
82ኛ ዓመት ቁጥር  061    ኀዳር 1  ቀን  2015   ዓ.ም   ዋጋ 10:00 ሐሙስ ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!

የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

ሁለት ነጥብ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል ከጎረቤት ሀገራት ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ገጽ 

4

ስምምነቱ በውስጥ ጉዳያችን 
ጣልቃ ለመግባት የሚጥሩ 

ኃይሎችን ሕልም ያመከነ ነው

ስምምነቱ በውስጥ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡- የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል 
በተያዘው በጀት ዓመት ከጎረቤት ሀገራት ኤሌክትሪክ  
ሃይል ሽያጭ 145 ሚልዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ 
ለማግኘት እየሠራ መሆኑን ገለጸ፡፡ የኢትዮ- ኬንያ 
መስመር በሙሉ አቅሙ ሥራ ሲጀምር በዓመት ከ 100 
ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያስገኛልም ተብሏል፡፡

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ኮሙዩኒኬሽን 
ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
በሰጡት ቃለመጠይቅ እንደተናገሩት፤ መሥሪያ ቤታቸው 
በተያዘው በጀት ከጎረቤት ሀገራት ኤሌክትሪክ ሽያጭ 145 
ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት እየሠራ ይገኛል፡፡

በተያዘው ዓመት ኤሌክትሪክ ሃይል ሽያጭ ከሱዳን 
55 ከጀቡቲ 41 እንዲሁም ከኬንያ 50 ሚሊዮን ዶላር 
በላይ ገቢ እንደሚገባ ተስፋ መጣሉን  የገለጹት አቶ 
ሞገስ፤ በአጠቃላይ ከጎረቤት ሀገራት 145 ሚሊዮን ዶላር 
ለማግኘት እየተሠራ መሆኑን ነው የገለጹት፡፡

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ለጎረቤት ሀገራት 
የሚያደርገው የኤሌክትሪክ ሃይል ሽያጭ ስራ ላይ  
ትኩረቱን በማድረግ የተለያዩ ተግባራትን ሲከውን 
መቆየቱን ያመላከቱት አቶ ሞገስ፤ ከሀገራቱ የሚገኘው 

ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ፡- በሰሜን ኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት 
የተነሳ በርካቶች ላይ የደረሰውን የሥነልቦና ጉዳት 
ለማከም ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅትና ጥረት ማድረግ 
ይገባል ሲሉ የሥነ አዕምሮ ሐኪሙ ፕሮፌሰር መስፍን 
አርዓያ ገለጹ። 

የሥነ አዕምሮ ሐኪምና የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን 
ሰብሳቢ ፕሮፌሰር መስፍን አርዓያ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤  ጦርነት በተደረገበት አካባቢ 
የሚገኝ ማህበረሰብ ለከፍተኛ የአዕምሮ ጤና ችግር 
ስለሚጋለጥ መፍትሄውን ይዞ መቅረብ ያስፈልጋል።  

በአጠቃላይ ከደረሰው ጉዳት ይልቅ እኔን የሚያሳስበኝ 
ከሰው ሕይወት መጥፋትና ከአካል ጉዳት እንዲሁም 
ከንብረት ጋር ተያይዞ የደረሰው የአዕምሮ ስብራት 
መሆኑን  ፕሮፌሰር መስፍን ሃሳባቸውን ሰጥተዋል።  

አካላዊ ጉዳት በቀን በወራትና በዓመታት ይታከማሉ፤ 
የአዕምሮ ጉዳት ግን በቶሎ የሚሽር ሳይሆን ከአንድ 
ትውልድ ወደቀጣዩ ትውልድ ሊሸጋገርም እንደሚችል 
ተናግረዋል።  

እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ገለጻ፤ በአዕምሮ ጉዳት ላይ 
የደረሰው የሥነ ልቦና ችግር ከሌላው በተለየ ለማከም 
ብዙ ሥራ ይጠይቃል። ችግሩን ለማከም የእናቶች፣ የአገር 
ሽማግሌዎች የሐይማኖት አባቶች ከሁሉም በተለየ ደግሞ 
በአዕምሮ ጤና ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያዎችን ቀጣይነት 
ያለው ጥረት ያስፈልጋል። 

አሁን ላይ የሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚ መሆን 
በመጀመሩ የሥነልቦና ችግር የደረሰባቸውን ሰዎች 
ማከምና ከችግሩ እንዲወጡ በቶሎ ማገዝ ይገባልም 
ብለዋል። 

 “በጦርነቱ የተነሳ የተከሰቱ 
የሥነልቦና ጉዳቶችን ለማከም 
ከወዲሁ መዘጋጀት ይገባል”

- ፕሮፌሰር መስፍን አርዓያ

 “በጦርነቱ የተነሳ ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ከጎረቤት ሀገራት ኤሌክትሪክ ሽያጭ 145 
ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት እየተሠራ ነው

ገቢም የውጭ ምንዛሬ ችግርን ለመቅረፍ እንደሚያገለግል 
ተናግረዋል፡፡

እንደ አቶ ሞገስ ገለጻ፤ ከጎረቤት ሀገራቱ የኤሌክትሪክ 
ሽያጩ የሚገኘው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገቢ  ዘርፉ 
የሚፈልጋቸውን መሰረተ ልማቶች ለማስፋፋት 
የሚጠይቀውን የውጭ ምንዛሬን ይደግፋል፡፡ 

አዲሱ ገረመው

አዲስ አበባ፡- ሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን 
ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን የሚያስችል የጋምቤላ ዓሳ 
ቴክኖሎጂ ልማት ፕሮጀክት በቅርቡ እንደሚመረቅ 
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ  ሚኒስቴር   አስታወቀ፡፡ 

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ  ሚኒስቴር የ2015 በጀት 
ዓመት እቅድና አንደኛ ሩብ  አፈጻጸም ለሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ለሰው ሀብት ልማት፤ ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ 

ሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን 
ዶላር የሚያድን የዓሳ ልማት 

ፕሮጀክት ሊመረቅ ነው

በአገራችን በየጊዜው የሚነሱ 
ግጭቶችን መንስኤ በጥናት 
መለየቱን የሰላም ሚኒስቴር 

አስታወቀ

ፋንታነሽ ክንዴ 

አዲስ አበባ፡- የደቡብ አፍሪካው የሰላም ስምምነት 
በኢትዮጵያውያን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት 
የሚጥሩ የውጭ ኃይሎችን ሕልም ያመከነ ነው ሲል 
የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ገለጸ፡፡

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና 
ፀሐፊ ዶክተር ራሔል ባፌ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ የኢትዮጵያን የውስጥ ችግር እንደ 
መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ 
ለመግባትና የግል ፍላታቸውን ለማሳካት ጥረት ሲያደርጉ 
የነበሩ ኃይሎች ተስተውለዋል፡፡ 

አሁን ላይ ግን በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት 
መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ መሆን 
በመጀመሩ፤ የጣልቃ ገቦች ፍላጎት  እንደማይሳካ በተግባር 
መታየቱን ዶክተር ራሔል ጠቁመዋል፡፡

ከውስጥ ያሉ ችግሮችን ማለፍ ስንችል የውጭ 
ጠላቶቻችን ይሸነፋሉ ያሉት ዶክተር ራሄል፤ 

የስምምነቱን ተፈጻሚነት ከዳር በማድረስ  የውጭ 
ኃይሎችን እኩይ ፍላጎት  እስከወዲያኛው እንዳይሳካ 
ማድረግ ይገባል ብለዋል፡፡
ዋና ፀሐፊዋ እንዳስታወቁት፤ ጦርነትቱን ወደሰላም 

የቀየረው ስምምነት ጣልቃ ገቦች ክፍተት እንዳያገኙ 
ያግዛል። በዋናነትም የንፁሃን ሞትና መፈናቀል ያስቆማል። 
በመሆኑም ምክር ቤቱ የስምምነቱን ዜናና ተፈጻሚነቱን 
በደስታ ነው የተቀበለው።  

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት 

ፎ
ቶ

 ፡
- ፀ

ሐ
ይ

 ን
ጉ

ሴ

 አቶ ሞገስ መኮንን 



አዲስ ዘመን    ሐሙስ ኀዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም

ዜና

ገጽ 2

ፍሬሕይወት አወቀ

አዲስ አበባ፡- ዘንድሮ በአራት ክልሎች የሚገኙ 
የህብረት ሥራ ማህበራት  2 ሚሊዮን 855 ሺ ኩንታል 
ስንዴ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ መዘጋጀታቸውን የፌዴራል 
ህብረት ሥራ ኮሚሽን አስታወቀ። 

የኮሚሽኑ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ 
አያልሰው ወርቅነህ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ  
እንደገለጹት፤ በአራት ክልሎች ማለትም በኦሮሚያ፣ 
በአማራ፣ በደቡብና በሲዳማ ክልሎች የሚገኙ ህብረት 
ሥራ ማህበራት በአገሪቱ በተለያዩ ክልሎች በመስኖ 
የሚመረተውን ስንዴ አሰባስበው ለውጭ ገበያ ለማቅረብ 
ተዘጋጅተዋል። 

በሀገሪቱ የስንዴ ምርትን ከአገር ውስጥ ፍጆታ ባለፈ 
ለውጭ ገበያ የማቅረብ አቅም መፈጠሩን  ዳይሬክተሯ 
ጠቅሰው፤ በሀገሪቱ ይቻላል የሚለውን አስተሳሰብ 
በማስረጽ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን 
አስረድተዋል። ዘንድሮ የሚመረተውን ስንዴ የህብረት 
ሥራ ማህበራቱ አሰባስበው ለውጭ ገበያ ለማቅረብ 
መዘጋጀታቸውን ጠቅሰው፣ በኦሮሚያ ክልል አራት፣ 
በአማራ  ክልል ሶስት፣ በሲዳማ ክልል አንድ እና በደቡብ 
ክልል አራት በጠቅላላው 12 የሚደርሱ የህብረት ሥራ 
ማህበራት ስንዴን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ዝግጁ 
መሆናቸውን ገልጸዋል።

ኢትዮጵያ በምግብ እህል አቅርቦት ራሷን ለመቻል 
በምታደርገው ጥረት ከፍተኛ ትኩረት ከሰጠቻቸው 
የግብርና ሥራዎች መካከል የስንዴ  ልማት አንዱ መሆኑን 
ጠቅሰው፣ በተለይም ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ 
የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በማካሄድ በዓመት ሁለት እና 
ሶስት ጊዜ  ስንዴ ማምረት እንደሚቻል ተናግረዋል። 

ህብረት ሥራ ማህበራቱ በራሳቸው የፋይናንስ 
አቅም 2 ሚሊዮን 855 ሺ ኩንታል ስንዴ ለውጭ ገበያ 
ለማቅረብ መዘጋጀታቸውን ዳይሬክተሯ አስታውቀዋል።  
ከፋይናንስ ተቋማት ብድር ማግኘት ከቻሉ ደግሞ ከዚህም 
በበለጠ የማገበያየት አቅም እንዳላቸው ተናግረዋል። 
የፋይናንስ ተቋማት ለህብረት ሥራ ማህበራቱ የብድር 
አቅርቦት በማመቻቸት በትብብር መሥራት እንዳለባቸው 
አመላክተዋል።    

ሕብረት ሥራ ማህበራት ከ2 ሚሊዮን 850  ሺ ኩንታል 
በላይ ስንዴ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል

ሀገሪቱ ባለፈው የምርት ዘመን 26 ሚሊዮን ኩንታል 
ስንዴ በበጋ መስኖ ብቻ ማምረቷ ይታወቃል። ይህን ስኬት 
በማስፋት ዘንድሮ ደግሞ ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት 
ላይ በመስኖ ስንዴ በማልማት 52 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ 
ለማምረት እየተሰራ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። 

የኢትዮጵያን ስንዴ ለመግዛት የተለያዩ ሀገሮች ፍላጎት 
እያሳዩ  እንደሚገኙና ከእነዚህም መካከል  ጅቡቲና ኬንያ 
እንደሚገኙበት መረጃዎች ያመለክታሉ። 

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- በመንግሥት እና በሕወሓት መካከል 
የተደረገው የሰላም ስምምነት ፍሬ እንዲያፈራ እና 
የኢትዮጵያ ሰላም፣ ልማት እና ዕድገት እንዲፋጠን ሁሉም 
ወገን ለሰላም ወገንተኝነቱን ሊያሳይ እንደሚገባ የደቡብ 
ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች 
የጋራ ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ። 

የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አየለ ስምምነቱን 
በተመለከተ ትናንት በሰጡት መግለጫ፣ “በሀገራችን ያሉ 
ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ስምምነቱ ፍሬ እንዲያፈራ 
መሥራት ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል። 

የኢፌዴሪ መንግሥትም ሆነ ሕወሓት ከጦርነት 
ይልቅ ሰላማዊ ውይይት እንደሚሻል ተገንዝበው የሰላም 
ስምምነት ላይ ለመድረስ የወሰኑትን ውሳኔ ምክር ቤቱ 
በበጎ ከመመልከቱም ባሻገር ለሁለቱም አካላት አድናቆቱን 
እንደሚቸር አቶ ሰለሞን ተናግረዋል። 

እንደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ግንዛቤ ይህ 
ስምምነት ከዳር እንዲደርስ እና በስምምነቱ የተካተቱ 
ነጥቦች መሬት ላይ እንዲወርዱ ሁላችንም ሚና ያለን 
በመሆኑ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን 
የድርሻችንን እንወጣለን ሲሉም ገልጸዋል። 

በዚህ ሁለት ዓመታት በፈጀው ጦርነት የተጎዱ 
አካባቢዎችን መልሶ በመገንባት እና የተፈናቀሉ ወገኖችን 
መልሶ በማቋቋም ዙሪያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት 
እና በመተባበር መንፈስ እንዲቆም በመጠየቅ ሌሎች 
የሚመለከታቸው አጋሮቻችንም በሂደቱ ሚናቸውን 
እንዲወጡ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።

በስምምነቱ ውስጥ የተካተቱ ፍሬ ሃሳቦች ተግባራዊ 
እንዲሆኑ፣ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ 
ማልማትና የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም የጋራ ምክር 
ቤቱ የድርሻውን እንደሚያበረክትም ተናግረዋል።

በዚህ የሰላም ስምምነት አሉታዊ ሚና ለመጫወት 
የሚያስቡ  የተወሰኑ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ ታዋቂ 
ግለሰቦች እና ጋዘጤኞች ኢትዮጵያ ከሰላም የተሻለ ሌላ 
አማራጭ ስለማይኖራት ከመጥፎ ፍላጎታቸው ተመልሰው 
ለሀገራቸው ሰላም፣ መረጋጋት፣ ለሕዝቡ ሁለንተናዊ 
እና ዘላቂ ዕድገት  እንዲያስቡ በጋራ ምክር ቤት ስም 
ማሳሰባቸውን ከክልሉ መንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ገዳዮች 
ጽህፈትቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።

በሌላ በኩልም የአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
የጋራ ምክር ቤት የሕዝብ ግንኙነት ሃላፊ መጋቤ ብሉያት 
አብርሃም ተክለሃይማኖት ፤ ምክር ቤቱ የሰላም ስምምነቱን 
እንደሚደግፍና ለተፈጻሚነቱም የበኩሉን እንደሚወጣ 
ተናግረዋል።

መላው ኢትዮጵያውያን ለሰላም ስምምነቱ 
ተግባራዊነት እና ተፈጻሚነት የበኩላቸውን እንዲወጡም 
ጥሪ አቅርበዋል።

    የሰላም ስምምነቱ አፍሪካውያን የራሳቸውን ጉዳይ 
በራሳቸው መፍታት እንደሚችሉ ያሳዩበት በመሆኑም 
የሚደነቅ እና እውቅና የሚሰጠው ነውም ብለዋል።

በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ 
ለመገንባት በሚደረገው ርብርብ ምክር ቤቱ የበኩሉን 
እንደሚወጣም ገልጸዋል።

ይህን የሰላም ስምምነት ለማደናቀፍ የሚሰሩ 
አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ምክር ቤቱ 
በሰጠው መግለጫ ጥሪ ማቅረቡን ኢዜአ ዘግቧል።

ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች 
ስምምነቱ ፍሬ እንዲያፈራ 
መሥራት ይጠበቅባቸዋል

ውብሸት ሰንደቁ

አዲስ አበባ፡- የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ 
መደረግ ከጀመረ ወዲህ መንግሥት ላይ በየወሩ ይደርስ 
የነበረው የዕዳ ጫና ከ10 ቢሊዮን ብር በአማካይ ወደ 4 
ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር መቀነሱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር 
ሚኒስቴር አስታወቀ። የወጪ ምርቶች ላይ የጥራት 
መሰረተ ልማትን በማረጋገጥ ዘርፍ መልካም ሥራዎች 
ተሠርተዋል። 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድና ቱሪዝም 
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በትናንትናው ዕለት የንግድና ቀጠናዊ 
ትስስር ሚኒስቴርን የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ 
ዓመት ግምገማ ባካሄደበት ወቅት የሚኒስቴሩ ሚኒስትር 
ዴኤታ አቶ ተሻለ በልሁ እንደገለጹት፤ የታለመለት የነዳጅ 
ድጎማ አገልግሎት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ 1 ሺ በላይ 
በሚሆኑ የነዳጅ ማደያዎች እየተሰጠ ይገኛል።

ተጠቃሚ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ 
ተሽከርካሪዎችን በተመለከተም 163 ሺህ 397 የሚሆኑት 
የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚዎች ሆነዋል። 

የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ሥርዓት ተጠናክሮ 
የሚቀጥል ሲሆን በዚህ ዓመት ከጥቅል የነዳጅ ድጎማ 
መንግሥት ሙሉ በሙሉ እንደሚወጣ ተጠቅሷል። 

ሆኖም በተያዘው በጀት ዓመት ሦስት ወራት ውስጥ 
ተግባራዊ በተደረገው የነዳጅ ዋጋ ግንባታ መሰረት 
መንግሥት  በየወሩ ይደርስበት ከነበረው 10 ቢሊዮን ብር 
የዕዳ ጫና ወደ 4 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ዝቅ ሊል ችሏል 
ብለዋል።

የነዳጅ ድጎማ ሥርዓቱም በተረጋጋ ሁኔታ እየተከናወነ 
እንደሚገኝ አክለው ገልጸዋል። 

በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ወጪ ምርቶች ላይ 
የቁጥጥር ሥራ በመሥራት ከዕዳ ጫና ቅነሳ ጎን ለጎን 
የወጪ ምርቶችን ጥራት በማሻሻል በዓለም አቀፍ ደረጃ  
በሚኖር ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል ሥራዎች 
ተሠርተዋል። 

የወጪ ምርቶች ላይ የጥራት መሰረተ ልማትን 
በማረጋገጥ ዘርፍ በተሠሩ ሥራዎች የምርት ዓይነቶች ላይ 
በገበያ ቦታ በመገኘት የኢንስፔክሽንና ሬጉላቶሪ ሥራዎች 
መከናወናቸውን አብራርተዋል።

በዚህም በተያዘው በጀት ዓመት ሦስት ወራት ውስጥ 
በተካሄደ ቁጥጥር 10 የምርት ዓይነቶች ላይ 19 ወካይ 
ናሙናዎች በመውሰድ በፊዚካል ኢንስፔክሽን እና በቤተ-
ሙከራ ጥራታቸውንና ደህንነታቸውን የማረጋገጥ ሥራ 
ተሠርቷል።

እንደ አቶ ተሻለ ገለጻ፤ በ98 ፋብሪካዎች ላይ 
ኢንስፔክሽን ለማከናወን ታቅዶ 147 ፋብሪካዎች 
ላይ የኢንስፔክሽንና ሬጉላቶሬ ሥራ ተከናውኗል። 
ይህም የምርቶችን ተቀባይነት ለማስፋት የራሱን ሚና 
ይጫወታል። 

የመንግሥት የየወሩ ዕዳ ከ10 ቢሊዮን ወደ 4 ነጥብ 7 
ቢሊዮን ብር ቀነሰ

በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ ሦስት ወራት ውስጥ 
የ2 ሺህ 396 የአስመጪዎች ጥያቄዎች በመቀበል 
በ600 ሺህ ሜትሪክ ቶን አስገዳጅ የኢትዮጵያ ደረጃ 
የወጣላቸው የገቢ ምርቶች ላይ የኢንስፔክሸን ሥራ 
ለማከናወን ታቅዶ እንደነበር ያነሱት አቶ ተሻለ፤ ከ100 
ፐርሰንት በላይ አፈፃፀም መመዝገቡን ጠቁመዋል።

በተመሳሳይ በአስገዳጅ የኢትዮጵያ መስፈርት 
መሰረት የ669 የላኪዎች ጥያቄዎችን በመቀበል በ140 
ሺህ ሜትሪክ ቶን የወጪ ምርቶች ላይ የኢንስፔክሸን 
ሥራ ለማከናወን ታቅዶ የ697 የላኪዎችን ጥያቄዎች 
በመቀበል በ 71 ሺህ 107 ሜትሪክ ቶን የኢንስፔክሽን 
ሥራ በማከናወን ፈቃድ ተሰጥቷል ብለዋል። 
ይህም የኢትዮጵያን ምርቶች ጥራትና ተወዳዳሪነት 
እንደሚጨምረው ጠቁመዋል።

አቶ ሰለሞን አየለ

ወይዘሮ አያልሰው ወርቅነህ
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በጋዜጣው ሪፖርተር

   አዲስ አበባ፡- የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በተለያዩ 
አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በጦርነቱ የተጎዱ 
አካባቢዎችን ዳግም ለመገንባትና የተፈናቀሉትን 
ለማቋቋም ድጋፍ ለማድረግ እንደሚሹ መግለጻቸውን 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
   የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለስ ዓለም 
ትናንትና በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ እንደገለጹት፤ 
የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት 
መንግሥትና ሕወሓት ግጭት ለማቆም የደረሱበትን 
ስምምነት በአዎንታ እንደሚቀበሉትና ድጋፍ የሚያደርጉ 
መሆኑን ገልጸዋል።
    የኢትዮጵያ ወዳጆችና አጋሮች በጦርነቱ የተጎዱ 
አካባቢዎችን ዳግም ለመገንባትና የተፈናቀሉትን 
ለማቋቋም እንዲሁም የሕወሓት ታጣቂዎችን ወደ ሰላማዊ 
ሕይወት ለመመለስ የሚደረገውን ጥረት እንደግፋለን 
ማለታቸውንም አምባሳደር መለስ አንስተዋል።
    የዓለም አቀፍ፣ አህጉራዊና ክፍለ አህጉራዊ ድርጅቶች 
እንዲሁም የታላላቅ የአገራት ስብስቦች ለሰላም ስምምነቱ 
ተፈጻሚነት በቀጣይም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚሰጡ 
እያሳወቁ መሆኑን ቃል አቀባዩ ጠቁመዋል።  
   ኢትዮጵያ ጉዳዩ አፍሪካዊ መፍትሔ ያግኝ ብላ የጸና 
አቋም መያዟ ጉልህ ውጤት ማምጣቱን የተናገሩት 
አምባሳደር መለሰ፤ የሰላም ስምምነቱ አፍሪካ የራሷን 
ችግር በራሷ መፍታት እንደምትችልና የሃሳብና ጥበብ 
እጥረት እንደሌለባት ያሳየችበት መልካም አጋጣሚ 
መሆኑንም ገልጸዋል።  
   የፌዴራል መንግሥት ወታደራዊ አዛዦችና የሕወሓት 
ታጣቂ ቡድን አዛዦች በስምምነቱ መሰረት ኬንያ ናይሮቢ 

መገናኘታቸው በጎ ጅምር ተደርጎ እንደሚወሰድም ቃል 
አቀባዩ ገልጸዋል።
    የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት በቀጣይም የተሻለ 
ውጤት እንዲያመጣ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 
ባለፈ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ 
ኢትዮጵያውያን በቀና መንፈስ በመነሳሳት አስፈላጊውን 
ድጋፍ እንዲሰጡም ጥሪ አቅርበዋል።  
    ዳያስፖራው እንደ ሰላም አርበኝነቱ የወገኖቹ እንባ 
እንዲታበስ፣ የተፈናቀሉት እንዲቋቋሙና የፈረሰው 
እንዲጠገን ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን እንዲያሳይም  
ሲሉ አምባሳደር መለስ መልዕክት አስተላልፈዋል። 
ዓለም ዳያስፖራው ከልዩነት ይልቅ አንድነትን 

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት  
ድጋፍ እንደሚያደርግ ተገለጸ

በመስበክ  በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን 
አካባቢዎች መልሶ ለመገንባትና ማህበረሰቡን መልሶ 
ለመቋቋም የሚደረገውን ጥረት ቢደግፍ መልካም 
ነው  ብለዋል። 
    አምባሳደር መለሰ በመግለጫቸው፤ የመገናኛ ብዙሃን 
ልዩነቶችንና ጥላቻን ከመስበክ ታቅበው የሰላም ስምምነቱ 
ፋይዳ እና ትሩፋት  ላይ  እንዲያተኩሩ አሳስበዋል።  
    ቃል አቀባዩ ባለፉት ሳምንታት እና ቀናት የተከናወኑ  
የዲፕሎማሲ ሥራዎች ዙሪያም ማብራሪያ ሰጥተዋል።
   የመንግሥትና የሕወሓት ከፍተኛ ወታደራዊ መሪዎች 
በናይሮቢ እያደረጉ የሚገኙት ምክክር አሁንም መቀጠሉን 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። 

ሞገስ ተስፋ 

አዲስ አበባ፡- የተፈጠሩ ልዩነቶችን በውይይት 
በመፍታት ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማጠናከር 
እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። አንድነትን የሚያጠናክር ‹‹ጎህ 
ቴሌቪዥን›› የተሰኘ የቴሊቪዥን ጣቢያ ሥራ ሊጀምር 
መሆኑም ተነግሯል። 

ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት የሚታገሉት፣ 
በማህበራዊ አንቂነት የሚታወቁት እና “የኢትዮጵያዊነት 
ይቀጥላል” የበጐ ፈቃደኞች  ስብስብ ሐሳብ አፍላቂና 
የጎህ ቴሊቪዥን ሥራ አስኪያጅ  ኮር ዳዊት ጌታሁን 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያን 
ለማጽናት ልዩነቶችን  ከኢትዮጵያ በታች አድርጎ ማሰብ 
ያስፈልጋል።

ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማጠናከር ብሎም  
ኢትዮጵያን ለማጽናት  ችግሮችን በውይይት እንዲፈቱ 
ለማስቻል  የውይይት መድረኮችን እያዘጋጁ መሆናቸውን 
የገለጹት ኮር ዳዊት፤ በሁሉም ክልሎችና የከተማ 
አስተዳደሮች ስለኢትዮጵያ አንድነት በመምከር የነበሩ 
ክፍተቶች ለመሙላት አቅደው እየሰሩ መሆናቸወን 
ገልጸዋል። 

በኢትዮጵያዊ አንድነት ላይ የገባው ስንጥቅ አንድ 
ትውልድ   አጥፍቷል ያሉት ኮር ዳዊት፤ ይህን ለመሙላት 
የአመለካከት  ለውጥ በማምጣት በማንኛውም ቦታ ላይ 
ትውልዱን በመሰብሰብ የነበረውን  ክፍተት በመዝጋት 
ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለመፍጠር እየተሰራ ነው ብለዋል 

ለዚህም “መንግሥት ከጎናችን ነው፤ ስለዚህ 
ልዩነቶችን በመስበር ኢትዮጵያዊ አንድነትን እንመልሳለን” 
ያሉት ኮር ዳዊት፤  ለዚህም  ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊሰራ  
እንደሚገባና የኢትዮጵያ ሕዝብ የይቅርታ ልብ ያለው 
ሕዝብ ስለሆነ የተፈጠሩ ችግሮችን በይቅርታ በማለፍ 
አንድነቱን የሚመለስበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን 
ገልጸዋል።

እንደ ኮር ዳዊት ገለጻ፤  ዓለም  ኢትዮጵያ ምን 
እንደሆነች የሚያውቃት በተዛባ  ስዕል ነው።  ኢትዮጵያን 

የሚስሏት የፈረሰችና የጠፋች አገር አድርገው ነው። 
ስለዚህ የተዛባውን የኢትዮጵያን ገጽታ ለማስተካከልና 
ትክክለኛውን ገጽታ  ለውጭው ዓለም ለማሳወቅ 
ጎህ ቴሌቪዥን በአረብኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በስዋህሊ፣ 
በእንግሊዝኛና በሌሎች ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ቅድመ 
ዝግጅቱን  አጠናቆ በቅርቡ ስርጭት  ይጀምራል።

መምህር ታዬ ቦጋለ በበኩላቸው እንደተናገሩት፣ 
መከላከያ ሠራዊቱ ከ86 ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣ 
የራሱ የሆነ እምነትና አስተሳሰብ ያለው ነው። በየአውደ 
ውጊያውም  የሚዋደቀው ለአንዲት ኢትዮጵያ በአንድ 
ጉድጓድ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያዊነት በውል የሚታየው 
መከላከያ ውስጥ ነው። በየግንባሩ ባዶ መሬት ላይ ተኝቶ 
ዲንጋይ ተንተርሶ አገሩን ይጠብቃል።

ኢትዮጵያዊነት ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች 
የሚያስከብር የጋራ ስሜት ነው ያሉት መምህሩ፤  ይህን 
የጋራ ስሜት ለማስቀጠል በታሪካችን የማያስማሙን 
ነገሮች  በሰለጠነ መንገድ በውይይት መፍታትን 
መምረጥ እና አንድ የሚያደርጉን ላይ ትኩረት በማድረግ 

የሚያለያዩንን ደግሞ  እየተውን መሄድ አለብን ብለዋል። 
ለምሳሌ የኦሮሞ ገዳ ሥርዓት ከተባለ በኋ›ሰ 

ልክ  የአቴንስ የዴሞክራሲ ሥርዓት የመላው ግሪክ 
የዴሞክራሲ ሥርዓት እንደሆነ ሁሉ የገዳ የዴሞክራሲ 
ሥርዓት ማንንም ዝቅ ማንንም ከፍ የማያደርግ  የጋራችን 
የዴሞክራሲ ሥርዓት  መሆኑን የታሪክ መምህሩ 
ገልጸዋል። 

መምህር ታዬ፤ የአክሱም ሐውልት ከፍ ብሎ 
መታየቱም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከፍ የሚደርግ ነው። 
ስለዚህ ከአክሱም እስከ ሞያሌ፤ ከጋምቤላ እስከ ሀረር 
ያሉንን ሀብቶች በሙሉ ደምረን በጋራ የምናድግበት  
ዓለም የደረሰበት የሉዓላዊነት ዘመን ላይ መድረስ 
አለብን። ኢትዮጵያዊነትን ለማጽናት ከፈለግን እያንዳንዱ 
ኢትዮጵያዊ እንደመከላከያ መሆን አለበት። ስለሆነም 
ለአገር መቆም መሰረታዊ አሀድ የሆነውን መከላከያ ፈለግ 
መከተል አስፈላጊ ነው። ከታላቁ ኢትዮጵያዊነት ተራራ 
ላይ ወርደን ለምዕራባውያን ፈረስ መሆን አያስፈልገንም 
ብለዋል።

ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት ኢትዮጵያዊ አንድነትን 
ለማጠናከር እየተሰራ ነው

•  አንድነት ላይ የሚሰራ ‹‹ጎህ ቴሌቪዥን›› የተሰኘ ጣቢያ ሥራ ሊጀምር ነው

አዲስ አበባ፡- በፌዴራል መንግሥትና በሕወሓት 
መካከል የተደረሰው ስምምነት በሕብረቱ ላይ የነበረውን 
የተሳሳተ አመለካከት የቀየረና ለምዕራቡ ዓለም  ትልቅ 
መልዕክት የተላለፈበት ክስተት ነው ሲሉ በአምቦ 
ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህርና ተመራማሪ አቶ 
ሰለሞን ተፈራ አስታወቁ።

በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህርና 
ተመራማሪ አቶ ሰለሞን ተፈራ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ ሕብረቱ የአህጉሪቷ ችግር በአፍሪካውያን 
አቅም ለመፍታት አገር በቀል እውቀቶችን መጠቀም 
አለበት። በፌዴራል መንግሥትና በሕወሓት መካከል 
የተደረሰው ስምምነት  ምዕራባውያን በሕብረቱ 
የነበራቸውን የተሳሳተ አመለካከት የቀየረ  ነው። 
ስምምነቱም ሕብረቱ የአህጉሪቷ ችግሮች በአፍሪካውያን 
መፍታት እንደሚችል ከፍተኛ የሆነ ተዓማኒነትን 
እንዲኖረው አድርጓል። 

ኢትዮጵያ የአፍሪካን ሕብረት ማጠናከርና ችግሮችን 
በአፍሪካ ሕብረት በኩል መፍታት የሚል አቋም 
ስታራምድ እንደቆየች አውስተው፤ ብዙ አገሮችም 
ይህን ሃሳብ በማራመድ ላይ ናቸው። አፍሪካ ሕብረት 
ከምስረታው ጀምሮ የአፍሪካ ችግሮችን እንዲፈታና 
ሕብረቱ እንዲከበር ከማድረግ ረገድ ኢትዮጵያ ከፍተኛ 
ስራ ሰርታለች። ይህ ደግሞ ያለማንም ጣልቃ ገብነት 
አፍሪካውያን ለሚገጥሟቸው ችግሮች በሕብረቱ ማዕቀፍ 
በኩል መፈታት አለባቸው የሚል አቋም እንዲይዙ 
ማስቻሉን ገልጸዋል።

እንደ ተመራማሪው ማብራሪያ፤ ከሳምንት በፊት 
በጣና ፎረም ላይ  በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ 
መልዕክተኛ ቃል በቃል የአፍሪካ ሕብረት  በአፍሪካ 
የሚነሱ ችግሮችን የመፍታት አቅም አለው ወይ? ወይም 
አፍሪካውያኖች የራሳቸውን ችግር በራሳቸው አቅም 
መፍታት ይችላሉ? የሚል ጥያቄ ጠይቀው ነበር። ይህ 
ማለት ሕብረቱ አቅም የለውም የሚል ግምትና በአፍሪካ 
ሕብረት ያለመተማመን ሁኔታ ነበር፤ የሰላም ስምምነቱ 
ይህን የተሳሳተ አመለካከት እንዲታረም አድርጓል። 
ሕብረቱ የአፍሪካን ችግር መፍታት እንደሚችል በግልጽ 
አሳይቷል። 

አፍሪካ ሰፊ አህጉርና ሀብት ያላት ብትሆንም ብዙ ጊዜ 
የራሷን ችግር በራሷ አቅም፣ ባህሪ ወይም ቁመና የመፍታት 
ቁርጠኝነት አይታይባትም ያሉት ተመራማሪው፤ በቅርቡ  
መንግሥትና በሕወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም 
ስምምነት አፍሪካ ሕብረት  በተግባር መኖሩን ያሳየበት 
ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚችል ለምዕራቡ 
ዓለም  ትልቅ መልዕክት ያስተላለፈበት አጋጣሚ መሆኑን  
ተናግረዋል።

ሕብረቱን ለማጠናከር አንድ ሉዓላዊ አገር ላይ 
ምዕራባውያን ጫና ሲያደርጉ የሌሎች አፍሪካውያን 
ሉዓላዊነት እንደተደፈረ ቆጥረው በአንድነት መሰለፍ 
እንዳለባቸው ገልጸው፤ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካና 
በማሕበራዊ ዘርፎች የመረዳዳትና የመተጋገዝ ልምድን 
ማዳበር እንደሚያስፈልግም አመልክተዋል።  

ሕብረቱ  በተለያዩ የአፍሪካ አገራት ያሉ ባህላዊ 
የግጭት አፈታት ዜዴዎችን  ተቋማዊ ቅርጽ እንዲይዙ 
በማድረግ ለሚነሱ ማንኛውም አይነት ችግሮች 
መፍትሄ መስጠት መቻል እንዳለበት አመልክተው፤ 
የአፍሪካውያንን አገር በቀል እውቀት በመጠቀም 
የአፍሪካን ችግር መፍታት አስፈላጊና መጠናከር ያለበት 
መሆኑን አስገንዝበዋል። 

በሃይል ወደ ሥልጣን የሚመጡ መሪዎችን ማውገዝና 
ጫና የሚያደርግበትን መንገድ ማጠናክር ይኖርበታል። 
ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ለሰላም መስፈን ያደረገውን 
ጥረት በማጠናከር ወደፊትም በሌሎች አገራት መድገም 
እንዳለበት ገልጸዋል። 

የአፍሪካ ሕብረት ጠንካራ ለመሆን በኢኮኖሚ 
መጠንክር አለበት ያሉት ተመራማሪው፤ ኢትዮጵያ 
በግብርናው ዘርፍ እያደረገች ያለችውን ተሞክሮ ወደ 
ሌሎች የአፍሪካ አገራት እንዲስፋፉ በማድረግ ከኢኮኖሚ 
ጥገኝነት የተላቀቀች አህጉርን መፍጠር ይገባል ብለዋል። 

እርዳታ የሚሰጥ አገር  ተረጂውን መቆጣጠር 
ስለሚፈልግ በምግብ እራስን መቻል ቅድሚያ የሚሰጠው 
ጉዳይ መሆኑን ጠቁመው፤ በዚህም ከየትኛውም  
የምዕራባውያን አገር የሚመጣውን ጫናም በቀላሉ 
መቋቋም ይቻላል ሲሉ ገልጸዋል።

በመንግሥትና በሕወሓት 
መካከል የተደረሰው ስምምነት 

በሕብረቱ ላይ የነበረውን 
የተሳሳተ አመለካከት ቀይሯል

ሞገስ ጸጋዬ

ኮር ዳዊት ጌታሁን  መምህር ታዬ ቦጋለ
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ጦርነት መፍትሄ እንዳልሆነ በመግለጽ ችግሩ በሰላማዊ 
መንገድ እንዲፈታ ሲጠይቅ ቆይቷል ያሉት ዋና ፀሐፊዋ፤ 
የተፈረመው የሰላም ስምምነት በተጠናከረ መልኩ 
ተግባራዊ እንዲሆን የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ 
ጥረት ሊያደርጉ እንደሚገባ ተናግረዋል።  

በመሆኑም የበርካታ አገራዊ ችግሮች መፍትሔ 
ለሆነው ሰላም መረጋገጥ ሁሉም ሊተጋ ይገባል። 
የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት ለፈረሙት የሰላም 
ስምምነት ቀጣይ የትግበራ ሥራዎች ቁርጠኛ መሆን 
ይኖርባቸዋል ሲሉ ገልጸዋል። 

ሁለቱ ወገኞች ወደሰላም ስምምነቱ እንዲመጡ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ አገሮችና 
ኢትዮጵያውያን ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር አስታውሰው፤ 
ለስምምነቱ መሳካትም ጥልን ከሚያነሳሳና ከሚያጋጭ 

ንግግር በመቆጠብ፣ አንዳችን ለአንዳችን ፍቅርን 
በማሳየትና ለስምምነቱ የሚያስፈልጉ ሥራዎችን ሁሉ 
በጋራ መሥራት ይጠበቃል ብለዋል።

ሰላምና መግባባት እንደ አገር ያለን ብቸኛው 
አማራጭ ነው በሚል ወደአገራዊ ምክክር እየመጣን ነው 
ያሉት ዶክተር ራሔል፤ በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት 
መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት መሬት መርገጥ 
ለአገራዊ ምክክሩ መሳካት አቅም የሚፈጥር ነው ሲሉ 
ተናግረዋል።  

በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ እያንዳንዱ ዜጋ 
እንዲሁም ስለሰላምና ዴሞክራሲ የሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት በሙሉ ለሰላም ስምምነቱ ቀሪ ሥራዎች 
መሳካት በተጠያቂነት ስሜትና በቁርጠኝት እንዲተባበሩ 
ጥሪ አቅርበዋል።

ስምምነቱ በውስጥ...

ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት 
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ  ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ፤ 
የጋምቤላ ዓሳ ቴክኖሎጂ ልማት ፕሮጀክት በቴክኖሎጂ 
በመደገፍ በሦስት ቦታዎች ላይ የተጀመሩ ሥራዎች 
ግንባታቸው ተጠናቅቆ ለምርቃ ዝግጁ መሆኑን 
አስታውቀዋል።  ፕሮጀክቱ አገልግሎት ሲጀምር  በዚህ 
ዘርፍ የሚወጣውን ሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ዶላር 
የውጭ ምንዛሬን  ማዳን ይቻላል ብለዋል።  

እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ፤ ፕሮጀክቱ እስከ አዲስ 
አበባ ድረስ የእሴት ሰንሰለታዊ ግንኙነት ያለው ሲሆን፤ 
በመጀመሪያው ዙር አምስት ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ 
እድል ይፈጥራል።  

አገራዊ የዓሳ ሀብት ልማትን በቴክኖሎጂ ከመደገፍ 
ባሻገር የውጭ ምንዛሬንም ለማዳንና የምግብ ዋስትናን 
ለማረጋገጥ ጉልህ ድርሻ እንዳለው ጠቅሰዋል። ዓሳን 
የማልማት አገራዊ አቅምን ለማሳደግ በጋምቤላ የተሰራው 
ፕሮጀክት በቀጣይም በሌሎች የአገሪቱ ክፍል እንደሚስፋፋ 
ገልጸዋል። ይህም በዓሳ ምርት የውጭ ምንዛሬን በማዳን 
ረገድ ከፍተኛ ስኬት ለማስመዝገብ ያስችላል ነው ያሉት። 

ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ሦስት ዓመታትን ያስቆጠረ 
መሆኑንና በሠላምና ጸጥታ ችግር እንዲሁም ከጎርፍ አደጋ 
ጋር ተያይዞ ቢዘገይም በአሁኑ ወቅት ተጠናቆ ለምርቃት 
ዝግጁ መሆኑን  ተጠቅሷል። 

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን 
ፖሊሲን፣ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን፣ የአሥር ዓመቱን 

መሪ እቅድን፣ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ሁኔታዎችን 
እንዲሁም በሕግ የተሠጡትን ሥልጣንና ተግባራትን መነሻ 
በማድረግ የቡራዩ ልዩ ተሰጥኦ ማዕከልን ማጠናቀቅን 
ጨምሮ በሩብ ዓመቱ በርካታ ሥራዎችን ማከናወን 
እንደቻለ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። 

በዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ዘርፍ በተለይም 
ከዲጂታል መሠረተ ልማት ማስፋፊያ፣ ከመንግሥት 
ኢ-ሰርቪስ አግልግሎትና የኤሌክትሮኒክስ ግዥና ክፍያ 
ሥርዓቶች ተግባራዊ የማድረግ ክንውኖችን መፈጸም 
እንደቻለ ጠቁመዋል። 

በቀጣይ የትራንዛክሽንና ስታርት -አፕ ደንብ ማጽደቅ፣ 
የአይሲቲ ርክክብ ማድረግና አዲስ በተሰራው መዋቅር 
ምድባ የማድረግና መሰል ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን 
ጠንክሮ እንደሚሰራ ተናግረዋል።

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት፤ 
ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ 
ዶክተር ነገሪ ሌንጮ በበኩላቸው፤ ተቋሙ በጉልህ 
የሚጠበቅበትን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፉን ለአገር 
ኢኮኖሚ ፋይዳ ባለው አቅዶ መስራት እንዳለበት 
መክረዋል። ይህን ለማድረግም ከተጠሪ ተቋማት ጋር 
ያለው ግንኙነት ጠንካራ መሆን እንዳለበት አመልክተዋል፡

በእቅድና ሪፖርት አዘገጃጀት ተቋሙ ራሱን ፈትሾ 
በግልጽ ለቋሚ ኮሚቴው ማቅረብ እንዳለበት እንዲሁም  
የኢኖቬሽን  የምርምር አቅምን ማጎልበት እንዳለበት የቋሚ 
ኮሚቴ አባላት አሳስበዋል። 

ከ1ኛው ገፅ የዞረ

ሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን... 

ተቋሙ ለሱዳንና ጅቡቲ ከአስር ለሚልቁ ዓመታት  
ሽያጭ ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹት ዳይሬክተሩ፤ ሌሎች 
ጎረቤት ሀገራትም ኢትዮጵያን ተደጋጋሚ የኤሌክትሪክ 
ሽያጭ ጥያቄዎች እንዳቀረቡላት ገልጸዋል። ደቡብ ሱዳን፣ 
ሶማሊያና ሶማሌላንድ ከጠያቂዎች መሀል እንደሆኑም 
አመላክተዋል።

ከትናንት በስቲያ ወደ ኬንያ የኤሌክትሪክ ሃይል 
ለመሸጥ የሙከራ ስራ ተከናውኗል ያሉት ዳይሬክተሩ፤ 
የሙከራ ስርጭቱ እንዳለቀም ወደ መደበኛ የሽያጭ ስራ 
እንደሚገባም ነው የገለጹት።

አቶ ሞገስ እንዳሉት፤ ወደ ኬንያ የሚደረገው 

ኤሌክትሪክ ሽያጭ በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር እስከ 
መቶ ሚሊዮን ዶላር የሚያስገኝ ሲሆን በተያዘው ዓመትም 
ከኬንያ የኤሌክትሪክ ሽያጭ ከሃምሳ ሚሊዮን ዶላር በላይ 
ገቢ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል።

በኢትዮጵያ በኩል በተገነባው የኢትዮ - ኬንያ ባለ 
500 ኪሎ ቮልት ማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክት ላይ 
994 የመስመር ተሸካሚ ታወሮች የተተከሉ ሲሆን 
440 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የኃይል ማስተላለፊያ 
መስመርና የዳታ ሲግናል ማስተላለፊያ ኬብሎች እንዳሉት 
ይታወቃል።

ከጎረቤት ሀገራት...
ከ1ኛው ገፅ የዞረ

በዚህ ረገድ እኔና መሰሎቼ በአዕምሮ ጤና ላይ የሰራን 
ሐኪሞች ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል ያሉት 
ፕሮፌሰር መስፍን፤ በዚህ ወቅት የሥነ አዕምሮ ሐኪሞች 
አስፈላጊነታቸው ከፍተኛ መሆኑንም ጠቁመዋል። 

በጦርነቱ የተነሳ የተፈጠረው የአዕምሮ ቁስለት ገና 
አልደረቀም፤ ጥፋቶቹም የተከሰቱት በቅርብ ጊዜ በመሆኑ 
የሥነልቦና ችግሩን የማከሙ ሂደት ወቅቱን የጠበቀ መሆን 
አለበት፤ ችግሩም ለልጅና ለልጅ ልጅ እንዳይተላለፍ 
ሙያዊና ማህበረሰባዊ መፍትሄ ያሻዋል ብለዋል።

ፕሮፌሰር መስፍን እንደሚያብራሩት፤ የአዕምሮ 
ስብራት በአንድ ትውልድ ላይ ብቻ የማይቆም 
ከትውልድ ወደ ትውልድ ሊሸጋገር የሚችል ትልቅ 
ጉዳይ ነው። 

በመሆኑም የአዕምሮ ጉዳቱ የተወሳሰበና ጥልቅ 
እንደሚሆን በማሰብ የሥነልቦና ችግሮቹ ወደቀጣዩ 
ትውልድም እንዳይሸጋገሩ አስፈላጊው ትብብር መደረግ 
ይኖርበታል ብለዋል። 

ችግሮቹ እንዳይዛመቱና እንዳይቀጥሉ ለሥነልቦና 
ሕክምናው ከሚሰጠው ጊዜ ባለፈ የአዕምሮ ስብራትን 
ይቅር ባይነት አስፈላጊ መሆኑንም ፕሮፌሰር መስፍን 
ገልጸዋል።

ይቅርታ ማድረግ አንድ ባህላችን ቢሆንም ውጤቱ 

የሰመረ እንዲሆን ግን በደንብ መያዝና መከወን አለበት። 
በተለይም ችግሮች እየተባባሱ ቶሎ ወደእርቀ ሰላም 
መሄድን፣ ስህተቶችን በሚገባ ተናዞ ወደካሳ መግባትን 
ይጠይቃል ብለዋል። 

በጦርነቱ የተነሳ የተጎዱ ሰዎችን እንባ ማበስ፣ 
እንክብካቤ በመስጠትና ይቅር መባባል ዘላቂ ሰላምና 
ፍቅር እንዲነግስ ያግዛል ሲሉም ፕሮፌሰር መስፍን 
አስታውቀዋል። 

 “በጦርነቱ የተነሳ...

በኃይሉ አበራ

አዲስ አበባ፦  የቅድመ ግጭት ማስጠንቀቂያ ምላሽ፣ 
የማህበረሰብ አገልግሎት በጎ ተግባራት ፕሮጀክት እና 
የተመረጡ የግጭት ቀጠናዎችን በመለየት ወደ ሰላም 
ቀጠና የመቀየር ፕሮጀክቶችን ቀርጾ እየሠራ መሆኑን 
የሠላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱአለም አስታውቁ።  
ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሠላም 
ለማምጣትና የተረጋጋች አገር ለመፍጠር ፕሮጀክት 
ተቀርጾ እየተሰራ  መሆኑም ተገልጿል።

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና 
የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሰላም ሚኒስቴርን የ2015 
በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻፀም 
ሪፖርትን በትናንትናው እለት ገምግሟል። በዚህ ወቅት 
የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናለፍ አንዱዓለም እንደገለጹት፤ 
የአብዛኛዎቹ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶች 
መንስኤዎች በዳሰሳ ጥናት ተለይተዋል።

በዋናነትም በማንነት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች፣ 
የመዋቅርና የአደረጃጀት ጥያቄዎች እና ብሔራዊ መግባባት 
ያልተፈጠረባቸው ሁነቶችና በዓላትም ምክንያት  ግጭቶች 
የሚከሰቱ መሆኑን አመላክተዋል።

በግጦሽ በውሃ እና በተፈጥሮ ሀብት እንዲሁም 
በወቅታዊ ሁኔታዎችም ግጭቶች እንደሚነሱ ጠቁመው፤ 
ችግሮችን ቀድሞ በየአካባቢው የሚከሰቱ ግጭቶች መነሻ 
በዳሰሳ ጥናት ተለይቷል። በጥናቱ መሰረት ግጭቶቹ 
የሚስተዋሉት በክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች እንዲሁም 

በአንድ ክልል ውስጥ በአጎራባች ዞኖች እና ወረዳዎች 
የሚፈጸሙ ችግሮች መሆናቸውንም አንስተዋል።

ከፌደራል ሥርዓቱ ጋር በተያያዘ በክልሎች 
መካከል ቋሚና ጤናማ የግንኙነት መስተጋብር መፍጠር 
እንደሚገባም ጠቁመዋል። ችግሮችን ቀድሞ መከላከልና 
ሲከሰቱም በሰለጠነ መንገድ የሚፈቱበት ሁኔታ ላይ  
ቋሚ የግንኙነት ሥርዓት መፍጠር እንደሚገባም 
አመላክተዋል። 

በሶማሌ እና በአፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች 

እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን 
ተደጋጋሚ ግጭት የታየባቸው በመሆኑ አካባቢዎቹን 
ከግጭት ቀጠና ወደ ሰላም ቀጠና ለመቀየር 
ትኩረት ያደረገ ፕሮጀክት እየተሰራ መሆኑንም 
አመላክተዋል።

የሰላም ሚኒስቴር የእቅድ ዳይሬክተር አቶ አዱኛ 
በቀለ በበኩላቸው፤ በዝግጅት ምዕራፉ የ2014 ዓ.ም 
ስራዎችና ጠንካራና ደካማ ጎኖች ተገምግመው ትምህርት 
ተወስዶባቸዋል።

በሩብ ዓመቱ ብልሹ አሰራር ለመከላከል የውስጥ 
አሰራር መመሪያዎችን የመከለስ እና ተግባራዊ የማድረግ፣ 
ስታንዳርዶችን የማውጣትና ተግባራዊ የማድረግ ሥራዎች 
የተከናወነበት፣ የጸደቀበት እና ተግባራዊ የተደረገበት 
መሆኑንም ገልጸዋል። 

በሩብ ዓመቱ ከሰላም እና ብሔራዊ መግባባት አንጻር 
በሩዋንዳ እና በአሜሪካ ልምድ ልውውጥ መወሰዱን 
ጠቅሰው፤ ከልምድ የተወሰደው ሰነድም በቀጣይ 
ተግባራዊ የሚደረግ ነው ብለዋል። 

በአገራችን በየጊዜው የሚነሱ ግጭቶችን መንስኤ በጥናት መለየቱን 
የሰላም ሚኒስቴር አስታወቀ
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አዲስ ዘመን
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ 

አስኪያጅ
ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን

አድራሻ 
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ
ወረዳ 06
የቤት ቁጥር 319
ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et
ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ
ኢሜይል - etpresspromotion@gmail.com 
ስልክ - 011-126-43-41
ፋክስ - 011-811-13-15

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ ቁጥር - 011-156-98-73
ፋክስ - 011-126-58-12

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ
ስልክ - 011-1-26-43-39

ማከፋፈያ
ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
ወንድወሰን ሽመልስ ታደሰ
ስልክ:- 011 126 4240
Email:-  wendweson.shimelis@press.et
          wendwesonshimelis@gmail.com 

የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 

 • ወርቁ ማሩ

 • ኃይሉ ሣህለድንግል

 • አልማዝ አያሌው

 • እስማኤል አረቦ

ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው።    በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።    ነፃ

 ሃ
ሳብ

በየትኛውም ማሕበረሰብ ውስጥ የሚገኝ የትኛውም የማሕበረተሰብ ክፍል ስለመጪው ትውልድ እጣ  ፈንታ የማሰብ 
ሰብዓዊና ሞራላዊ ግዴታ አለበት። በየትኛውም መመዘኛ ወደዚህች ዓለም የመጣው ከግለሰባዊ መሻት ያለፈ ሰብዓዊ ተልእኮ 
ይዞ እንደሆነ ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም።

ይህ ኃላፊነት  ልጅ ወልዶ ለማሕበራዊ ወግ ማእረግ ከማብቃት ጀምሮ፤ ሀገርን እንደሀገር በጠንካራ ማኅበራዊ ፣ፖለቲካዊና 
ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ላይ  አዋቅሮ ለመጪው ትውልድ  ኑሮ የተሻለች ሀገርን የማስረከብን የውስጥ መሻት ያካትታል።

በርግጥ አንዳንዶች  የነዚህ እውነታዎች ተመጋጋቢነት በግልጽ  ለማወቅ በሚያስችል  የተገለጸ  የብርሃን ወጋገን  ውስጥ 
መመላለስ ባይችሉም ፤ ያሉበት  ሁኔታ  ግን  የነገሮቹን   ተፈጥሯዊ እውነታ ሊለውጠው  አቅም እንደማይኖረው  ይታመናል። 

ስለ ልጆቻቸው  ነገዎች  የሚያስቡ  ወላጆች    ፣ በተመሳሳይ  መልኩ  የልጆቻቸውን  ነገዎች   ለመወሰን  ትልቅ ቦታ 
ስላለው የሀገር እጣ ፈንታ በተመሳሳይ  መልኩና   የኃላፊነት  መንፈስ  መንቀሳቀስ ካልቻሉ  የልጆቻቸው  ፍጻሜ  ምን ሊሆን 
እንደሚችል ማሰብ አይከብድም። 

በእውነተኛ  የኃላፊነትና  የተቆርቋሪነት  መንፈስ  ሀገርን  ለመገንባት   መነቃቃትን መፍጠር  ያልቻለ ትውልድ  ፣ 
ቀጣዩን   ሀገር ተረካቢ ትውልድ   ማፍራት  ቀርቶ   ለራሱ  ትውልድ  ቀጣይነት  ማስተማመኛ ሊኖረው   አይችልም፤ አለኝ 
ብሎ የማሰቡም ሁኔታም ቢሆን   የጊዜ  ጉዳይ  ካልሆነ በቀር  ቅዥት  ለሚመስል ክስተት አሳልፎ እንደሚሰጠው ይታመናል።

በእኛም ሀገር  ያለው እውነታ  ከዚህ የተለየ  አይደለም። እንደ ሀገር  በመጣንባቸው  ረጅም የታሪክ ምዕራፎች ውስጥ 
የቀደሙት  ትውልዶች  ሀገርን   እንደ ሀገር  እስከ ሙሉ ክብሯ፤ ትውልዶችም  የአባቶቻቸው  የመንፈስ ልጆች እንዲሆኑ  ከፍ 
ባለ የኃላፊነት መንፈስ  ተንቀሳቅሰዋል።

በዚህም  በራሱም ሆነ በሀገሩ ጉዳይ  አንገቱን አቅንቶ የሚሄድ  ፣ ልበሙሉና  ልበ ሰፊ   ትውልድ ለማፍራት ችለዋል። 
ይህም ሀገራዊና ማህበረሰባዊ  ዓለም አቀፍ መለያችን ሆኗል።  ዛሬም ቢሆን ኢትዮጵያዊነትን የብሄራዊ ክብር መገለጫ  አድርጎ 
ማየቱ የተለመደ ነው።

ዛሬ ዛሬ  ከዚህ እውነታ በማፈንገጥ  አንዳንዶች  ከሀገር ክብር ይልቅ ለግለሰባዊና ቡድናዊ  ክብር ፤ ሌሎች ደግሞ ከማንነት 

ጋር  በተጣበቀ ሻጋታ ሀገርና ሕዝብን ዋጋ ከማስከፈል ባለፈ በግልጽም ይሁን  በስውር የትናንት ታሪካችንን በሚያጠለሹ 
ተግባሮች  ተጠምደዋል።

ይህ ተግባራቸው የቀደሙት አባቶቻችንን  ከፍ ባለ የኃላፊነት መንፈስ እና የነጻነት  ተጋድሎ ህያው አድርገው ያስረከቡንን 
ሀገር እና ሀገሪቱ የተገዛችባቸውን  መንፈሳዊ፣  ባህላዊ  እና ማህበረሰባዊ እሴቶች  በመሸርሸር እንደ  ሀገር የቆምንበትን 
ምሰሶዎች የሚነቀንቁ ናቸው።

ይህ ተግባራቸው ከሁሉም በላይ በቀጣይ  የሀገር ምሰሶ የሆነውን ሀገር ተረካቢ ትውልድ ሕይወት ምስቅልቅል ውስጥ 
በመክተት፤ ትውልዱ ለራሱም ሆነ ለሀገሩ  ነገዎች  ተስፋ ቢስ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ።

ይህ የአመጽ (የጥፋት) ስራቸው  አንድም የትውልዱን ነገዎች የሚወስነውን  ሀገራዊ ሰላም በማናጋት  ፤ በሁከትና 
በግጭቶች ውስጥ  ማኅበራዊ  ምስቅልቅል በመፍጠር  የትውልዱን ነገዎች በማጨለም እየተገለጸ ያለና፣ የሚገለጽ ነው።

ከዚህም ባልተናነሰ መልኩ የሜሄዱበት የጥፋት መንገድ የራሳቸውን ማህበረሰባዊ ስብእና በመመረዝ የራሳቸው አጥፊ 
መርዝ የመሆኑ እውነታ ነው፤ የሚያሳዝነው ደግሞ  ይህንን እውነታ ማስተዋል የሚያስችል አቅም ማጣታቸው እና በጭለማ 
ውስጥ መዳከራቸው ነው። 

ይህ የነሱ ግለሰባዊ ሆነ ቡድናዊ የጥፋት መንገድ እንደ አንድ ማሕበረሰብ ሊያስከፍለን የሚችለው ዋጋ እንዳለ ይታመናል 
፤በርግጥም  እያስከፈለን ነው። ይህ ግን በራሱ የነገሮች ጅማሬና  ፍጻሜ አይደለም ፤ ሊሆንም አይችልም። 

ሁሉ ጊዜ እንደ ግለሰብ ሆነ እንደ ቡድን ፣ ከዚያም በላይ  እንደ ማሕበረሰብ ከምንጓዝበት የስህተት መንገድ የምንመለስበት  
ዕድልና የንሰሀ መንገድ አለን ። ትልቁና ዋናው ነገር ይህንን ዕድል በአግባቡ መጠቀም መቻልና ወደ  ትክክለኛው መንገድ 
መመለስ ነው።

አሁን ሁላችንም በዚህ  ታሪካዊ  ወቅት ላይ ነን ፤ ወቅቱ  አንዳችን ስለሌላችን ጥፋተኝነት  ቃላት እስኪያጥረን  
የምንተርክበት ሳይሆን ፤ ስለምንወዳትና በብዙ የመስዋዕትነት ደም  ስለተረከብናት ሀገርና ስለመጪው ትውልድ የተሻለ  
እጣ ፈንታ የምናስብበት ነው።

   ስለ መጪው ትውልድ  ማሰብ  ስንል  የምናወራው  ከኛ ሩቅ ስላለ ትውልድ  ሳይሆን   በጉያችን ስላሉት ስለወለድናቸው 
ልጆቻችንና የልጆቻችን ልጆች ማለታችን ነው ፤ የዚህን  ያህል ቅርብ ስለሆነ ጉዳይ እያወራን እንደሆነም መገንዘቡ ተገቢ ነው።

ስለ መጪው ትውልድ ማሰብ ስንል ቀን ከሌሊት ሃሳብ እየሆኑብን ስላሉት  የራሳችን ማንነቶች መሆኑን ማስተዋል ፣ 
ለዚህ የሚሆን የኃላፊነት መንፈስ  እና  የተቆርቋሪነት ስሜት  መፍጠር ማለት  ነው። ይህ  ደግሞ ትልቁ ማሕበረሰባዊ ብቻ 
ሳይሆን  ተፈጥሯዊ ኃላፊነትም ጭምር ነው። 

    ልጅ ወልዶ ለወግ ማዕረግ ማብቃት ፤ ሀገርን እንደሀገር በጠንካራ ማሕበራዊ ፣ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ላይ  
አዋቅሮ ለመጪው ትውልድ ኑሮ የተሻለች ሀገርን የማስረከብ አንድ አካል መሆኑንም መገንዘብ የግድ ነው። ከዚህ ውጪ 
ቀጣይነት ያለው ትውልድንም ሆነ ሀገር ማሰብ  አይቻልም !

ወቅቱ  በብዙ  መስዋዕትነት ስለተረከብናት ሀገርና 
ስለመጪው ትውልድ  አስበን የምንሰራበት ነው!

የሰላም ስምምነቱን ... ወደ ገጽ 6 ዞሯል

እውነት ለመናገር ከጦርነቱ ሀንጎቨርና ድባብ 
መውጣት ፈታኝ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በአስፕሪን 
ወይም በ«እንደ ወረደ ቡና» በቀላሉ የሚፈወስ 
አይደለም። እንደ ግለሰብ ሽግግሩ እንዲህ የከበደኝ፤ 
እንደ አገርና ሕዝብ ምን ያህል ሊከብድ እንደሚችል 
አስቡት። ስለሆነም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት 
ቤት በ«አዲስ ወግ»ም ሆነ በሌላ አገራዊ መድረክ፤ 
በእነ ዶ/ር ምህረት ደበበና ሌሎች የዘርፉ ልሒቃን 
ላለፉት ሁለት አመታት ከመጣንበት የጦርነት የልቦና 
ውቅር ወደ የሰላም የልቦና ውቅር የሚያሸጋግር 
«የመላ ድልድይ» ሊዘረጉልን ያሻል። «አዲስ ወግ» ን 
የመረጥሁት ካሉን አጀንዳ ማቀበያ መድረኮች የተሻለ 
ሆኖ ስላገኘሁት ነው።

ለእኔ ሰሜን ዕዝ የተጠቃም ጊዜ፤ ደቡብ አፍሪካ 
ፕሪቶሪያ ላይ የሰላም ስምምነቱ ተፈጸመ የተባለ 
ዕለትም እኩል ደንግጫለሁ። የዚያን ጊዜም ዛሬም 
ወደ ራሴ ለመመለስ ተቸግሬያለሁ። እዚህ ላይ ልብ 
እንዲባልልኝ የምፈልገው ስለዘላቂ ሰላምና እርቅ 
አይደለም እያነሳሁ ያለሁት። ስለተፈጠረብን ጊዜያዊ 
የስሜት መዘበራረቅ እንጂ።

 ወደ ዛሬ መጣጥፌ ስመለስ፤ ጦርነት ምን ያህል 
አስከፊና ዘግናኝ እንደሆነ  በዓይኔ በብረቱ ያየሁት 
በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት (ሚያዝያ 1990- 1992ዓ.ም) 
ነው። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ባልደረባ 
እያለሁ ለተወሰኑ ወራት በዚያን ጊዜዋ የአፋር 
ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዋና ከተማ አሳይታ 
ተመድቤ ሳገለግል ነው፤ እንግዲህ በፊልምና በዜና ብቻ 
ከማውቀው ጦርነት ጋር ፊት ለፊት የተፋጠጥሁት፤ 
በወቅቱ ከነበሩ ግንባሮች አንዱ ከሎጊያ ከተማ በቅርብ 
ርቀት የሚገኘው የቡሬ(አሰብ መስመር) ግንባር ነው። 

ሎጊያ ከክልሉ አዲሷ መዲና ሰመራ በቅርብ ርቀት 
የምትገኝ በዋናው የጅቡቲ መስመር የተከተመች ሞቅ 
ደመቅ ያለች ከተማ ናት። በጦርነቱ ወቅት የወገን 
ቁስለኛም ሙትም ገለል ከሚደረግባቸው ከተሞች 
አንዷ ነበረች። በዚች ከተማ አንድ የቁስለኞች 
ማገገሚያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች እጃቸውን፣ 
እግራቸውን፣ ዓይናቸውን አጥተው፤ አንዳንዶችም 

የሰላም ስምምነቱን ወደ ዘላቂ እርቅ ለመቀየር
ለማየት የሚዘገንን ጉዳት ደርሶባቸው ስመለክትና ስለቀሪው 
ዘመናቸው ሳስብ የጦርነት አስከፊነት ግዘፍ ይነሳብኛል። 
ወጣቶች ከማሰልጠኛ እንደወጡ ቀጥታ ወደ ግንባር 
መላካቸውና ሌሎች እዚህ ላይ መግለጽ የማልፈልጋቸው 
ችግሮች ተጨምረው ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። 

ቁስለኞችን ማከም ይቅርና እህል ውሃ መስጠትና 
ማገላበጥ ባለመቻሉ ከአሳይታ የተለያዩ ቢሮዎች 
ሠራተኞች በፈረቃ ሎጊያ እየመጡ እገዛ ያደርጉ ነበር። 
ብዙዎች የሚያዩት ነገር ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ 
እርዳታ ማድረግ ይቅርና ጉልበታቸው ሲከዳቸው 
ተመልክቻለሁ። በዚህ ጊዜያዊ የቁስለኞች ማገገሚያ 
የሰማሁት የህመምና ስቃይ ድምጽ ዛሬ ድረስ በእዝነ 
ህሊናዬ ያቃጭላል። እነዚያ ቆስለው ያየኋቸው ወጣት 
ጀግኖች ምንጊዜም ከዓይነ ህሊናዬ አይጠፉም።

ተገደን በገባንበት በዚህ ዘግናኝ ጦርነት የሆነው 
ደግሞ የከፋና ዘግናኝ ነው። በኢትዮ- ኤርትራ ጦርነት 
ከሁለቱ ወገን 70ሺህ ሲሞት፤ ከዚህ የማይተናነሰው 
ደግሞ ቁስለኛና አካል ጎዳተኛ ሆኗል። በምዕራባውያኑ 
ሳይቀሩ ከ2ኛ የዓለም ጦርነት በኋላ ከተካሄደው ዘግናኝ 
ጦርነቶች አንዱ ተብሏል። በጦርነቱ በብዙ ቢሊዮኖች 
የሚገመት የአገር ጥሪትና ሀብት ፈሷል። ወድሟል። 
ጦርነቱ ከተጠናቀቀ በኋላም በኢትዮጵያና በኤርትራ 
መካከል እርቅ ባለመውረዱና የዘ ሔጉ ገለልተኛ 
ፍርድ ቤት ውሳኔ ባለመፈጸሙ በአገራቱ ድንበር 
ለ18 አመታት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች 
በምሽጋቸው ተፋጠው ስለኖሩ ፤ የዲፕሎማሲው 
ግንኙነትም ባለመታደሱ በቀጣናው ውጥረት ነግሶ 
ኖሯል።

 ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ኃላፊነት እንደመጡ 
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለኤርትራ ሕዝብና መንግሥት  
የሰላም ጥሪ በማድረጋቸው በሁለቱ አገራት ሰላም 
ማውረድ ቻሉ። የሁለቱ አገር መሪዎች ተገናኙ። 
የሰላም ስምምነት ተፈራረሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ ወደ አስመራ ሲያቀኑ ለማመን የሚከብድ 
አቀባበል ተደረገላቸው። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ 
ኢትዮጵያ ሲመጡም ተመሳሳይ አቀባበል ተደረገ። 
ወዲያው ድንበሮች ተከፈቱ። በረራ ተጀመረ። 
ተለያይተው የነበሩ ቤተሰቦች እንባ እየተራጩ 

 ስለ እውነትና እርቅ በተወሳ ቁጥር 
ከልዑል ፈጣሪ ለጥቆ መቼም 

ወደ ዓይነ ፣ እዝነ ህሊናችን ግዘፍ 
ነስቶ የሚመጣው ፣ በግርማ ጮሆ 

የሚሰማን ኔልሰን ማንዴላ (ማዲባ) 
ነው። የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ፣ 
ደቡብ አፍሪካ፣ አፓርታይድ፣ ኤፍ 
ደብሊው ዴክለርክ፣ ...፤ ከዚያ 

ይከተላሉ። ስለ እርቅ ሲነሳ ማዲባ 
አብሮ ስሙ ይወሳል። ማዲባ ሲወሳ 

እርቅ አብሮ ይነሳል። የእርቅ 
ምልክት ነው። በገዘፈው ሰብዕናው 

ገልጦ በተግባር አሳይቶናል። 
ኖሮታል። መስክሮታል 

በቁምላቸው አበበ ይማም (ሞሼዲያን)
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ 

ተገናኙ። ይሄን ተስፋና ደስታ አጣጥመን ሳንጨርስ 
እክል ገጠመው። ብዙም ሳይቆይ  ተከፍተው የነበሩ 
ድንበሮች መልሰው ተዘጉ። 

ጥቅምት 24 ቀን ፣ 2013 ዓ.ም በሰሜን ዕዝ ላይ 
በተፈጸመ ጥቃት ስንሸሸው ወደኖርነው ጦርነት ገባን። 
በአገሪቱ ታሪክ ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ 
አሰቃቂ ጦርነት ተካሄደ። በጦርነቱ  ከ500ሺህ 
በላይ አምራች ኃይል ተቀጠፈ። ቆሰለ። በሚሊዮኖች 
ተፈናቀሉ። ንጹሐን ተጨፈጨፉ።   አስገድዶ 
መድፈር ተፈጸመ ። በመቶ ቢሊዮኖች የሚገመት 
ሀብት ወደመ። ተዘረፈ። የሰማናቸው ያየናቸው 
ሰቆቃዎች ከባድ ናቸው፤ ለዚህም ነው   የሽግግር ጊዜ 
ያስፈልገናል የምለው። 

 ስለ እውነትና እርቅ በተወሳ ቁጥር ከልዑል 
ፈጣሪ ለጥቆ መቼም ወደ ዓይነ ፣ እዝነ ህሊናችን 
ግዘፍ ነስቶ የሚመጣው ፣ በግርማ ጮሆ የሚሰማን 
ኔልሰን ማንዴላ (ማዲባ) ነው። የአፍሪካ ናሽናል 
ኮንግረስ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ አፓርታይድ፣ ኤፍ 
ደብሊው ዴክለርክ፣ ...፤ ከዚያ ይከተላሉ። ስለ እርቅ 
ሲነሳ ማዲባ አብሮ ስሙ ይወሳል። ማዲባ ሲወሳ 
እርቅ አብሮ ይነሳል። የእርቅ ምልክት ነው። በገዘፈው 
ሰብዕናው ገልጦ በተግባር አሳይቶናል። ኖሮታል። 
መስክሮታል። 

እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1998 
የእውነትና እርቅ ኮሚሽን ያጠናቀረውን ሪፖርት 
ማዲባ ከሊቀ መንበሩ ቀሲስ ዴዝሞንድ ቱቱ ከተረከበ 
በኋላ ባስተላለፈው መልዕክት፤ «በሕገ መንግሥታችን 
የተደነገገውን ዴሞክራሲና ሰብዓዊነት ለመጠበቅ 
እርቅ ያስፈልገናል።» ብሎ ነበር። አዎ ! ተቀራርቦ 
መነጋገር፣ እርቅና መግባባት ከሌለ ሰላም ሊሰፍን 
አይችልም። ሰላም ከሌለ አይደለም ሰብዓዊነት፣ 
ዴሞክራሲ፤ የአገር ህልውና ላይ አደጋ መደቀኑ 
አይቀርም። እንደኛ በውጥረት፣ ውሉ በጠፋ ትብታብ 
እና ፅንፍ በረገጠ አቋም ላይ ለምትገኝ አገር ተቀራርቦ 
መነጋገር፣ መግባባትና መታረቅ የግድ ነው። ለመሆኑ 
ፖለቲካዊ እርቅ Political Reconcilation ሲባል ምን 
ማለት ነው?

“NESS MODEL OF RECONCILIATION “ 
በሚል ርዕስ ለንባብ ባበቃው ጽሑፉ ፤ «ፖለቲካዊ 
እርቅን የተሰበረ ግንኙነት የመጠገን ሂደት ነው።» 
በታሪክ ምርኮኝነት፣ ሆን ተብሎ ለፖለቲካዊ ጥቅም 
ሲባል በተነዛ የፈጠራ ትርክት ፣ በማንነት ላይ 
በተዋቀረው ፖለቲካ፣ በግራ ዘመም አይዲዮሎጂ እና 
በሕዝበኝነት populism በተካረረ ልዩነት፣ ቁጭት 
መፍጠር እንደማታገያ ስልት በመወሰዱ፣ በሴራ 
ኀልዮት በተጎነቆለ ጥላቻ፣ ስልጣን ላይ ለመቆየት 
ሲባል በሕዝቦች መካከል በተዘራ ልዩነት፣ አንድን 
ሕዝብና ሃይማኖት በመለየት እንደጠላት መፈረጅ፤ 
ወዘተረፈ. የፈጠረው የፖለቲካዊ ልዩነት እንዲሽር 
ከአንገት ሳይሆን ከልብ የመነጨ ፖለቲካዊ ዕርቅ 
ያስፈልጋል።

ኮሊን ፖለቲካዊ እርቅ ሦስት ንጣፎች layers 
እንዳሉት ያትታል። የላይኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ግንኙነት እንዲበላሽ ያደረጉ መግፍኤዎችን መለየት፤ 

አሁን በአገራችን የሚከሰቱ ግጭቶች ከዚህ አንጻር 
ማየትን ይጠይቃል። ፕሮፌሰር ከላይ በጠቀስሁት 
መፅሐፋቸው የሰላም ሥራ የራሱ እሴቶችና መርሆዎች 
እንዳሉት ያመላክታሉ።
ሀ . መሠረታዊ የግጭት መንስኤዎችን መርምሮ 

የአመለካከት አድማስን ማስፋት፤
ለ . ፍትሕ፦ ዘላቂ ሰላም ያለፍትሕ ሊገኝ አይችልም። 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካው ፍትሕ 
ባልተረጋገጠበት ሰላምን ማምጣት አይቻልም። 
ለዚህ ነው የለውጥ ኃይሉ ተቋማት ላይ እየሠራ 
ያለው።

ሐ . መግባባት፦ ፕሮፌሰር መግባባትን ሲበይኑት፤ 
አንዱ ሌላው ውስጥ ሲገባና ሌላውም 
መጀመሪያው ውስጥ ሲገባ ነው ይላሉ፤ ዘላቂ 
ሰላም ለማረጋገጥ መግባባትን መፍጠር የማዕዘን 
ድንጋይ ነው። በግጭቶች ተሳታፊ በሆኑ 
ኃይላት መካከል መግባባትን ለመፍጠር ደግሞ፤ 
መጀመሪያ የግጭቱ አካላት፣ የሚጋጩባቸው 
ምክንያቶች እና መፍትሔዎች ላይ መግባባት 
ይጠይቃል።

መ . የሕይወት መተሳሰር፡ - mutuality
ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር የሰዎች ሕይወት የተሳሰረ 

መሆኑን በጥልቀት መገንዘብ፣ መረዳት ይጠይቃል። 
የሰው ልጆች መሠረታዊ ፍላጎቶች ተመሳሳይ፣ 
ተቀራራቢ መሆናቸውን መገንዘብ ማለት ነው ። ሰው 
መከበርን ፣ መወደድን፣ መደመጥን፣ ከፍ ከፍ ማለትን 
እንደሚሻ  ሁሉ በተቃራኒው ውርደትን፣ መገፋትን፣ 
መጠላትን ፣ መናቅን፣ መቆርቆዝን፣ ...፤ ማስወገድ 
ነው ። ፕሮፌሰር ሕዝቅያስ በዚሁ መፅሐፋቸው ስለ 
እርቅ ምንነትና መሠረታዊ አላባውያን fundamental 
elements እንደሚከተለው ይተነትናሉ ።

«እርቅ ማለት በከባድ ጠብና ይህም ባስከተለው 
መጎዳዳት፣ ጥላቻና መፈራራት ምክንያት ተለያይተው፣ 
ተራርቀው፣ ተቆራርጠው የነበሩ ሰዎች የወደመውን 
የጋራ ኑሮአቸውን እንደገና ለመገንባት የሚጓዙበት 
ሂደት ነው። እርቅ ጥልቅ የሰላም ግንባታ ዘዴና 
አላማ ነው። የእርቅ ሂደት የሚከተሉትን እርምጃዎች 
ያካትታል ። »
1ኛ. በግጭቱ ተካፋይ የነበሩ ወገኖች በሌላው ላይ 

የፈፀሙትን በደልና ጉዳት በሀቀኝነት ማመን፤
2ኛ. በተፈፀመው በደል እውነተኛ ፀፀትን መግለፅ፤
3ኛ. የተበደለውን አካል ከልብ ይቅርታ መጠየቅ፤
4ኛ. የተበደለው አካል ከልብ ይቅርታውን በመቀበል 

ይቅር ማለት፤
5ኛ. ተበዳዩን ጉዳት ከመድረሱ በፊት ወደ ነበረበት 

ሁኔታ መመለስ ፤
6ኛ. በደሉ እንደገና እንደማይፈፀም አስተማማኝ የሆነ 

ማረጋገጫ መስጠት ፤
7ኛ. ከግጭቱና ካስከተለው ጉዳት በመማር 

የሁለቱንም ወገኖች ጥልቅ ፍላጎትና ጥቅም 
የሚያራምድ፣ የሚያጎላምስና የሚያስተሳስር 
አዳዲስ ግንኙነቶችን መመስረትና ዕቅዶችን 
መንደፍ፤ የሚሉት ይገኙባቸዋል።
ፈጣሪ አገራችንን በቃሽ ብሎ ዘላቂ ሰላም 

ያስፍንልን !!!

የሰላም ስምምነቱን ወደ...
በቁምላቸው አበበ ይማም (ሞሼ ዳያን) 
fenote1971@gmail.com

ቁምላቸው አበበ በአማራ ባህል፣ ቱሪዝምና ማስታወቂያ ቢሮ፤ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት፤ በደቡብ መገናኛ ብዙኀን፤ በጋዜጠኝነትና በታሪክ 

ባለሙያነት ያገለገሉ ሲሆን፤ የደቡብ ኤፍ ኤምን ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆንም አቋቁመዋል።በፌዴራል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅትና 

በአለ በጅምላ በኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተርነት አገልግለዋል። ከአአዩ በቋንቋና ታሪክ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን የሰሩ ሲሆን፤ በዚሁ ዩኒቨርሲቲ 

በጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በማጠናቀቅ ላይ እያሉ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ተስተጓጉሏል። ጥልቅ ሀሳብ ያዘሉ 

ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ፁሑፎችን በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ጋዜጦች በማውጣት ይታወቃሉ።

እነዚህን ምክንያቶች ከፍ ብዬ ለማሳየት የሞከርሁ 
ሲሆን፣ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ግን ይበልጥ ዘርዝሮ 
ሊተነትናቸው ይችላል። መካከለኛው በፖለቲካ 
ፓርቲዎች መካከል ከሚፈጠር እርቅ የሚጠበቀውን 
ግብ ለይቶ ማስቀመጥ ነው። የተቀመጠው ግብ ውስን 
ሊሆን ይገባል።

 እንደ ብሔራዊ እርቅ ያሉ ጉዳዮች ግን 
ከፓርቲዎች አልፈው አገራዊ ጉዳዮች ላይ 
የሚያተኩሩና ተዋናዮቹም በርካታ ስለሆኑ በዚህ 
የእርቅ ሒደት የሚካተቱ አይደሉም።  የታችኛው 
ንጣፍ እርቁ የሚሳካበትን ስልት መንደፍ ነው። ከፍ 
ሲል የተነሱትን ሁለቱ የፖለቲካዊ እርቅ ንጣፎችን 
በጥንቃቄ መተግበር የእርቅ ሂደቱን ውጤታማ 
ያደርገዋል ተብሎ     ይታመናል።

ኮሊን መርፊ በማስከተል፤ «ፖለቲካዊ እርቅ የሕግ 
የበላይነትን በስምምነት በጋራ የማረጋገጥ እንጂ ይቅር 
የመባባል ጉዳይ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። 
በእርቅ ሂደቱ ምንም ዓይነት ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ 
የለበትም ። ...» በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ሊካሂድ 
የታሰበው እርቅ ከምንም ዓይነት ቅድመ ሁኔታ ጋር 
ሊያያዝ አይገባም ። 

የዴስቲኒ ኢትዮጵያ አባላት የሄዱበት መንገድ 
ለዚህ ጥሩ አብነት ነው። በብልፅግና ፣ በኢዜማ ፣ 
በአብን፣ በኦፌኮ፤ በኦነግ ፣ ...፤ በፖለቲካ ፓርቲዎች 
መካከል ፖለቲካዊ እርቅ ሲወርድ በተዘዋዋሪም ሆነ 
በቀጥታ የሕግ የበላይነትን ማክበር ላይ መግባባት 
ላይ ይደረሳል ማለት ነው። ደጋፊዎቻቸውም ይህን 
ፈለግ ይከተላሉ ተብሎ ይታመናል። ከዚህ ባሻገር 
በቀጣይ ለሚታሰበው ብሔራዊ እርቅ ጥሩ መደላድል 
ይፈጥራል ተብሎ ይታመናል።

ሆኖም ስለ ሰላምና ስለ ይቅርታ መነጋገር የራሱ 
የሆነ ሂደትና ቅደም ተከተል እንዳለው አበክሮ ማጤን 
ያሻል። እዚህ ላይ የሰላም፣ የእርቅ፣ የሽምግልና 
ዓለምአቀፍ ረቡኒው እና በአሜሪካ በሀሪሰንበርግ 
በሚገኘው ኢስተርን መኖናይት ዩኒቨርሲቲ 
የዓለምአቀፍ ግልግልና ዕርቅ ፕሮፌሰር የሆኑት፤ 
እንዲሁም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አባል የነበሩት 
ሕዝቅያስ አሰፋ ፤          « የሰላምና እርቅ ትርጉምና 
መንገዶች ፤ » በሚለው መፅሐፋቸው ፤ ያነሷቸውን 
ቁም ነገሮች ፤ ሰላም ፣ ዕርቅ የራሱ መንገድ እና አካሄድ 
እንዳለው ያሳያሉ።

«...ሰላም ለግጭቶች መነሻ የሆኑትን ልዩነቶች 
በሚገባ ከለየና ከመረመረ በኋላ ልዩነቶችን ለፈጠሩት 
ችግሮች ሁሉ ወገኖች የሚበጁ መፍትሔዎች መፈለግ 
ማለት ነው። ...፤ » ገፅ 26 _ 33 ፤ ሲሉ ሰላምን 
ይበይኑታል። ሰላም ግጭትን ማስወገድ አይደለም። 
በቀዳማይ ኢህአዴግ እንደሆነው በደህንነት፣ 
በፀጥታ ኃይሉና በካንጋሮ ፍርድ ቤቶች ግጭትን 
ማስወገድ ይቻል ይሆናል እውነተኛውን ሰላም ግን 
አያረጋግጥም። 

«የአስቸኳይ ጊዜ አውጆ ግጭትን ተቃውሞን 
ፀጥ ለጥ ማድረግ ይቻል ይሆናል ዘላቂ ሰላምን ግን 
ማስፈን አይቻልም ። ለዚህ ነው ፕሮፌሰር ሰላም 
ለግጭቶች መነሻ የሆኑትን መርምሮ ለሁሉም 
ወገኖች የሚበጅ መፍትሔ መፈለግ ነው ያሉት»። 

 «...ሰላም ለግጭቶች መነሻ የሆኑትን 
ልዩነቶች በሚገባ ከለየና ከመረመረ 
በኋላ ልዩነቶችን ለፈጠሩት ችግሮች

 ሁሉ ወገኖች የሚበጁ 
መፍትሔዎች መፈለግ ማለት 

ነው፡፡ ...፤» ገፅ 26 _ 33 ፤ ሲሉ 
ሰላምን ይበይኑታል፡፡ ሰላም ግጭትን 

ማስወገድ አይደለም፡፡ በቀዳማይ 
ኢህአዴግ እንደሆነው በደህንነት፣ 

በፀጥታ ኃይሉና በካንጋሮ ፍርድ ቤቶች 
ግጭትን ማስወገድ ይቻል ይሆናል 

እውነተኛውን ሰላም 
ግን አያረጋግጥም

ከ5ኛው ገጽ የዞረ



ፖለቲካና ወቅታዊ

ወቅታዊ
አዲስ ዘመን   ሐሙስ ኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ገጽ 7

‹‹የአማራ፣ የአፋርና የትግራይ ሕዝቦች ቅሬታውን በቀላሉ 
ይፈቱታል የሚል ዕምነት አለኝ››

- ኮሎኔል ፍሰሐ ገብረመድህን

ፎ
ቶ

:- 
ፎ

ቶ
 እ

ዮ
ብ

 ተ
ፈ

ሪ

የደርግን ሥርዓት ለመጣል 1978 ዓ.ም ነበር 
የሕወሓት ታጋይ ሆነው ትግል የጀመሩት። ከዚያ 
በእግረኛ ምድብ ተራ ወታደር ሆነው ሞርታር 
ተኳሽ ነበሩ። አዲስ አበባ እስከገቡበት ድረስ 
የሞርታር ሻምበል አዛዥ ነበሩ። አዲስ አበባ 
ከገቡ በኋላ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ሠርተዋል። 
በመሐንዲስ ትምህርት ቤት አስተዳደርና 
ፋይናንስ፣ የመከላከያ መሐንዲስ ዋና መምሪያ 
የሎጂስቲክስ ኃላፊ፣ የቤቶችና መሬት ክትትል 
አስተዳደርና ፋይናንስ እንዲሁም በመከላከያ 
ኮንስትራክሽን የኢንዶክትሬሽን የኮሙኒኬሽን 
ዋና ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል። ይሁንና በ2007 
ዓ.ም የሰማያዊ ፓርቲ አባል ነህ በሚል ወደ 
እስር ቤት ተወረወሩ፤ የአራት ዓመት ደመወዝም 
ተከለከሉ።

በሂደት የትዴፓ አባል ሆነዋል። ከለውጡ 
ወዲህ ደግሞ የጡረታ መብታቸው ተከብሯል። 
የዛሬው ‹‹የወቅታዊ አምድ›› እንግዳችን  ኮሎኔል 
ፍሰሐ ገብረመድህን የትግራይ ዴሞክራሲያዊ 
ፓርቲ (ትዴፓ) ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዲሁም 
የፓርቲው ፀጥታና ደህንነት ኃላፊ ናቸው። 
በዛሬው ዕትማችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ 
ሐሳባቸውን አካፍለውናል።

አዲስ ዘመን፡-  በሰሜኑ አገራችን በነበረው 
ጦርነት በአማራ፣ አፋር እና ትግራይ ክልሎች 
እንደ አገርም  የደረሰው  ጉዳት  ከባድ እንደነበር 
ይታወቃል። ከዚህ አንጻር የጦርነትን አስከፊነት  
እንዴት ይገልጹታል ?

ኮለኔል ፍሰሐ፡- እንድነገርኩህ እኔ ጦርነትን 
በፊልም ሳይሆን የማውቀው በውስጡ ብዙ ዓመታትን 
ያሳለፍኩ ሰው ነኝ። ጦርነት ማለት የሰው ሕይወት 
የሚበላ፣ አካል የሚያጎድል፤ ንብረት የሚያወድም 
ነው። እያንዳንዱ ተተኳሽ የአገር ሀብት ነው። 
የወደሙት ተሽከርካሪዎችም በተመሳሳይ ብዙ 
ብር የወጣባቸው ናቸው። ይህ እጅግ ብዙ ንብረት 
የወጣበት በመሆኑ የአገር ዕድገትን በጣም ጎትቷል። 
በዚህ ማንም የሚስማማበት ሃሳብ ነው። በሌላው 
የትግራይ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ወጣት ጉልበትን 
ልማት ላይ ከማዋል ጦርነት ላይ ውሏል። ይህም 
ከፍተኛ ኪሳራ ሲሆን አገሪቱን በጣም ነው የጎዳው።

ጦርነቱ አፋር፣ አማራ እና ትግራይ ክልሎችን 
የጦርነት አውድማ አድርጓል። በርካታ የንብረት 
ውድመት፤ የሰው ሕይወት መጥፋትና ብዙ 
መፈናቀሎችን አስከትሏል። እንደ አገር የደረሰው 
ውድመት በገለልተኛ አካል ጥናት የሚፈልግ ቢሆንም 
ከፍተኛ ጥፋት መሆኑን መካድ የለብንም።  ጦርነት  
አውዳሚ በመሆኑ ፈጽሞ መካሄድ ያልነበረበት ነው። 
የተፈጠረውን ሁኔታ እንደ ቀላል ማየት አይገባም። 
ሆኖም ከችግሩ ለመውጣት የጠፋው ጠፍቶም ወደ 
ሰላም መንገድ መጓዝ ትልቅነት ነው። 

አዲስ ዘመን፡- አሁን ያለውን  የሰላም 
ስምምነት  እንዴት ያዩታል?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- ብዙ የንብረት ውድመትና የሰው 
ሕይወት መስዋት ቢሆንም ቅሬታውን ለመፍታት 
ግን አሁንም ይቻላል የሚለው ነገር አበረታች ነው። 
በመጀመሪያ ጦርነቱን የትግራይ ሕዝብ አይፈልገውም 
ነበር። ነገር ግን በሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የተጀመረ እና 
ያልተጠበቀ ነው። ሁለተኛው የትግራይ ሕዝብ የአገር 
መከላከያ ሰራዊት ሲነካ ለምን ብሎ የሕወሓትን 
ቡድኖች  ሲቃወም ነበር። በሌላ በኩል፤ ደግሞ 
የትግራይ ሕዝብ ከአማራ እና አፋር ሕዝቦች ጋር 

ክፍለዮሐንስ አንበርብር በባህል፣ በዕምነት፣ በታሪክ የተጋመዳቸው በርካታ 
ሁኔታዎች አሉ። 

የሰሜኑን ሕዝብ የጋራ የሚያደርገው እና 
የሚያመሳስላቸው ነገር ይበዛል። እርስ በእርስ  በደም 
የተሳሰሩም ናቸው። ጦርነቱ ያስከተለው ችግር እንዳለ 
ሆኖ ሰላም ለመፍጠርና እርቅ እውን እንዲሆን 
ለማድረግ የተጀመረው ጥረት ይሳካል  የሚል 
እምነት አለኝ። የቀድሞ አንድነትና ፍቅር ስለሚበልጥ  
ያለፈውን መተው ይኖራል።  ማወቅ ያለብን ነገር 
ይህ ጦርነት በሁሉም አካባቢ ያሉ ዜጎቻችን ፈልገው 
የገቡበት አለመሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ  ነው። ጦርነቱ 
በሁሉም አካባቢዎች ያስከተለው ጠባሳ በጣም የከፋ 
መሆኑንም መገንዘብ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ  ሕዝብ 
ያመጣው አይደለም።

ሁሉንም ነገር ሰከን ብሎ ማየት ይቻላል። 
በእኔ አረዳድ የአማራ፣ የአፋርና የትግራይ ሕዝቦች 
ቅሬታውን በቀላሉ ይፈቱታል የሚል እምነት አለኝ። 
ሕዝብን ለፖለቲካ ትርፍ ብለው ብዙ ዋጋ ያስከፈሉ 
ፖለቲከኞች መኖራቸውን ማወቅ አለብን። የአማራ 
እና ትግራይ ሕዝብን ለመነጣጠል የተሄደበት ርቀትም 
አልተሳካም ማለት ይቻላል። አንዱን ከሌላው መነጠል 
አይቻልም። ቀድሞ የነበረው የሥነ- ልቦናዊ ትስስሩ 
በተፈጠረው ቅራኔ ተራርቆ ይቆያል ማለት አይደለም። 

አዲስ ዘመን፡- ችግሮቹ  ጎልተው በታዩባቸው 
ክልሎች የሰላም ስምምነቱ እውን እንዲሆን  
ከማን ምን ይጠበቃል?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- በዚህ ጉዳይ ላይ ባለድርሻ አካላት 
ብዙ ናቸው። ሰላምና አንድነት እንዲመጣ የሃይማኖት 
አባቶች ከፍተኛ ሚና አላቸው። በሁሉም አካባቢ ያሉ 
የእምነት መሪዎች ለተከታዮቻቸው ሰላምንና ፍቅርን 
መስበክ አለባቸው። ተከታዮቻቸውም የእምነታቸውን 
ሕግ ማክበር ይጠበቅባቸዋል። ተጽእኖ ፈጣሪ ታዋቂ 
ሰዎች  ትርፍ ያለው ከሰላምና አንድነት እንጂ ከጦርነት 
አለመሆኑን ማሳወቅ ይገባቸዋል። መሪዎች የፈጣሪን 
ቃል በማስተጋባት የእርቁን ጉዳይ ማሳወቅ ዋና 
ሥራቸው ይሆናል የሚል እምነት አለኝ።

ሌላው በሰላም ላይ የሚሠሩ ማህበራትም ትልቅ 
ድርሻ አላቸው። እነዚህ ሕዝቦች ዕጣ ፈንታቸው 
አንድ መሆኑንና በጋራ ሲኖሩ የሚያተርፉት ነገር 
የበዛ እንደሆነ መሥራት ነው። የትግራይ፣ አፋርና 
አማራ ሕዝቦች አንድ ናቸው። ጥፋቱ ሁሉም ዘንድ 
የደረሰ ነው። አሁን ያንን ወደኋላ ማሰብ፤ ቂምና ቁርሾ 
መቁጠር፣ ቁስል ማከክ  ሳይሆን ችግሮችን በሰላማዊ 
መንገድ ለመፍታት መሞከር ነው።  ካለፈው  መጥፎ 
ጊዜ ይልቅ መጪውን መልካም ጊዜ ማሰብና ማለም  
ያተርፋል።  ሁሉም ሊረዳ የሚገበው  የአማራ፣ አፋርና 
ትግራይ ክልል ሕዝቦች ቅንጣት ጥፋት የላቸውም።

በወቅቱ በትግራይ ጊዜያዊ መስተዳድር 
በተመሠረተበት ወቅት ትግራይ ክልል ነበርኩ። 
በትግራይ ክልል የወደሙ መሠረተ ልማቶችንና 
አንድነቱን ለመመለስ የአማራ ሕዝብ የከፈለው ዋጋ 
በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ለአንድነቱ ብለው ብዙ 
ነገር ሠርተዋል። ከአማራ ክልል ከፍተኛ እርዳታ 
ሲመጣ ነበር። በወቅቱ የአማራ ሕዝብና አማራ ክልል 
መንግሥት ሲያደርጉት የነበረው ተሳትፎ በጣም 
የላቀ ነው። የአፋር ክልልም የትግራይ ክልልን መልሶ 
ለመገንባት ትልቅ ድርሻ ነው የተወጣው። አሁንም 
ቢሆንም የተፈጠረው ጊዜያዊ ቅራኔ መሆኑን ማወቅ 
ይገባል። 

አዲስ ዘመን፡- የትግራይ ሕዝብ  የሰላም 
ስምምነቱን እንዳይቀበል  እየቀሰቀሱ ያሉት 
አካላት ምን አስልተው ነው?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡-   ወደ ኋላ ሄደን አንድ ነገር 

ላስታውስ። የቀድሞ መንግሥት ወይንም የደርግ 
ሥርዓትን ለመጣል የተሄደበትን መንገድ ማስታወስ 
ጥሩ ነው። በፍጹም የሌለ ቅስቀሳ ይደረግ ነበር። ይህ 
የሆነው የሕዝብን ወገንተኝት ለማግኘት ሲባል የሚነዛ 
ፕሮፓጋንዳ ነው። በዚህ ሂደት በ1983 ዓ.ም የደርግ 
ሥርዓት ወድቆ በሌላ ተተካ። በዚህ ሁኔታ ግን ሕዝብ 
ለሕዝብ ቅራኔ አልነበረም። ይልቁንም እጅና ጓንት 
ሆነው ነው ሲሠሩ የነበሩት። አሁን ያለው ሁኔታም 
ያው ነው። 

በእርግጥ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በተለያየ 
መገናኛ ብዙኃን  ሕዝብን ከሕዝብ የማናከስ ሥራዎች 
በስፋት ሲሠራ ነበር። እኛ ይህ ነገር ተገቢ አይደለም 
ብንል ሰሚ አላገኘንም። በአማራ በኩልም የተጋነነ 
ባይሆንም በተመሳሳይ ሁኔታ ተገቢ ያልሆኑ የቃላት 
መወራወር ነበር። ይህ ሁሉ ሆኖም ጉዳዩ የሕዝብ 
መሆን አልቻለም። አሁንም የሰላም ስምምነቱን 
ወደ መሬት ለማውረድ  የሕዝብ ለሕዝብ ሥራውን 
ማጠናከር ይገባል። 

 ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ባህርዳር አንድ 
ስብሰባ ላይ ነበርኩ። አንድ የሃይማኖት አባት ያሉትን 
ማስታወስ እፈልጋለሁ። ‹‹የአማራ እና የትግራይ ሕዝብ 
የሚፈልገው የጦርነት ጉሰማና ጥይት ማቀበል ሳይሆን 
የሚበላው ዳቦ፣ የሚማርበት ትምህርት ቤት፣ ንጹህ 
አየርና ሰላማዊ ሕይወት ነው›› ብለው ሲከራከሩና 
ለሕዝብ የወገነ ንግግር ሲያደርጉ ሰምቼ ነበር። ይህ 
አስተሳሰብ በርካቶችም ዘንድ ያለ ሲሆን በትግራይ 
በኩልም በተመሳሳይ ያለው ይኸው ነው። ኅብረተሰቡ  

የሚፈልገው ሰላም ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው 
በሁለቱም ወገን ያለው ሰላም ፈላጊ ሕዝብ  መሆኑን 
ነው።

ሌላ ትልቅ ማሳያ መጥቀስ ይገባል። በጦርነቱ 
ወቅት ሆነ በአሁኑ ሰዓት በርካታ የአማራ፣ አፋርና፣ 
ትግራይ ሕዝቦች በጋራ  እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ 
ይኖራሉ። ይጋባሉ፣ አብረው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ 
ማህበራዊ ሕይወት ይጋራሉ። ቀድሞ ከነበረው የተለየ 
ነገር የለም። ይህ የሆነው ግጭቱ የሕዝብ ባለመሆኑ 
ነው። በየጨዋታው መሃል ሲነሳ ይህ ጦርነት ጥቂቶች 
ያመጡት እንጂ የአንድ አገር  ሕዝቦች እንዴት ይጣላሉ 
ብለው በቁጭት ሲያወሩ ነው የምንሰማው።

ሦስቱም ሕዝቦች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ 
ድርሻ ያላቸውና ዳር ድንበር በመጠበቅ አንድነቷን 
ያስቀጠሉ ናቸው። ከትግራይ የመጡ ሰዎች ሲያወሩ 
የምንሰማው የግለሰቦች የግል ጥቅም፤ ማስከበርና 
የስልጣን መደላደል ለማስከበር የተደረገ ጦርነት እንጂ 
የውጭ ወራሪ አልመጣብንም፣ ይህ ፈጽሞ መሆን 
የሌለበት ነው ብለው ሲኮንኑ ነው የምንሰማው። 
በዚህም አጠቃላይ መረዳት የሚቻለው በአሁኑ 
ወቅትም ቢሆን ሕዝቡ ጦርነቱ መጀመር የሌለበት 
ጥፋት እንዲሁም  ሕዝባዊ ቅርፅ የሌለው መሆኑ ነው።

ከሃያ ዓመት በፊት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል 
ጦርነት ተካሂዶም ሕዝብ ለሕዝብ ይገናኝ ነበር። 
ሌላው ቀርቶ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። ሌሊት 
ጭምር እየተገናኙ የጋብቻ ሁኔታ ይፈጸም ነበር በወሰን 
አካባቢ። ከ20 ዓመት በላይ በሁለቱም አገራት መካከል 
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ድንበር ተዘግቶም ቢሆን ሕዝብ ከሕዝብ ይገናኝ 
የነበረው ግጭቱ ሕዝባዊ ሳይሆን የፖለቲከኞች ፍላጎት 
በመሆኑ ነው። ይህ ሁሉ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ አሕመድ ወደ ኤርትራ አቅንተው ሰላም ከወረደ 
በኋላ ድንበር አካባቢ ያሉ ሰዎች በተለይም ዛላምበሳ 
ግንባር ላይ ሕዝብ ለሕዝብ ሲገናኝ የነበረውን ስሜት 
ማስታወስ ብቻ በቂ ነው። ይህ መቼም የማንረሳው 
ነው። ያ ሁሉ ጦርነት ተካሂዶ ቁርሾ ቀርቶ ሰላም 
የወረደበት ነው። ከዚህም በግልጽ መረዳት የሚቻለው 
ጦርነቱ ሕዝብ ለሕዝብ አለመሆኑን ነው። 

ከጎረቤት አገር ኤርትራ ጋር ያለውንም ከፍተኛ 
መሥዕዋነት ተከፍሎ ነው አገር የፀናቸው። እኔ በቦታው 
ስለነበርኩ በደንብ አውቀዋለሁ። በኢትዮጵያ በኩል 
70ሺ ሰዎች ሞተዋል። በኤርትራ በኩል ከዚህ በላይ 
ነው ዋጋ የተከፈለው። ግን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ 
ቢሆንም ሕዝብን ከሕዝብ መነጠል አልተቻለም።

ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ፤ ከኢትዮጵያም ወደ 
ኤርትራ ሲጎርፉ ነበር። ስለዚህ አሁንም መረዳት 
የሚገባን ሕዝብ ከሕዝብ አለመጣላቱን ነው። 
በመሆኑም ከአማራ ወደ ትግራይ፤ ከትግራይ ወደ 
አማራ መሄድ ይቀጥላል። ወደ አፋርም ያለው 
በተመሳሳይ ሁኔታ። ብዙ ጥረት ቢደረግም ግጭቱን 
ሕዝባዊ ማድረግ ያልተቻለውም ለዚህ ነው።  ነገር 
ግን በጦርነት ወቅት ችግሮች ተፈጥረዋል። ይህ ድሮም 
የነበረ አሁንም ያለ ነው።

ሌላው መረዳት የሚገባን የትግራይ የጸጥታ 
ኃይሎች ከሌላው ክልል ወታደሮች ወይንም የፀጥታ 
አካላት አንዱ ለሌላው ጠላት አይደሉም። አንዱ 
ከሌላው በደም የተሳሰረ ነው።  ስለዚህ የትግራይ 
ወጣት ከማንም አይጣላም። ከእናቱ፣ ከአባቱ፣ 
ከወንድምና እህቱ ሊጣላ ነው?  አይጣሉም። ይልቁንም  
በኢትዮ ኤርትራ እንዳየነወ ሁሉ  በሕዝቡ መካከል 
ሰላምና  ይቅርታ ይሰፍናል።  

አዲስ ዘመን፡- ሰሞኑን የምናስተውለው ነገር 
አለ። በውጭ ያሉ ፅንፈኛ ዳያስፖራዎች በሰላም 
ስምምነቱ ላይ ተቃውሞ እያነሱ ነው። ይህ 
ለትግራይ ሕዝብ አስበው ነው?  

ኮሎኔል ፍሰሐ፡-  በመገናኘ ብዙኃን የምከታተለው 
ብዙ ጉዳይ አለ። በመጀመሪያ በትግራይ ክልል 
የተካሄደው ጦርነት በርካቶችን ለሕይወት መስዕዋት 
የዳረገ ነው። ከፍተኛ ገንዘብ የወጣበትን ንብረትም 
አውድሟል። በአካል ጉዳት ደረጃም እጅግ ከፍተኛ 
ጉዳት የደረሰ መሆኑ ይታወቃል። በሥነ- ልቦናም 
የፈጠረው ጫና እጅግ የከፋ ነው። በርካታ ዜጎች 
ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። በጦርነቱ የተነሳ 
የምግብ እጥረት የተከሰተባቸው አካባቢዎች አሉ። 
በመሠረተ ልማቶችም ላይ የደረሰው ጉዳት የመሠረታዊ 
ሁኔታዎችን አዛብቷል። ይህ ችግር በትግራይ ብቻ 
ሳይሆን የጦርነት ቀጣና በነበሩ አማራ እና አፋር 
ክልሎችም የተስተዋለ ነው።  በእሳት ላይ እሳት የሆነ 
ነገር ነው። በዚህ ጦርነት ውስጥ የመድኃኒት አቅርቦት 
የለም። ስለዚህ እነዚህ አካላት የሠላም ሂደቱን 
የተቃወሙበት  የራሳቸው ምክንያት አላቸው። ዋናው 
ምክንያታቸው በአገር ላይ ሰላም እንዳይሰፍን ነው። 
ሁለተኛ  የሚያተርፉት ከሰላም ሳይሆን ከግጭት 
በመሆኑ ነው። እነሱ የእነሱ ልጆች አይሞቱም ፣ 
አይቸገሩም እነሱ ሰላም በሚነፍስበት አየር ላይ ሆነው 
ነው እሳት የሚያቀጣጥሉት። ይሄንን የትግራይ ሕዝብ 
ሊያውቅና ሊነቃ ይገባል። 

አዲስ ዘመን፡-  ሰላም አያስፈልግም፤ 
ጦርነቱ ይቀጥል ብለው ሰልፍ ማድረጋቸውና 
መቃወማቸው ምክንያቱ ምንድን ነው ?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- እንዳልኩህ ነው፤ እነዚህ አካላት 
ይህ ጦርነት ከቆመ ቢዝነሳቸው ይቆማል። ጠዋትና ማታ 
ያልተፈጠረውን እየጻፉ እና ሰልፍ እየወጡ በሕዝብ 
ይነግዱበታል። በርቀት ሆነው በጦርነት በሚማቅቅ 
ሕዝብ ላይ ቢዝነስ ይሠራሉ። እነርሱ እያሰቡ ያሉት 
በዩቱብ እና በመሰል መንገድ የሚያገኙትን ገንዘብ ብቻ 
ነው። ይህም በመሆኑ የሰላም ሂደቱ ምንድን ነው ብሎ 
ከመጠየቅ ይልቅ ትክክል አይደለም ብሎ መቃወም 
ይጠቅማቸዋል። በአጠቃላይ ይህን የሚያደርጉት 

ጥያቄ  ለሰላሙ መንገድ አስተዋጽኦ አድርጓል።
አሁን ደግሞ ሌላ ፋሽን ይዘው ብቅ ብለዋል። 

እየተደራደረ ያለው ሕወሓት እንጂ የትግራይ መከላከያ 
ሰራዊት አይደለም በማለት እነዚህ ጽፈኞች ሌለ ሴራ 
ጀምረዋል። በዚህ ላይ መንግሠት ከፍተኛ ጥንቃቄ 
ማድረግ አለበት። ባለድርሻ አካላት መረባረብ 
አለባቸው። ስለጉዳዩ በሚገባ ለሕዝቡ ማስረፅ ተገቢ 
ነው።  ሰራዊት እንደ ሰራዊት ወደ ትግራይ ሲሄድ 
በተጠና እና በኃላፊነት የተሳካ ሥራ መሥራት አለበት። 
በዚህ መንገድ ከተሄደ ጦርነት የመረረው የትግራይ 
ሕዝብ ደስተኛ ሆኖ ነው የሚቀበለው። በተደጋጋሚ 
ጦርነቶች የትግራይ ወጣት ረግፏል። ወጣት 
ብቻ ሳይሆን ለአቅመ ጦርነት ያልደረሱ ሕፃናትና  
ዕድሜያቸው የገፋ አዛውንቶችም ለዚህ የከፋ ችግር 
ተጋልጠዋል። በዚህም ብዙ አካል መጉደልም ደርሷል፤ 
ሕዝቡም መሮታል። ሆኖም በዚህ ላይ ውዥብር 
እንዳይፈጠር ከፍተኛ ትጋት የሚጠይቅ ሥራ መኖሩን 
ማወቅ ተገቢ ነው። 

አዲስ ዘመን፡-  እንደ አንድ ወታደር  
ልጠይቆዎት። በትግራይ የሚንቀሳቀሱ 
ኃይሎችም የጦር መሳሪያ ቢፈቱ ችግር አለው?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- በሥምምነቱ አንድ ያስደሰተኝ 
ነገር ቢኖር ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ መተግበር አለበት 
የሚለው መግባቱ ትክክለኛ መርህ ነው። በኢትዮጵያ 
አንድ መከላከያ ሰራዊት ብቻ መኖር አለበት ይላል። 
ይህን ሕግ ሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 87 በዝርዝር 
አስቀምጦታል። ስለዚህ ሕግ የማስከበር ሥራው 
አንዱ መሆን አለበት። ሌላው ዳር ድንበር ማስከበርና 
መጠበቅ ኃላፊነት ያለበት የአገሪቱ መከላከያ ሰራዊት 
መሆኑን አስቀምጧል።  ይህም በሕገ መንግሥት 
አንቀጽ 51 ላይ በዝርዝር የተቀመጠ ነው። ስለዚህ 
በኢትዮጵያ ሌላ መከላከያ ሰራዊት መኖር የለበትም። 
ከዚህ በመነሳት የምንረዳው በክልሎች የመከላከያ 
ሰራዊት መገንባት መብትና ስልጣን የላቸውም።

ክልሎች የሚፈቀድላቸው መደበኛ  ወይንም 
ሕዝባዊ ፖሊስ ነው። የትግራይ ክልልም ከሌሎች 
ክልሎች የተለየ መሆን አይችልም፤ ሕጉም የሚለው 
ይህንን ነው። ሰላምም እንዲሰፍን ከተፈለገ ሕገ-
መንግሥቱ ተግባራዊ መሆን አለበት። ብዙ ሕይወት 
የተገበረበት፣ በርሃብ ሕዝብ የተቀጣበት፣ መሠረት 
ልማት የተቋረጠበት፣ ንብረት የወደመበት፤ አካል 
መጉደል የደረሰበት  ሕገ መንግሥቱ ባለመከበሩ ነው። 
በሥምምነቱም የአገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ 
ይግባ የተባለው ሕገ መንግሥታዊ ስለሆነም ጭምር 
ነው።

አዲስ ዘመን፡-  በቀጣይ በሌሎች ክልሎችም 
መሰል ድርጊት እንዳይከሰት ምን መደረግ 
አለበት?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- ወታደር ስለነበርኩ፤ አሁን ደግሞ 
ወደ ፖለቲካው ስለገባሁ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። 
በኢትዮጵያ ውስጥ ከሕገ መንግሥት የሚፃረር 
ሁኔታና አደረጃጀት መኖር የለበትም። የፖለቲካ 
ድርጅቶችም ይህን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው። 
ተግባራዊ  አናደርግም የሚሉ ከሆነ መንግሥት ሕጋዊ 
እርምጃ መውሰድ አለበት። ፓርቲዎች በጠረጴዛ ዙሪያ 
መወያየት እና በምርጫ ብቻ አሸንፈው ወደ ስልጣን 
መምጣት አለባቸው። ይህ ካልሆነ ግን ደስ ሲላቸው 
በሰላማዊ መንገድ ሲሻቸው ደግሞ በጥይት እንፋለምና 
ስልጣን እንያዝ ማለት አያስኬድም።

 የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለት እግር ስላላቸው አንዴ 
ሰላማዊ ሌላ ጊዜ ደግሞ በተጻራሪ መቆም አይገባም። 
መንግሥት ሕግን የማስከበር ኃላፊነት አለበት። ለአገር 
ሰላምና ዕድገት ሕዝብም የሚጠበቅበትን መወጣት 
አለበት። መንግሥት ምን አደረገልን ብቻ ሳይሆን እኛ 
ምን አደረግን ብሎ ራስን መጠየቅ ይገባል። ለመንግሥት 
ብቻ የሚወረወር ነገር መቆም አለበት። ስለዚህ 
በቀጣይ እንደ አገር መሰል ድርጊቶች እንዳይከሰቱ 
በጋራ የተቀናጀ ሥራ መሥራት ይጠበቅብናል።

አዲስ ዘመን፡-  ስለነበረን ቆይታ ከልብ 
አመሰግናለሁ።

ኮሎኔልፍሰሐ፡- እኔም ስለተሰጠኝ ዕድል 
አመሰግናለሁ።

ለጥቅማቸው ብቻ ነው።  ከዚህ በተረፈ ሕዝብን 
ያማከለ ሥራ የመሠራት ፍላጎት የላቸውም። ለሕዝብ 
ሰላም ለአገር አንድነት የሚያስቡም አይደሉም።

አዲስ ዘመን፡- ለወለዳቸውና ላሳደጋቸው 
የትግራይ ሕዝብ ሰላምና መረጋጋት ለምን 
አይገዳቸውም?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- አሁንም ትንሽ ወደ ኋላ መለስ 
ብለን በታሪክ የሆነው እንመለከት። የደርግ ሥርዓትን 
ለመጣል ተብሎ እና ለትጥቅ ትግሉ ብዙ ወጣት 
መሥዕዋት ሆኗል። በትንሹ ከትግራይ 60ሺ ሰዎችን 
ገብሯል። 100ሺ የሚሆኑት አካል ጉዳተኛ ሆነው 
ቀርተዋል። ይህ የተለመደ ሆኖ ቀጥሏል። 

በዚህ ውስጥ የትግራይ ሕዝብ ምንም የተጠቀመው 
ነገር የለም። በዚህም የተነሳ በየጊዜው ሲጠይቅ 
ቆይቷል። ጥቂት አመራሮች ብቻ ሲጠቀሙ፣ ሕዝቡ 
የበይ ተመልካች ሆኖ ነው የኖረው፤ ግን ጥያቄውን 
አላቋረጠም። በኢትዮ- ኤርትራ ጦርነት ወቅትም 
የነበረው ማስታወስ ጥሩ ነው። በዚያ ወቅትም እነዚህ 
ውጭ ያሉት አካላት ዳንኪራ ሲመቱ ነበር። ታዲያ 
አሁንም ያለው ይህ ነው። ይህን በማስተባበርና 
በመምራት ደግሞ የሚሠሩ አሉ። የሚያገኙት ጥቅም 
ደግሞ በትግራይ ሕዝብ ሥም የተመሠረቱ የልማት 
ድርጅቶችና ከመሳሰሉት እየተደጎሙ ይኖራሉ። 

አዲስ ዘመን፡-  ታዲያ በዚህ ሁሉ ፅንፈኛ 
ዳያስፖራ ፍላጎትና የውጭ ጣልቃገብነት እያለ 
ግን ሕወሓት ሰላም መንገድ ይሻል ማለቱ ከምን 
የመነጨ ነው?

ኮሎኔል ፍሰሐ፡- አሁን ያለውን ሰላም ለመቀበል 
ሕወሓት በትግራይ ሕዝብ ተገዶ ነው የሚል እምነት 
አለኝ። በተግባርም እየታየ ያለው ይህ ነው። በጦርነቱ 
ያልተፈለገ መሥዕዋት ተከፍሏል። በዚህም የተነሳ 
የሕወሓት አመራሮች እታች ድረስ ወርደው ሕዝብ 
ሲያወያዩ ነበር። ልጆቻችን ሕክምና አጥተው በጨው 
እያጠብን ነው ብሏል ሕዝቡ። ሕክምና የለም፣ ምግብ 
የለም፣ መሠረተ ልማት የለም፣ ብለው ጥያቄ እያበዙበት 
ነው። የዚህ ጦርነት መጨረሻው የት ነው ብለው 
አመራሩን በየቦታው ሲጠይቁት ነበር። የሕዝቡ የመረረ 

የሰሜኑን ሕዝብ የጋራ 

የሚያደርገው እና 

የሚያመሳስለው ነገር 

ይበዛል። እርስ በእርስ  በደም 

የተሳሰሩም ናቸው። ጦርነቱ 

ያስከተለው ችግር እንዳለ 

ሆኖ ሰላም ለመፍጠርና እርቅ 

እውን እንዲሆን ለማድረግ  

የተጀመረው የሰላም ስምምነት 

ጥረት ይሳካል  የሚል 

እምነት አለኝ
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ኢንቨስትመንት
አዲስ ዘመን  ሐሙስ ኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም 

ኢኮኖሚ

መላኩ ኤሮሴ

የኢንቨስትመንት ዘርፍ በባህሪው ከየትኛውም 
ዘርፍ በበለጠ ሰላምን ይፈልጋል፤ ኮሽታ ጭምር ጸሩ 
ነው። ባለፉት ሁለት አመታት በሰሜን ኢትዮጵያ 
የታየው የጸጥታ መደረፍረስ ይህን የኢንቨስትመንት 
ዘርፍ ጎድቶታል። በቅርቡ በአፍሪካ ህብረት አማካይነት 
በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት መካከል 
የተደረሰው ስምምነት ታዲያ ይህን የኢንቨስትመንት ዘርፍ 
እንደሚታደገው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እያመለከቱ 
ናቸው። 

የምጣኔ ሀብት ምሁራኑ እንደሚሉትም፤ ሰላም 
ለኢንቨስትመንት እጅግ አስፈላጊ ከሆኑት ነገሮች መካከል 
ዋነኛው ነው። ያለ ሰላም ኢንቨስትመንት የማይታሰብ 
ነው። በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሃት 
መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ኢንቨስትመንቱን 
ለማነቃቃት ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል።

በሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል 
መምህር የሆኑት አቶ ፍሬዘር ጥላሁን እንደሚሉት፤ 
ባለፉት ሁለት አመታት በሀገሪቱ በተካሄዱ ጦርነቶች 
ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ዘርፎች አንዱ 
የኢንቨስትመንት ዘርፍ ነው። በጦርነቱ የደረሱ ጉዳቶች 
አንዱ በኢኮኖሚው ላይ የደረሰ ጉዳት ነው። የጦርነቱ 
ተሳታፊዎች ሁለት ሀገራት ቢሆኑ በሁለቱ ሀገራት 
ኢኮኖሚ ላይ ነበር ጦርነቱ ጫና የሚያደርስባቸው። 
የሁለት ሀገራት ኢኮኖሚ ሲሆን ችግሩን ለመቋቋምም 
የተሻለ አቅም ይኖረዋል። 

በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ጦርነት ግን መቶ 
በመቶ ውድመት የደረሰበት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ 
መሆኑን አቶ ፍሬዘር ጠቅሰው፣ በጦርነቱ ከደረሱት 
ሰብዓዊ ጉዳቶች፣ የንብረት ውድመቶች እና ለጦርነቱ 
ከወጠው ወጪ ባሻገር ሊኖሩ የሚችሉ የኢንቨስትመንት 
እድሎችን  ሀገሪቱ ያጣችበት መሆኑን ያብራራሉ። 
ለኢንቨስትመንት የሚሆኑ ድጋፎች ከመቆማቸውም 
ባሻገር የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ላይም የሚኖረው 
መቀዛቀዝ ቀላል አለመሆኑን ነው የሚገልጹት። 

ለኢንቨስትመንት ከሚያስፈልጉ ዋና ዋና ግብዓች 
አንዱ ሰላም ነው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ምሁሩ፣ 
ለኢንቨስትመንት ትልቁ ነገር ሰላምና ጸጥታ ነው። ሰላም 
በሌለበት፤ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በተገታበት፣ ብቃት 
ያለው የሰው ሃይል በማይገኝበት፣ ሃብት በሚዘረፍበትና 
በማንኛውም አጋጣሚ ሊወድም በሚችልበት ሁኔታ 
ማንም ሀብቱን ሊያፈስ አይፈልግም ሲሉ ያብራራሉ። 
ሰላም ከሌለ ኢንቨስትመንት እንደማይኖር፣ መንግስት 
ለሰላም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የሚያደርገው አንዱ 
ምክንያትም ይሄው ነው ይላሉ።

እንደ አቶ ፍሬዘር ማብራሪያ፤ የስራ እድል ፈጠራ፣ 
አካባቢያዊ ልማት፣ አጠቃላይ የሃገር ገቢ እድገት፣ ወዘተ 
የኢንቨስትመንት ቀዳሚ ፋይዳዎች ናቸው። በጦርነቱ 
ምክንያት ኢንቨስትመንቱ ከመጎዳቱ ባሻገር ሊፈጠሩ 
የሚችል የስራ እድሎች አልተፈጠሩም።  የስራ እድልን 
የመፍጠር ግብ ለባለሃብቱ ቀዳሚ ባይሆኑም፣ ለሃገርና 
ህዝብ ግን ቀዳሚ ናቸው። መንግስታት ትርፍ ፈላጊውን 
ባለሃብት የሚያበረታቱት፣ የኢንቨስትመንት መደላድል 
የሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ የሚጠበቅባቸውም ለዚህ 
ነው።

ሌላው አስተያየት የሰጡት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ 
ዶክተር ሞላ አለማየሁ፣ ሰላምና ኢንቨስትመንት ጥብቅ 
ቁርኝት እንዳላቸው አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ። ሰላም 
የለም ብሎ በሚያስብበት ቦታ ላይ ኢንቨስት ላድርግ 
ብሎ የሚያስብ ሰውም ሆነ ሀገር የለም በማለት በሰላም 
እና ኢንቨስትመንት መካከል ያለውን ጥብቅ ቁርኝት 
ያስረዳሉ። 

በኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው አውዳሚ ጦርነት 
አይነት ጦርነት ባለበት ሀገር ቀርቶ አነስተኛ አካባቢያዊ ኢ 
መደበኛ ግጭቶች ባሉባቸው ቦታዎች እንኳ ባለሀብቶች 
ገንዘባቸውን ሊያፈሱ አይፈልጉም። በአሁኑ ወቅት ብዙ 
ሀገራት እና ብዙ ባለጻጋዎች ኢንቨስትመንታቸውን 
ለማፍሰስ ከአዋጭነቱ ጥናቱ ጋር አብሮ ከግምት ውስጥ 
ከሚያስገባቸው ዋና ዋና ነገሮች መካከል የሰላም ጉዳይ 
አንዱ ነው። ይህም ለሰላም የሚሰጡት ቦታ ከፍ ያለ 
መሆኑን ያመላክታል።

እንደ ዶክተር ሞላ ማብራሪያ፤ በእርግጥ ሁሉም 

ዘርፎች ሰላምን ይፈልጋሉ። ኢንቨስትመንት ግን ከሌሎች 
ዘርፎች ለየት ባለ መልኩ የሰላም እጦት ሲያጋጥም በቀላሉ 
ሊቋረጥ እና በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል  ነው። የሰላም እጦት፣ 
አለመረጋጋት የሚስታዋል ከሆነ ኢንቨስትመንታቸውን 
ቶሎ ነው የሚዘጉት። ሌሎች ዘርፎች ሰላም ባይኖር 
ለተወሰነ ጊዜ ስራ አቋርጠው ዳግም ወደ ስራ ሊገቡ 
ይችላሉ። የኢንቨሰትመንት ዘርፍ ግን የሰላም እጥረት 
ይኖራል ብሎ ካሰበ ሌሎች አማራጭ የኢንቨስትመንት 
መዳረሻዎችን ማማተር ይጀምራል።

በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስትና ህወሃት መካከል 
የተደረሰው የሰላም ስምምነት ኢንቨስትመንቱን 
ለማነቃቃት ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረው የጠቆሙት 
ሁለቱ የምጣኔ ሀብት ምሁራን፣ በጦርነቱ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ ሲሳተፍ የነበረው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 
አሁን ደግሞ ለኢንቨስትመንቱ ዳግም መነቃቃት የበኩሉን 
ሊወጣ እንደሚገባ ያስገነዝባሉ።

እንደ መምህር ፍሬዘር ማብራሪያ፤ በቅርቡ በፌዴራል 
መንግስት እና በህወሃት መካከል የተደረሰው የሰላም 
ስምምነት ኢንቨስትመንቱን የበለጠ ለማነቃቃት ከፍ ያለ 
ፋይዳ ይኖረዋል። የውጭ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ 
ከፍተኛ ፋይዳ አለው። የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችም 
በነጻነት ሀብታቸውን ስራ ላይ እንዲያውሉ ይጋብዛል። 
በአጠቃላይ በዚህ የሰላም ስምምነት ምክንያት 
በኢንቨስትመንቱ ዘርፍ አውንታዊ ውጤቶች ይጠበቃሉ። 

አቶ ፍሬዘር የሰላም ስምምነቱ ዘላቂ እና አስተማማኝ 
እንዲሆን መንግስት እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት 
በቅርበት ሊሰሩ እንደሚገባም ይመክራሉ። ሰላሙ 
ቀጣይነት ያለው መሆን ከቻለ የሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ 
በተለይም ኢንቨስትመንቱ እንዲያውም ከጦርነቱ በፊት 
ከነበረው የተሻለ መነቃቃት የማሳየት እድል ይኖረዋል 
ሲሉም ይጠቁማሉ። 

የምጣኔ ሀብት ምሁሩ አቶ ፍሬዘር ኢንቨስትመንቱ 
ከጦርነቱ በፊት ከነበረው የተሻለ እንዲነቃቃ የሚያስችል 
አስተሳሰብ መፈጠሩንም ነው የጠቆሙት። ጦርነቱ 
ከተጀመረ በኋላ ተደራራቢ የውጭ ሀገራት ማዕቀቦች 
እና እቀባዎች በመጣሉ የውጭ ጫናውን ለመቋቋም 
ኢኮኖሚውን በሀገር ውስጥ አቅም ማቆም አለብን 
በሚል “ኢትዮጵያ ታመርታለች” የሚል እንቅስቃሴ 
በኢንቨስትመንቱ ዘርፍ ጥሩ ጅምር መታየቱንም ለእዚህ 
በአብነት ይጠቅሳሉ። ይህ ሁኔታ በርካታ ኢትዮጵያዊያን 
ወደ አምራች ዘርፍ በመግባት ኢንቨስት እንዲያደርጉ በር 
ከፍቷል ይላሉ። ከውጭ ሀገራት ይገቡ የነበሩ ምርቶችም 
በሀገር ውስጥ መመረት መጀመራቸውን ጠቅሰው፣ 
ኢትዮጵያ ታመርት እንቅስቃሴ ከሰላም ጋር ሲደመር 
ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ነው የሚሉት።

ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባ ጉዳይ እንዳለም ምሁሩ 
ይጠቁማሉ። ኢትዮጵያ ታመርታለች በሚል የተጀመረው 
መነሳሳት ሰላም መጣ፣ የውጭ እርዳታና ብድር ተገኘ፣ 
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መጣ ተብሎ መቀዛቀዝ 
የለበትም ነው የሚሉት። ተጨማሪ ኢንቨስትመንት 
ከውጭ ሀገራት ለመሳብ ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን 
እነዚህን የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶችን ማበረታታት 
እና ድጋፍ መስጠት እንደሚያስፈልግ አስገንዝበው፣ 
በተጀመረው ግለት የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶችን  
መደገፍ ከተቻለ ኢኮኖሚው ከሚጠበቀው በላይ ሊያድግ 
የሚችልበት እድል እንዳለም ያመለክታሉ። 

እንደ አቶ ፍሬዘር ማብራሪያ፤ ሰላሙን ሁሉም የጋራ 
አድርጎ መውሰድ አለበት። በአንድም በሌላም መንገድ 

ጦርነቱን ሲደግፍ የነበረው በሙሉ ፊቱን ወደ ልማቱ 
ማዞር ይኖርበታል። ኢንቨስትመንቱ የበለጠ እንዲያገግም 
መንግስት ሰላሙን ከማረጋጋጥ ባሻገር መሰረተ ልማቶችን 
መገንባት እና መጠገን ላይ ትኩረት ካደረገ ኢንቨስትመንቱ 
ወደነበረበት መነቃቃት ይመለሳል። 

ዶክተር ሞላ አለማየሁ እንደሚሉት፤ የሰላም 
ስምምነቱ ትሩፋቶች ከአሁኑ መታየት ጀምረዋል። 
የሀገር ውስጥ እና የውጭ ኢንቨስትመንቶችን ሊያነቃቃ 
የሚችል ሁኔታ እየታየ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት እና 
በህወሃት መካከል የሰላም ስምምነት መደረሱን ተከትሎ 
በርካታ ፈንድ ሰጪ ድርጅቶች ብድር ለመስጠት ዝግጁ 
መሆናቸውን እየገለጹ ነው። ይህም በሀገሪቱ ኢንቨስት 
ማድረግ ለሚፈልጉት ትልቅ ተስፋ ይሰጣል።

በኢንቨስትመንት ዘርፍ የመንግስት ዋነኛው ስራ 
የማመቻቸት ሚና መሆኑን የሚናገሩት ዶክተር ሞላ፣ 
የተጀመሩትን ሰላምን የማረጋገጥ ስራዎች አጠናክሮ 
በመቀጠል የኢንቨስትመንት ከባቢን የበለጠ የተሻለ 
እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ይላሉ። ለኢንቨስትመንት 
አስፈላጊ ነገሮች በቀላሉ ፍሰት እንዲኖራቸው ማድረግ 
እንደሚገባም ይጠቁማሉ።

ዶክተር ሞላ እንደሚሉት፤ ኢንቨስትመንት በሌለበት 
የአንድ ሀገር እድገትና ልማት ይኖራል ብሎ ማሰብ 
አይቻልም። ኢንቨስትመንትና እድገት በጣም የተቆራኘ 
ስለሆነ በኢንቨስትመንት ላይ የመንግስት አካላት፣ ህዝቡ 
እና ባለሃብቱ ያለሰለሰ ጥረት ማድረግ አለባቸው። 

የኢንቨስትመንት ከባቢው አመቺ ከሆነ ኢንቨስተሮች 
በቀላሉ መዋዕለ ንዋያቸውን ያፈሳሉ፤ ኢንቨስትመንቱ 
የተረጋገ ይሆናል። ኢንቨስተሮችም መዋዕለ ንዋያቸውን 
በተረጋገ አካባቢ በማፍሰሳቸው እፎይታ ይሰማቸዋል። 
በቀጣይም ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ብናፈስ የበለጠ 
ተጠቃሚ እንሆናለን የሚል ስሜት እንዲሰማቸው 
ያደርጋል። 

በመሆኑም ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያን 
ለኢንቨስትመንት አማራጫቸው አድርገው እንዲያዩ 
ለማስቻል ከፍተኛ ጥረት መደረግ አለበት። በሀገሪቱ 
መዋዕለ ንዋያቸውን በማፍሰስ፣ በኢንቨስትመንት 
ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው የውጭ ባለሃብቶችን ለመሳብ 
የተለያዩ ማበረታቻዎችን ማመቻቸትም ያስፈልጋል ነው 
የሚሉት ዶክተር ሞላ። በአንዳንድ ኢንቨስተሮች ዘንድ ስለ 
ኢትዮጵያ የተያዘውን የተዛባ ግንዛቤ ለመቀየር በተግባር 
ከሚሰራው ስራ ባሻገር  ኢንቨስትመንት አማራጮችን 
ማስተዋወቅ እና የፕሮሞሽን ስራዎችን በትኩረት መስራት 
እንደሚገባም ይመክራሉ። 

የምጣኔ ሀብት ባለሙያው የአቶ ዘመዴነህ ንጋቱ 
በቅርቡ  በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል 
ከተደረገው የሰላም ስምምነት ጋር ተያይዞ ወደ ኢትዮጵያ 
የሚመጡ የኢትዮጵያ ‘ዩሮ ቦንድ’ ገዢ ኢንቨስተሮች 
ቁጥር በአንዴ በዓለም ደረጃ መጨመሩን አስታወቀዋል።  
ይህ ሀሳብ የሰላም ስምምነቱ ትሩፋቶች ከአሁኑ መታየት 
ጀምረዋል ሲሉ  ዶክተር ሞላ የጠቀሱትን  ሀሳብ  
ያጠናክረዋል። በጦርነት የወደሙ አካባቢዎችን ለመገንባት 
የሚፈሰው መዋዕለ ንዋይ በተገቢው ከተተገበረ ለአገሪቱ 
ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርም አክለው 
ገልጸዋል።

አቶ ዘመዴነህ በተለይ ለኢፕድ እንደገለጹት፤  
ኢትዮጵያ የኢንቨስተሮች ፍሰትን ለመጨመር ከዓለም 
ኢንቨስተሮች የተበደረችው የአንድ ቢሊዮን ዶላር ‘ዩሮ 
ቦንድ’ በጦርነቱ ምክንያት ኢንቨስተሮች ወደ አገሪቱ 

ለኢንቨስትመንቱ መነቃቃት ተስፋ የተጣለበት የሰላም ስምምነት
የመሄድ ፍላጎት በማጣታቸው የቦንዱ ዋጋ በዓለም ገበያ 
በጣም ወርዶ ከነበረበት  ከስምምነቱ ማግስት ጀምሮ 
ዋጋው በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። የሰላም እጦቱ 
በኢንቨስተሮች ፍሰት ላይ ያስከተለው ጥቁር ጠባሳ እንዳለ 
ሆኖ በኢንቨተሮች ፍሰት ጥሩ ውጤት ካስመዘገቡ አገሮች 
ተርታ መሰለፍ መቻሏንም አቶ ዘመዴነህ አስታውቀዋል። 

 በጦርነቱ ምክንያት ምናልባት የአገሪቱን ኢኮኖሚ 
እድገት ወደኋላ ሊመልሱ የሚችሉ በቢሊዮን ብር 
የሚቆጠሩ መሠረተ ልማቶች መውደማቸውን 
ጠቅሰው፣  በስምምነቱ ምክንያት በብድርና በእርዳታ 
መልክ ለኢትዮጵያ ለመስጠት ታስቦ የተያዙ በቢሊዮን 
የሚቆጠሩ ገንዘቦች ሊለቀቁ እንደሚችሉም ይጠቁማሉ፤ 
ይህም አካባቢዎቹን መልሶ ከመገንባት በዘለለ ለኢኮኖሚ 
እድገቱ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ነው 
ያስታወቁት።

ሰሞኑን ከአሜሪካ ባለሀብቶች ጋር በተደረገው 
ውይይት ባለሀብቶቹ የሀገሪቱ ሰላም ወደ ነበረበት 
ከተመለሰ የአጎዋን ችግር መፍታት ብቻ ሳይሆን 
በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት ማሳየታቸውን  
አቶ ዘመዴነህ ተናግረዋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ 
ከዚህ በፊት የተጀመረውን የአገሪቱን ኢኮኖሚ የማሻሻል 
እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን መረጃዎች 
እንደሚሳዩት፣ የፀጥታ መደፍረሱ በኢንዱስትሪ ፓርኮች  
ይሰሩ የነበሩ ትልልቅ አምራች ድርጅቶችን ከፍተኛ 
ጫና ውስጥ አስገብቷቸዋል። የውጭ መገናኛ ብዙኃን 
እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ዘመቻና ጫና 
አምራች ድርጅቶች ተረጋግተው እንዳይሰሩና አዳዲስ 
ኢንቨስትመንቶች በቀላሉ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጡ 
ተፅዕኖ አሳድሮ ቆይቷል። በተጨማሪም ኤምባሲዎች 
ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ከፍተኛ ግፊት 
ሲያደርጉ ስለነበር አምራቾች በጫና ውስጥ ሆነው 
ለመስራት ተገድደውም ነበር። 

በኢንቨስትመንት ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት 
ካስከተላቸው ችግሮች መካከል የምርት አገልግሎትና 
አቅርቦት መቋረጥ፣ የምርት ሽያጭ ገቢ መቀነስ፣ የስነ ልቦና 
ጫናዎችና ሌሎች ቀጥተኛ ችግሮች ይጠቀሳሉ። የጸጥታ 
መደፍረሱ ካስከተላቸው ቀጥተኛና ፈጣን ጉዳቶች ባሻገር 
ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ 
እንቅፋት ሆኖ መቆየቱ ይታወቃል።   

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በ2014 
በጀት ዓመት ያከናወናቸውን ዋና ዋና ተግባራትና 
የተገኙ ውጤቶችን አስመልክቶ ይፋ ባደረገው መረጃ፣ 
ከጦርነቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የኢትዮጵያ ከአጎዋ 
መታገድ እና የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጫና በበጀት 
ዓመቱ ካጋጠሙ የኢንቨስትመንት ዘርፉ ተግዳሮቶች 
መካከል እንደሚጠቀሱ ጠቁሟል። በ2014 በጀት አመት 
ከሦስት ነጥብ ሦስት ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ቀጥታ 
ኢንቨስትመንት መሳብ ቢቻልም፣ ማሳካት የተቻለው 
የዕቅዱን 64 ነጥብ አራት በመቶ ብቻ ነው። አለመረጋጋቱና 
የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ጫና በአፈፃፀሙ ላይ 
ተፅዕኖ ማሳደራቸውን የኮሚሽኑ መረጃ ያሳያል።

የጸጥታ መደፍረሱን ተከትሎ ኢትዮጵያ  ባለፈው 
ዓመት የአሜሪካ መንግሥት ባሳደረው ፖለቲካዊ ጫና 
ምክንያት ከዚህ ነፃ የንግድ እድል ተጠቃሚነቷ መታገዷ 
ይታወቃል። ይህም ከ2014 በጀት አመት የኢንቨስትመንት 
ዘርፍ ተግዳሮቶች መካከል አንዱ ሆኖ ይጠቀሳል። 

በአጠቃላይ ከምሁራኑ መረዳት የሚቻለው የሰላም 
ስምምነት ላይ መደረሱ ሰላምን ከምንም በላይ አጥብቆ 
ለሚፈልገው የኢንቨስትመንት ዘርፍ መነቃቃት ከፍተኛ 
ፋይዳ ይኖረዋል። በተለያዩ ጫናዎች ሳቢያ ተቋርጠው 
የነበሩ የማምረት ስራዎች አንዲጀመሩ፣ ተቀዛቅዘው የነበሩ 
ምርቶችን ለውጭ ገበያ የማቅረብ ስራዎች አንዲያንሰራሩ፣ 
አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች እንዲመጡ ምቹ ሁኔታን 
ይፈጥራል። 

መንግስት በፍጥነት ከባለሀበቶች ጋር 
በመምከር ኢንቨስትመንቱን ይታደጋሉ የሚባሉ 
እርምጃዎችን መውሰድም ይኖርበታል፤ ባለሀብቶችም 
ኢንቨስትመንቶቻቸውን በማነቃቃት፣ አዳዲስ 
ባለሀብቶችም የተፈጠረውን መደላድል በመጠቀም 
በዘርፉ በመሰማራት ዘርፉ እንዲያንሰራራና እንዲጎለብት 
መስራት መጀመር ይኖርባቸዋል። 

 ይህ የሰላም ስምምነት ለዜጎች የተሻለ ህይወት 
መሰረት የሆነው ኢንቨስትመንት፣ እድገትና ልማት 
መደላድል ነው። አሁን የሀገሪቱ ገጽታ መቀየር ጀምሯል፤ 

አቶ ፍሬዘር ጥላሁን ዶክተር ሞላ አለማየሁ
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ጎሜ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ

አዲስ ዘመን   ሐሙስ  ኅዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም

ዕለቱ ልዩ ነው። ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም 
በኢትዮጵያ መንግስት እና በሕወሓት መካከል 
የሰላም ስምምነት መፈረሙ እነተሰማ መንግስቴ፣ 
ዘውዴ መታፈሪያ እና ገብረየስ ገብረማሪያምን 
በደስታ አስክሯቸዋል። የፈጠረባቸው የደስታ ስሜት 
በቃል የሚገለፅ አልነበረም። ዛሬ የተለየ ሃሳብ ይዞ 
የሚሟገት የለም። ሁሉም ከምንም በፊት ሰላም 
ቀዳሚ ነው ብለው ተስማምተዋል። የስምምነት 
ፊርማው መከናወኑ ደግሞ በመላ ሰውነታቸው 
የደስታ ስሜት እንዲሰራጭ ምክንያት ሆኗል።

እየተሳሳቁ ስለቀጣዮቹ የተስፋ ዓመታት 
እየተወያዩ በቴሌቪዢን የሁለት ሰዓት ዜና ሲጀምር፤ 
ተሰማ የግሮሰሪውን አስተናጋጅ ይርጋን ጠራው። 
የቴሌቪዥኑን ድምፅ ከፍ እንዲያደርግ አዘዘው። 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ በአርባ 
ምንጭ ከተማ ተገኝተው በደቡብ አፍሪካው 
ንግግር ኢትዮጵያ ያቀረበችው ሃሳብ ሙሉ በሙሉ 
ተቀባይነት ማግኘቱን እና የሰላም ስምምነቱ 
መፈረሙን በሚመለከት ለሕዝቡ የእንኳን 
ደስ አላችሁ መልክት በማስተላለፍ ላይ ነበሩ።  
ሁሉም የመጠጥ ቤቱ ተስተናጋጆች  ሀሳባቸውን 
ሰብሰብ አድርገው ጆራቸውን ጥለው በተመስጦ 
ያዳምጣሉ።ወሬ የለም ኮሽታም አይሰማም ሁሉም 
ፊቱም አእምሮውም ያለው ቴሌቪዚኑ ላይ ነው።‹‹ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ 
ሕዝብን ወደ ቀደመው የአገሩ ስሜት ለመመለስ 
በሚሰራው ሥራ ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብረን 
እንድንቆም በታላቅ ትህትና እጠይቃችኋለሁ።››  
አሉ ። ይሄንኑ  የሰላምና የመተሳሰብ ጥሪን  ተከትሎ 
ገብረየስ አቀርቅሮ እንባው ወደ መሬት  አንጠባጠበ።

ተሰማ መንግስቴ እና ዘውዴ መታፈሪያ መላ 
ሰውነታቸውን አንቅተው ዜናውን በመከታተል 
ላይ በመሆናቸው ልብ ብለው የገብረየስን እንባ 
አልተመለከቱም። ዘውዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብልህ 
ናቸው ብሎ ለማወደስ ‹‹ ብልህና ቅባት ብርሃን እና 
መብራት።›› አለ። ተሰማ የሰማው አልመሰለውም። 
ተሰማ ግን ዘውዴን በደንብ ሰምቶት ስለነበር ፈገግ 
አለ። ቀጠል አድርጎ ‹‹ ድሮም ነገሮች ሲያበሳጩህ 
እየተማረርክ እንጂ መቼም ካለኔ ብቃት ያለው መሪ 
የለም ብለህ የምትናገረው ከልብህ አልነበረም። 
ይሔው መበለጥህን አምነህ ተቀብለሃል። በእርግጥም 
አካሄዳችን ትክክል ነበር። አካሄዳችን በብልሃት 
ብርሃን መሆንን በማሰብ ነው። ደግሞ ማመን 
ያለብህ የትኛውንም ነገር የሚመራው አንድ ሰው 
ነው። ሁሉም መሪ መሆን አይችልም። አንድ ሰው 
ይመራል ሌላው ደግሞ እንደየደረጃው ያግዛል፤ 
ይከተላል ።›› አለው።

ዘውዴ ፈገግ አለ። ‹‹ እንደበፊቱ አልተከራከረም 
በእውነት አምኛለሁ። ቀድሞም ቢሆን የምንፈልገው 
ሰላም ብቻ ነው። አንድም ቀን እኔ መሪ ልሁን ብዬ 
አላውቅም። ጠቤ ለምን ሰው ይሞታል? ብቻ ነበር፤ 
የሰው ሞት በዚህ መንገድ ካበቃ ፤ በዛሬው ዕለት ብቻ 
ሞት የተጋርጠበት ሕዝብ የሞት ጥላ ስለተገፈፈለት 
እንኳን ማመስገን እና ማወደስ መስገድም ቢያስፈልግ 
መስገድ እችላለሁ።›› አለ።

ገብረየስ እንባው ደረቀ፤ ለቅሶ ወደ ሳቅ ተቀየረ። 
ከትከት ብሎ ሳቀ። ወደ ዘውዴ እየተመለከተ፤ ‹‹ 
ስትወድ እና ስታሞገስ ወደር የለህም። ስትጠላ 
እና ስታንኳስስም ተወዳዳሪ አይገኝልህም። 
አንዳንዴ ሁሉ ነገርህ ግራ ይገባኛል።  ስሜትህ 
ከፊትህ አልፎ ሆድህ ውስጥ ገብቶ እንዳንገፈገፈህ 
ጉሮሮህ ያሳብቃል። ስትደሰትም ተመሳሳይ ነው፤ 
በወፍራሙ ደስታህን ትገልፃለህ፤ ይሔ በእውነት 
ትልቅ ፀጋ ነው።›› አለና ቀድሞ የጀመረውን ሳቅ 
ቀጠለበት። ሁልጊዜ ግን ስሜታዊ ሳይሆን ስሌታው 
ለመሆን ሞክር፤ ነገሮችን ራቅ አደርጎ በብስለት 
ማየት ያስፈልጋል  ብሎ በንግግሩ ጎሰም  ከማድረግ 
አላለፈም።

ተሰማ በበኩሉ፤ ‹‹ ሁልጊዜ ዘውዴን የማየው 
ሲማረር ብቻ ነው። ስለሰላም ሲያወራ አዳምጬ 

ምሕረት ሞገስ አላውቅም። ‹ሊጣላ የመጣ ሰበብ አያጣም› 
እንደሚባለው በቅድሚያ ጠብ ለመጫር አስቦ 
ስለሚመጣ ሰበብ ፈልጎ እየተጣላ ይወጣል ብዬ 
አስብ ነበር። ዛሬ ግን ሁሉም ሰው ምን ያህል ሰላምን 
እንደሚፈልግ አይቻለሁ። መቼም እስከዛሬ ጦርነት 
የሆነው ሰዎች ሰላም ሳይፈልጉ ቀርተው አይደለም። 
ግን ደግሞ የግድ ሲሆን ሆነ፤ አሁን ዋናው ነገር 
ሰላም መስፈኑ ነው። ሰላምን መሻት ያተርፋል እንጂ 
አያከስርም፤ አክሳሪው ጦርነት ነው። ከጦርነት 
ማንም አያተርፍም፤ አሸናፊም ተሸናፊም የለም። 
ሰላም ሲሰፍን ሁላችንም አትራፊ እንሆናለን። እስኪ 
አስቡት በዛሬዋ የሰለም ስምምነት ብቻ  በጥይት 
ይሞት ከነበረው ስንቱ ተርፏል። ለጥይት መግዣ 
ይውል የነበረው ዶላርም  በኪስ አድሯል።›› ብሎ 
ንግግሩን አቆመ።

ዘውዴ ቀድሞም ቢሆን ስለሰላም ስምምነቱ 
መሳካት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ የደኅንነት 
አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፤ ‹‹መላው 
ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ ከተቃጠልንም 
በኋላ ቢሆን ተምረናል። ልናስወግደውና ልናስቀረው 
ይገባ የነበረ ቀውስን ማስቆም ችለናል። በአስቸጋሪ 
መንገድም ቢሆን ተምረናል።›› ብለው በቲውተር 
ገፃቸው የሰላሙን ስኬት ሲያበስሩ የተሰማው ደስታ 
የተለየ ነበር። ስለስምምነቱ ቀድሞ መስማቱን እና 
ያም የተለየ የደስታ ስሜት ፈጥሮበት እንደነበረ 
ሲገልፅ ገብረየስ እና ዘውዴም አፀፋዊ ምላሽ 
ሰጥተዋል። ነገር ግን ዘውዴ ከእነርሱ በላይ እንደዛ 
በደስታ መፍነክነኩ እጅግ አስገርሟቸው ነበር። 
ዘውዴ ዜናውን እንደሰማ የተሰማው ደስታ ከፍተኛ 
ደረጃ ላይ ደርሶ ቆየ። ገብረየስ እና ተሰማ ግን 
ደስታቸው ግለቱን እየጠበቀ ከፍ አለ።

ገብረየስ ‹‹ እኔን ደግሞ ያስገረመኝ የዘውዴ 
እንዲህ መደሰት ብቻ አይደለም። የሰላም ስምምነቱ 
ያስደሰተው እኔን እና እኔን መሰል በቁጥር ትንሽ 
ተብለው ሊገለፁ የሚችሉ ሰዎች ብቻ ይሆናሉ 
ብዬ ገምቼ ነበር። የሰላም ስምምነት አድራጊ 
የመንግስት ሃላፊዎች ራሳቸው ስለሰላም ስምምነቱ 
ሲገልፁ እየተጠቀሙት ያለው ቃላት አስደስቶኛል። 
በእርግጥም ሁላችንም ወንድማማቾች ነን። ሰላም 
በመሆኑ ያሸነፈው የሆነ ወገን ሳይሆን ያሸነፈችው 
ኢትዮጵያ ራሷ መሆኗን ያሳያል። በዛ ላይ ሁላችንም 
ቁስላችንን ማከክ አቁመን ወደፊት መጓዝ 
ይኖርብናል፤ የሚለው የአምባሳደር ሬድዋን ገለፃ፤ 
በእውነት ልቤን ነክቶታል። ደስታዬ በሳቅ ብቻ 
ሳይሆን በእንባም የታጀበ እንዲሆን አስገድዶኛል።›› 
ብሎ  አይኖቹ በእንባ ተሞሉ።

ተሰማ በበኩሉ፤ ‹‹አዎ! አምባሳደሩ ትክክል 
ናቸው። ከትናንትናው ችግራችን  መቋሰላችን 
ይልቅ የነገው ሰላምና አንድነታችን  ይበልጣል። 
የትናንቱን ቁስል እያስታወሱ ማከክ መልሶ ቁስሉን 
ከማመርቀዝ ውጪ ምንም ዓይነት ጥቅም የለውም። 
ስለዚህ ትኩረታችን የነገው ተስፋችን ላይ መሆን 
አለበት። የትናንቱ መማሪያ ታሪክ ነው። ከዛ ውጪ 
ምንም ልንቀይረው የምንችለው ነገር የለም። 
ትናንትን የሙጥኝ ብሎ መብሰክሰክ ለዛሬው 
የኢትዮጵያውያን የተሻለ ዕድገት እና ብልፅግና ላም 
ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ያደርገዋል። ልክ የማይገኝ 
ነገርን እንደመፈለግ ነው። ይሔ ደግሞ ከጥቅሙ 
ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ስለዚህ ስላለፈው ጦርነት 
ሳይሆን ስለተገኘው ሰላም፤ ስለቱሩፋቱ እያሰብን 
ስለመጪው ጊዜ ብሩህነት እየተደሰትን እንኑር።›› 
አለ።

በሌላ በኩል ‹‹ ትክክል ነው። ዛሬ ምንም 
ተቃውሞ የለኝም። ሆድና ግንባር አይሸሸግም 
እንደሚባለው የምሸሽገው ምንም ነገር የለም። 
በደስታ ሰክሬያለሁ። ምክንያቱም  ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ 
የሰላም ስምምነት ውስጥ ስትገባ አለመደሰት፤ ወይም 
ሰላም መሆን የለበትም ብሎ መሟገት እጅን በእጅ 
እንደመቁረጥ ነው። የገዛ ወገኖቻችን እንደውም 
ራሳችንን በራሳችን ለማጥፋት እንደማሰብ ነው። 
ደስታዬን መሸሸግ አልችልም፤  ብትገረሙም ሆነ 
ብትታዘቡ የሚገደኝ ነገር የለም።›› አለ ዘውዴ።

‹‹ከተቃጠልን በኋላም ቢሆን ተምረናል››

‹‹መላው ኢትዮጵያውያን 
እንኳን ደስ አላችሁ 
ከተቃጠልንም በኋላ 
ቢሆን ተምረናል። 

ልናስወግደውና 
ልናስቀረው ይገባ የነበረ 

ቀውስን ማስቆም ችለናል። 
በአስቸጋሪ መንገድም 

ቢሆን ተምረናል››   

ገብረየስም ‹‹ ስለሰላም ስምምነቱ ሲነገር 
መቼም ቢሆን ማር የማይጥማቸው እንደሚኖሩ 
አያጠያይቅም። አንዳንዶች በውጪ የሚኖሩ 
ዲያስፖራዎች ፤አንዳንዴም ኢትዮጵያዊ አይደለንም 
የሚሉ ከሃዲያን ሳይዋጉ ተዘረጉ እንደሚባለው 
የሰላም ስምምነቱ አይሳካም ብለው ይሁን ወይም 
የሰላም  ስምምነቱ  አስቆጭቷቸው ብቻ ምንም 
በማይገባ መልኩ የሰላም ስምምነቱን እንደማይቀበሉ 
የአሜሪካንን አደባባይ ዘግተው ካልተንከባለልን 
ብለዋል። ሰላም በመስፈኑ ፈርተዋል።እኛ ግን 
አንፈራም ድጋሚ ወደ ጦርነት እንገባለን ብለንም 
አንሰጋም። ለሰላም ቃል ገብተናል። ›› አለ።

ተሰማ ከገብረየስ ከተል አድርጎ ‹‹ አንዳንዶች 
ስለሰላም ሲወራ እንደሚልፈሰፈሱት ዓይነት 
አይደለንም። እውነተኛ ጀግኖች ነን። እውነተኛ 
ጀግና መንፈሰ ጠንካራ ነው። ተኩሶ ከመግደል 
ይልቅ አስቀድሞ ሰላምን ይመርጣል። ለሰላም 
ዋጋ ይከፍላል። ገና ሳይጀመር ተስፋ ለማስቆረጥ 
የሚሞክሩ ስለመኖራቸው አይካድም። ነገር ግን 
በሰላም ጉዳይ ላይ በአጭሩ ተስፋ አይቆረጥም። 
ምክንያቱም ሰላም ትልቅ ዋጋ የሚያወጣ ነው›› አለ።

ዘውዴ ደግሞ ‹‹ እውነትህን ነው። እውነተኛ 
ጀግና  ጀግንነቱን የሚያሰየው ተኩሶ በመግደል 
ሳይሆን በብልሃት ሰላም እንዲሰፍን በማስቻል ነው። 
ሰላም በምንም መልኩ ቀልድ ሊሆን የሚችል ነገር 
አይደለም። ጦርነትን መምረጥ ቀላል ነው። ነገር ግን 
ጦርነትን መምረጥ አላዋቂነት ነው። ዶሮ ብታልም 
ጥሬዋን እንደሚባለው ቅርብ የሆነ አስተሳሰብ 
ብዙ የሚያስኬድ አይደለም። ማንኛውም ነገር 
በስፋትና በጥልቀት ማየት እንጂ በራስ ጉዳይ ላይ 
ብቻ ማተኮር፤ የቅርብ የቅርቡን እያዩ እልህ ውስጥ 
መግባት፤ የተሟላ ጠቀሜታ አይኖረውም። የሰው 
ህይወት ከማንም እና ከምንም በላይ ሊያሳስበን 
ይገባል። ጀርባዬን እከክልኝ አልደርስበት አልኩ 
ብሎ ሰበብ በማበጀት እዚህ ያለውን ምስኪኑ 
የድሃ ልጅ እየሞተ የሚፈልጉትን ጉዳይ በምስኪን 
ኢትዮጵያውያን በኩል በተዘዋዋሪ መንገድ 
እንዲፈፀም ጥረት ማድረግ አያዋጣም። ለውጪ 
ጠላት ጅራትን ከመቁላት እና ከመቅነዝነዝ ጉዳይ 
አስፈፃሚ ሆኖ በኢትዮጵያ ሰላም ከመመቅኘት 
ይልቅ ራስን ሰብሰብ አድርጎ ለሌላውም ማሰብ የግድ 
ነው።›› በማለት በተለይ በውጪ የሰላም ስምምነቱን 
በመቃወም ሰልፍ በመውጣት ኢትዮጵያውያን ወደ 
ጦርነት እንዲገቡ ሲገፉ የነበሩ ጭር ሲል አንወድም  
ዲያስፖራዎች  ምን ያህል እንዳበሳጩት ገለፀ። 

ተሰማ ደግሞ ‹‹ አንዳንድ ጊዜ ፀባየ ብልሹ፤ 
በስራው ደካማና መጥፎ ሁኔታዎችን የሚያሳይ ሰው 
በማይታወቅበት አካባቢ ሔዶ የተሻለ ለመምሰል 
ቢጥርም አይሆንም፤ ቆይቶ በገዛ ሥራው ማንነቱ 
መጋለጡ አይቀርም። በጣም የሚገርመው የሰላም 
ስምምነቱ ተቃዋሚዎች(የግጨት አትራፊዎች) 
መሬት ሲንከባለሉና ሲንደባለሉ ነበር። በዛ ጊዜ 
ለቤተሰባቸው ያዘኑ መስለው ታዩ። ሰላም ወዳድ 
እና ፍትሕ የተጠሙ መሰሉ። አሁን ደግሞ ‹ሰላም 
ሊሰፍን ነው፤› ሲባልም መልሰው  እዛው። 

ቀድመው ጦርነት ያስቆጣቸው ለህዝብና 
ለሀገር አሳቢ  መስለው ነበር። በዛ ጊዜ ጅብ 
በማይታወቅበት ሀገር ሔዶ ቁርበት አንጥፉልኝ 
እንደሚለው ሆኑ። አሁን የሰላም ስምምነት ሲባል 
ደግሞ በግልፅ ማንነታቸውን አጋለጡ ። በእውነትም 
እነርሱ ከሰላም ምን ማትረፍ እንደሚቻል ፍፁም 
አይገባቸውም። ስለዚህ አንቀየማቸውም፤ እኛ ግን 
የሰላም ትሩፋትን እያጣጣምን አንገታችንን ደፍተን 
እንሰራለን። ነገ ቀና ስንል ብዙዎች ያፍራሉ። ›› ሲል 
ዘውዴ ከወትሮ በተለየ መልኩ ብድግ ብሎ እየሳቀ 
የዕለቱ  ከፋይ  መሆኑን  ድምጹን ከፍ አድርጎ  በኩራት 
ተናገረ። ቀኑ ሰላም የተሰበከበት የሰላም ቀን ነውና 
ማንም አልተቃወመውም ፤ ስለ ሰላም የተበረከተ  
ጸበል የጋበዛቸው ያህል  እየተሰማቸው በምስጋና 
ግብዣውን ተቀብለው ተቃቅፈው  እየተሳሳቁ 
ወጡ። በሰላም ያገናኘን ብለው ተመራርቀው 
ወደየአቅጣጫቸው አመሩ።   
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የዘመን ጥበብ
ስፖርትና መዝናኛ

(ክፍል 2)
 በክፍል አንድ ጽሑፋችን ስለቅዱስ ያሬድ እና 

የቅኝት አይነቶች፣ እንዲሁም መደበኛና ኢመደኛ 
ሙዚቃዎችን አይተናል። እነሆ  ዛሬ ደግሞ ስለባህላዊና 
ዘመናዊ ሙዚቃዎች፣ እንዲሁም የሙዚቃን ችግሮች፣ 
ከሙዚቃ ባለሙያው አብርሃም ወልዴ የሰማነውን 
በክፍል ሁለት እናስነብባችኋለን። 

የባህል ሙዚቃ አጀማመር
በኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ የተጀመረው በዳግማዊ 

አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት በ1889 ዓ.ም በሸክላ 
ማጫዎቻ ነው። የሸክላ ማጫወቻውም ንግሥት 
ቪክቶሪያ ለእቴጌ ጣይቱ እና ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ 
የላኩት ነው። መጀመሪያ የሰሙትም እቴጌ ጣይቱና 
አጼ ምኒልክ ናቸው ማለት ነው። 

ይህ በሆነ በዓመቱ በ1890 ዓ.ም ሙዚቃ መቅዳት 
ተጀመረ። መጀመሪያ የተቀዳው (የተቀረጸው) የእቴጌ 
ጣይቱና የአጼ ምኒልክ ድምጽ ነው። አጼ ምኒልክና 
እቴጌ ጣይቱ የተቀረጹት ድምጽ በእንግሊዝ የድምጽ 
ቅጅ ተቋም (The British Institute of Recorded 
sound) አሁን ድረስ ለታሪክ ተሰንዶ ተቀምጧል። 

በ1901 ዓ.ም በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የሸክላ 
ሙዚቃ የሰሩት ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ ናቸው። በዚህ 
የመጀመሪያው የሸክላ ሙዚቃ ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ 
17 ዓይነት ሙዚቃዎችን ሰርተዋል። ሙዚቃዎቹን 
የቀረጿቸው ጀርመኖች ናቸው። የተከፈላቸውም 17 
ሺህ ፍራንክ ነበር። 

እንደተጀማመረ ግን በኢትዮጵያ እንደ ሰገሌ አይነት 
ጦርነቶች ተጀመሩ፤ ቀጥሎም የፋሽስት ጣሊያን ወረራ 
ተጀመረ። በእነዚህ ምክንያቶች ሙዚቃ ሳይቀረጽ ለ20 
ዓመታት አካባቢ ተቋርጦ ቆይቷል። ከፋሽስት ጣሊያን 
ወረራ በኋላ የሸክላ ሙዚቃዎች ሥራ ጀምረው ብዙ 
ባህላዊ ሙዚቃዎች ተሰርተዋል። 

የባህል ሙዚቃዎች መነሻቸው ያሬድ ነው። በኋላ 
በማህበራዊ ሕይወት ውስጥ የተለያዩ ስሜቶችን 
ለመግለጽ በስፋት ሥራ ላይ ውለዋል። በሀዘንም 
በደስታም ይጠቀሙታል። 

የዘመናዊ ሙዚቃ አጀማመር
ለመጀመሪያ ጊዜ የውጭ ሥራ ኢትዮጵያ ውስጥ 

መጥተው ያቀረቡት በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመን 
ሩሲያውያን ናቸው። አጼ ምኒልክም ሩሲያውያን 
ከኢትዮጵያ ሰው ወስደው እንዲያሰለጥኑላቸው ጠየቁ። 

የሰለጠኑት ሰዎች ሰልጥነው ለመጀመሪያ ጊዜ 
በዘመናዊ ሥርዓተ ክዋኔ የቀረበው በ1923 ዓ.ም ነው። 
በ1934 ዓ.ም የቀዳማዊ አጼ ኃይለሥላሴ የንግሥ በዓል 
ላይ በዘመናዊ የሙዚቃ ትምህርት ቤት የተሰሩ ሥራዎች 
ቀረቡ። እነዚህ ሥራዎች በሰለጠኑ ኢትዮጵያውያን እና 
በውጭ ሰዎች ቅልቅል የቀረቡ ናቸው። 

ክቡር ዘበኛ
ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ በሆነ መንገድ 

የኦርኬስትራ ሙዚቃ የተጀመረው በክቡር ዘበኛ ነው። 
የክቡር ዘበኛን ኦርኬስትራ ያሰለጠነውም ካፒቴን 
ኬቮርክ ናልባንዲያን የተባለ አርመናዊ ነው። ክቡር 
ዘበኛ የመጀመሪያ ኦርኬስትራ ሲሆን የምድር ጦር 
ኦርኬስትራን አሰልጥኗል። 

የተለያዩ የንግሥ ዝግጅቶች ሲኖሩ እና ቴአትር 
ሲታይ ማጀቢያ የሚሆነው የክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ 
ነው። ሰዎች ሙዚቃ የሚሰሙትም በእነዚህ 
አጋጣሚዎች ነበር። 

እንዲህ እንዲህ እያለ በ1960 ዓ.ም ያሬድ ሙዚቃ 
ትምህርት ቤት ተቋቋመ። የክቡር ዘበኛ፣ የምድር ጦር፣ 
ፖሊስ ኦርኬስትራ፣ ማዕከላዊ ዕዝ… እየተባለ ሙዚቃ 
መተዋወቅ ጀመረ። ዕዞች ደግሞ የደቡብ፣ የምሥራቅ… 
እየተባለ ተስፋፉ። 

የሀገር ፍቅር ቴአትር ቤት፣ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ፣ 
ብሔራዊ ቴአትር… የመሳሰሉትም የሙዚቃ ክፍል 
እያዘጋጁ ማቅረብ ጀመሩ። 

እንዲህ እንዲህ እያለ ሲሄድ ቆይቶ ባንዶች 
መጡ። ባንዶች ሲመጡ ከባህላችን ያፈነገጡ ናቸው 
የሚል ተቃውሞ ይገጥማቸው ነበር። አቅራቢዎችም 
ወጣቶች ስለነበሩ የፈረንጅ ስታይል ይቀላቅሉበት 
ነበር። ከመጀመሪያዎቹ የባንድ ምድቦችም  ሮሃ ባንድ፣ 
ዋሊያስ ባንድ፣ ዳዲሞስ ባንድ፣ ኢትዮ ስታር ባንድ፣ 

ዋለልኝ አየለ

 የሙዚቃ ታሪክ በኢትዮጵያ

አሞራው ባንድ ይጠቀሳሉ። 
እነዚህ ባንዶች ሲስፋፉ ሙዚቀኞች ዕድል 

ማግኘት ጀመሩ። በቤተ መንግሥት ዙሪያ ተወስኖ 
የነበረው የሙዚቃ ተሳትፎ ወደ ህብተረሰቡ ለመግባት 
ዕድል አገኘ። ባለ ተሰጥዖዎችም መቀላቀል ጀመሩ። 
የድሮ ዘፋኞች ከክቡር ዘበኛ፣ ከምድር ጦር፣ ከፖሊስ 
ኦርኬስትራና ከዕዞች የተገኙ ቢሆንም ባንዶች 
መመስረታቸው ግን የበለጠ ዘርፉን ለማስፋፋት፣ 
ነፃነትን ለመስጠት በር ከፍቷል። 

የሙዚቃ ማህበራዊ ፋይዳዎች
በማህበራዊ ፋይዳው ውስጥ ሙዚቃ ‹‹እርኩስ 

መንፈስ›› እና ‹‹ቅዱስ መንፈስ›› ተብሎ ሊለይ ይችላል። 
በእርኩስ መንፈሱ በኩል፤ ቅናት፣ ሃሜት፣ ምቀኝነት፣ 
ውሸት፣ ጥላቻ፣ ክህደት፣ ጦረኝነት፣ ጎጠኝነት፣ 
ሴሰኝነት… የመሳሰሉት ይተላለፉበታል። እነዚህ 
እርኩስ መንፈሳዊ መልዕክቶች የሚተላለፉት በግጥሙ 
ነው። ቅዱስ መንፈስ ያለው ደግሞ ከላይ የተጠቀሱትን 
የፀየፍና ፍቅርና ደስታን የሚፈጥር ነው። 

ሙዚቃ ከሀሳብ የሚመነጭ እና ከተሰጥዖ 
የሚፈልቅ የጥበብ ነፀብራቅ ነው። በዚህ መንገድ 
የሚሰሩ ሙዚቃዎች ዘመን ተሻጋሪ ይሆናሉ። ታሪክን 
እየተናገሩ ይኖራሉ። 

በሙዚቃ ማህበራዊ ፋይዳ ውስጥ መልዕክት ነው 
የሚነገር። አንድ አፍቃሪ ተፈቃሪዋ ያደረሰችበትን 
በደል ሊነግራት ይፈልግ ይሆናል፤ ይህ ግን እንደ ጥላቻ 
አይቆጠርም፤ አፍቃሪነቱን እየተናገረ ነው። በአጠቃላይ 
በጥበብ ውስጥ ሆኖ መልዕክትን ማድረስ ማለት ነው። 
ስሜትን መግለጽ ማለት ነው። 

የኢትዮጵያ ሙዚቃ ችግሮች
በነገራችን ላይ ይህን ነገር ከዚህ በፊትም አብርሃም 

ወልዴ በአንድ መድረክ ላይ ሲናገር ሰምቻለሁ። 
ከችግሮቹ ውስጥ በግንባር ቀደምነት የሚያነሳው 
ድህነትን ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሚጠቅሰው 
የመንግሥትን ጣልቃ ገብነት ነው። በእርግጥ ሁለቱም 
የተያያዙ ናቸው። አንድ ባለሙያ፤ መንግሥት ‹‹እንዲህ 
ብለህ ዝፈንልኝ›› ሲለው የሚዘፍን ለገንዘብ ብሎ ነው። 
በራሱ አምኖበትና በራሱ ተነሳሽነት ቢሆን ምንም ችግር 
አልነበረውም፤ ችግሩ ግን ያንን በማድረጉ የሆነ ነገር 
እንደሚያገኝ አስቦ ሲሰራው ነው። 

ይህ ሲሆን ሙዚቃ ይበላሻል፤ አንድ ባለሙያ 
ያላሰበበትን እና ከውስጡ ፈንቅሎ ባልወጣ ስሜት 
የሚሰራው ሥራ ተልካሻ ነው የሚሆን። በግዴታ 
የተሰራ ሥራ ዘመን ተሻጋሪ ሊሆን አይችልም። 

በጣም ስሜታዊ መሆንም ልክ አይደለም። ብዙ ጊዜ 
ሰዎች የሚሳሳቱት ከመጠን ያለፈ ስሜታዊ ሲሆኑ ነው። 
የማሰላሰያና የማሰቢያ ጊዜ መኖር አለበት። በአጠቃላይ 
ሙዚቃ መሰራት ያለበት በውስጥ ስሜት ተነሳሽነት፣ 
ሀሳብ በማመንጨት እንጂ በግንፍል ስሜትም ወይም 
ደግሞ በመንግሥት ትዕዛዝ አይደለም። 

ሌላው የሙዚቃ ችግር ተብሎ የተገለጸው 
‹‹እውነታን መሸፈን›› የሚል ነው። አንድ ሙዚቀኛ 
ቢሳሳት የሰውየውን ስም ጠቅሶ የተሳሳተውን ነገር 
መንገር የተለመደ አይደለም። እንኳን ሥራው የሰውየ 
ሕይወት ራሱ ወደ ስህተት የሚሄድ ቢሆን በግልጽ 

ስህተቱን የሚናገር የለም። መማሪያ የማድረግ ባህል 
የለም። 

አብርሃም እንደሚለው፤ እንኳን በአደባባይ በቃለ 
መጠይቅ ስማቸውን ጠቅሶ ችግራቸውን የተናገረባቸው 
ይቅርና፤ በግል ጠርቶ ለብቻቸው የነገራቸው ራሱ 
አኩርፈውታል። እንዲህ አይነት ችግሮች ካልተነገሩና 
ካልተቀረፉ ደግሞ ችግሩን ማስወገድ አይቻልም።

ሌላው ችግር ተብሎ የተጠቀሰው ደግሞ ሱስ 
ነው። ይህንንም መናገር ከብዙ ባለሙያዎች ጋር 
የሚያጣላ ነው። ለብዙ ህመሞች ይዳርጋል። ጎጂነቱን 
ተጠቃሚዎች ያውቁታል፤ ዳሩ ግን የማያውቁትና 
ልብ ያላሉት ነገር በሱስ ውስጥ ሲሆኑ ብዙ የሰሩ 
ይመስላቸዋል እንጂ አይሰሩም። በምርቃና የሚሰራ 
ሥራ የሚጣለው ነው የሚበልጥ። ለእነርሱ ግን 
የሥራዎች ሁሉ ጣሪያ መስሎ ሊታያቸው ይችላል። 
በተፈጥሮ መነቃቃት ነው ለሥራውም ለጤናም ዘላቂ 
የሚሆነው። 

ሌላው ለሙዚቃ መበላሸት እንደ ምክንያት 
የተጠቀሰው ነገር ደግሞ፤ አንድ ዘፋኝ ሁሉንም ነገር 
የሚችል መስሎት ሲሰራው ነው። ግጥሙንም፣ 
ዜማውንም፣ ድምጹንም ራሱ ሊሰራው ይችላል። 
ይህ የሚሆነው የሦስቱም ተሰጥዖ ካለው ነው። ዜማ 
ተሰጥዖ ነው፤ ድምጽም ተሰጥዖ ነው፤ ግጥም ደግሞ 
ሌላ ራሱን የቻለ ተሰጥዖ ነው። አንድ ዘፋኝ ሦስቱንም 
ራሱ ማሟላት ግዴታ አይደለም፤ ቢቻል ጥሩ ነበር፤ 
ግን ደግሞ ዜማና ግጥም የራሱ ለማስመሰል መበላሸት 
የለበትም። 

ግጥም ዕውቀት ይፈልጋል፤ ማስተዋልና ነገሮችን 
መረዳት ይፈልጋል። ስለዚህ ጥሩ ድምጽ ያለው 
ድምጻዊ ዜማና ግጥም ከሌላ ቢወስድ የተዋጣለት 
ሥራ ይሰራል። ዜማ የሚችል ድምጻዊ ግጥም ከሌላ 
ቢወስድ የተዋጣለት ይሆናል። ጥሩ ግጥም የሚጽፍ 
ከሆነ ለድምጻዊና ዜመኛ መስጠት ነው። 

አንዳንድ ዘፋኞች የሁሉም ተሰጥዖ ያላቸው አሉ። 
እነርሱ በራሳቸው የሰሩት የሁሉም ተሰጥዖ ስላላቸው 
ነው። ለምሳሌ፤ ንዋይ ደበበ የራሱን ግጥምና ዜማ 
በመሥራት ተወዳጅ ሆነ። በዘመኑ በየጋዜጦችና 
መጽሔቶች፣ ሬዲዮ ጣቢያዎች ተደነቀ። በዚያን ጊዜ 
በራስ ግጥምና ዜማ ሙዚቃ መሥራት እንደ ፋሽን 
ተያዘ። የብቃት ማሳያ ተደረገ። ሙዚቃ ቤቶች የሚሸጥ 
የራሱ ግጥምና ዜማ ያለው ሙዚቀኛ ነው ማለት 
ጀመሩ። 

በዚያን ጊዜ ዘፋኞች ከዜማና ግጥም ደራሲዎች 
ላይ መግዛት ጀመሩ። ለደራሲው ገንዘብ ይከፈልና 
ባለቤትነቱ በዘፋኙ ስም ይወጣል፤ ታሪክ እየተበላሸ 
ሄደ ማለት ነው። 

በኋላ ደግሞ ቴዎድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) መጣ። 
ቴዲ አፍሮ የግጥም፣ ዜማ ደራሲና ድምጻዊ መሆኑ 
አሁንም ሌላ አብዮት ፈጠረ። ሙዚቃ የሚወደደው 
ዜማውም ግጥሙም የዘፋኙ ሲሆን ነው ተብሎ ታሰበ። 

እውነታው ግን ይህ አልነበረም። ንዋይ ደበበ እና 
ቴዲ አፍሮ የተዋጣላቸው የሁሉም ተሰጥዖ ያላቸው 
ስለሆኑ ነው። ጥሩ የድምጽ ተሰጥዖ ስላላቸው፣ ዜማና 
ግጥም የመጻፍ ችሎታ ላላቸው ነው። እነዚህ ሰዎች 
በችሎታቸው ስላደረጉት እንጂ የግድ ሁሉም ከአንድ 
ሰው መሆን ስላለበት አይደለም። 

ስለዚህ አንድ ባለሙያ መጀመሪያ ተሰጥዖና 
ችሎታውን ነው መለየት ያለበት። ድምጽ አለው? 
ዜማ ይደርሳል? ግጥም ይጽፋል? እነዚህን ተሰጥዖና 
ችሎታዎች ካሉት ራሱ መስራት ይችላል፤ ከሌሉት ግን 
የሚችለውን ሰርቶ የማይችለውን ከሚችሉት ቢያመጣ 
ለሙያውም ክብር ነው፤ ሥራውም ተወዳጅ ይሆናል። 
ድምጹን የሚመጥን ዜማ መኖር አለበት፣ ድምጹንና 
ዜማውን የሚመጥን ግጥም መኖር አለበት። እንደ 
ምሳሌ፤ ንዋይ ደበበ፣ ቴዎድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) 
እና እሱባለው ይታየው (ትርታዬ) ተጠቅሰዋል። 

እንደ ሕዝብ ደግሞ በራሳችን አገር በቀል የጥበብ 
ሥራዎች ልንኮራ ይገባል። ምዕራባውያን ባገኙት 
አጋጣሚ ሁሉ ስለራሳቸው ሲናገሩ፤ በኢትዮጵያውያን 
በኩል ግን የራስን ማጣጣል የተለመደ እየሆነ ነው። 
ከበሮ፣ ማሲንቆ፣ ክራርና ዋሽንት የሚሰጡትን ጥዑመ 
ዜማ ከማንም ልናገኘው አንችልም። ስለዚህ እኛም 
የራሳችንን ማስተዋወቅ አለብን። 

አንጋፋና እውቁ የክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ፣
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ልዩ ልዩ
ማህበራዊ

ዓለም አቀፍ
ቻይና የበለጸጉ 

ሀገራት ቃል 
የገቡትን 100 
ቢሊዮን ዶላር 

ሊሰጡ ይገባል አለች

ትኩረት- ለአካል ጉዳተኞች  የአካል ድጋፍ 
መልካምሥራ አፈወርቅ 

ሰሞኑን  ከአንድ   የማህበራዊ   ሚዲያ  ገጽ  ላይ   
አስተማሪ    የሚባል እውነታን ተመለከትኩ።  በአካል ጉዳቱ  
ምክንያት   ከቤት ውሎ  መንቀሳቀስ  ስላዳገተው  አንድ 
ጎልማሳ ታሪክ ። በመጠኑ ለመረዳት እንደቻልኩት  ይህ 
ሰው  ባገጠመው  ጉዳት   ሳቢያ   ሰውነቱ   ከመንቀሳቀስ   
ታቅቧል ።  የአጋጣሚ   ጉዳይ    ሆኖም    በዊልቸር  
የመጠቀም  አቅም  በማጣቱ  ከቤት ከዋለ ቆይቷል።

ይህን  ያስተዋሉ  አንዳንድ   ልበ  ቅኖች  ግን  እንደ   
ብዙዎቻችን   ከንፈራቸውን መጠው ብቻ አላለፉም ። 
ሕመሙ ቢያማቸው  ችግሩን ችግራቸው አደረጉት።‹‹እኛ 
እያለን  አንተ ከቤት አትውልም፣ ወድቀህ  አትቀርም››   
ሲሉም  ቀርበው አዋዩት ። ይህን  ሰው  በጉዳቱ  ሳቢያ  
ከወደቀበት   አንስተው  በዊልቸር  ድጋፍ   እንዲጠቀም 
፣  ከሌሎች  እገዛ   ተላቆ   በራሱ   ድጋፍ  እንዲንቀሳቀስ  
ዕድሉን  ሰጡት ።

እነሆ !  የትናንትናው   የሰው    እጅ ናፋቂ   ጉዳተኛ  ዛሬ  
ራሱን ማገዝ  ችሏል። እንዳሻው   ዊልቸሩን  አንቀሳቅሶም   
ካሰበው  መንገድ  ሊውል የልቡ መሻት ሞልቷል ።

ወይዘሪት ማሬ  ደሴ     በልጅነቷ ባጋጠማት  ድንገተኛ  
አደጋ ከወገቧ በታች ያለው አካሏ  አይንቀሳቀስም ። 
ማሬ  ከአደጋው  በኋላ   በከፍተኛ   ህክምና   ህይወቷን  
ለማትረፍ ተችሏል።  አንድ ዓይኗ   ጨምሮ  በስነልቦናዋ  
ላይ የደረሰው  ጉዳት   ግን  አስከዛሬ  አብሯት  አለ።  

ይህ ብቻ አይደለም።  ከዓመታት  በፊት  ችግሯን   
ያዩ  ልበ ቀናዎች  በስጦታ  የለገሷት   ዊልቸር ዛሬ በዕድሜ  
ብዛት ከጥቅም  ውጭ ለመሆን ተቃርቧል። የማሬ ዊልቸር   
መደገፊያው  በገመድ   ተተብትቧል ።  ጠዋት ማታ ሽቅብ 
ቁልቀሉል የሚሉት   ጎማዎችም   በተለምዶ  አባባል   ‹‹ሊሾ 
›› ሆነዋል።በእሷና በሌሎች ጉልበት የሚገፋው ዊልቸር ዛሬ 
አቅምና  ጉልበትን የሚፈትን ሆኗል። ይህ እውነታ የአካል 
ጉዳተኛዋን  ህይወት ከመፈተን  አልፎ ተስፋ  እያስቆረጠ 
ነው።

 ተደጋግሞ እንደሚነገረው  አካል ጉዳተኝነት  መቼና  
እንዴት  እንደሚከሰት  አይታወቅም።  ጠዋት  ከቤቱ 
በሰላም የወጣ   አንድ ሰው በሚደርስበት  ድንገተኛ  አደጋ 
ምክንያት  የአካል ጉዳት   ሊከሰትበት   ይችላል ። 

ቻይና ያደጉ ሀገራት የአየር ንብረት 
ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከል ቃል የገቡትን 
100 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዲያሟሉ ጥሪ 
አቀረበች።በግብጽ ሻርም አል ሼክ እየተካሄደ 
በሚገኘው የተመድ የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ 
ንግግር ያደረጉት የቻይና የአየር ንብረት ለውጥ 
ልዩ ተወካይ ዢ ዚንኋ የበለጸጉ ሀገራት የአየር 
ንብረት ለውጥን ለመከላከል ቃል የገቡትን 
ድጋፍ እንዲያሟሉ ጠይቀዋል።

አለም በአሁኑ ወቅት በአየር ንብረት ለውጥ 
የተነሳ ዘርፈ ብዙ ቀውሶችን እየተጋፈጠች 
ትገኛለች ያሉት ዢ በተለይም በኃይልና 
በምግብ አቅረቦት ረገድ ያጋጠሙንን ችግሮች 
በመተባበርና በአንድነት ከመፍታት ውጪ 
አማራጭ የለንም ሲሉ አመልክተዋል።

ችግሩን ለመቅረፍ ሁላችንም የተለያየ 
ኃላፊነት አለብን ሲሉም ገልጸው የበለጸጉ 
ሀገራት የፓሪሱን ስምምነት ሙሉ በሙሉ 
እንዲተገብሩ አሳስበዋል።የአየር ንብረት 
ለውጥ ተጽዕኖ መከላከያ ፕሮጀክቶችን 
በመተግበር ረገድ ቁልፍ ሚና የሚጫወተውንና 

ቃል የገቡትን 100 ቢሊዮን ዶላር በአስቸኳይ 
እንዲያሟሉም ጠይቀዋል።

ቻይና የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ የወጣውን 
አለማቀፋዊ ድንጋጌ ለመተግበር እየሰራች 
እንደምትገኝም አንስተው ሁሉም ሀገራት የአየር 
ንበረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመከላከል አለም 
አቀፍ ድንጋጌዎችን በመጠበቅ በቁርጠኝነት 
ሊሰሩ ይገባል ብለዋል።

በተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ 
እየተሳተፉ የሚገኙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ኢትዮጵያ 
የዓለም አቀፉን ማኅበረሰብ ሥጋትና እሳቤ 
እንደምትጋራና የመፍትሔዎች አንድ አካል 
ለመሆን ቁርጠኛ መሆኗን ማስታወቃቸው 
ይታወሳል።

ከጉባኤው ጎን ለጎንም ከበርካታ ሀገራት፣ 
ከአህጉራዊ እና ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች 
ጋር በጋራ የትኩረት ጉዳዮች ላይ በሁለትዮሽ 
እና ስልታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል።

በሜኔሶታ፣ ሜኒያፖሊስ፣ ፊቭዝ ዲስትሪክት 
ለሦስተኛ ጊዜ እጩ ሆነው የቀረቡት ትውልደ 
ሶማሊያዊቷ ኤልሃን ኦማር የሪፐብሊካን 
ተፎካካሪያቸውን ሲሲ ዴቪስን በመርታት 
በድጋሚ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት መግባታቸውን 
አረጋግጠዋል።በአሜሪካ የአጋማሽ ዘመን ምርጫ 
ዲሞክራቶች እና ሪፐብሊካኖች ተናንቀዋል።

በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካዊያን የሕግ 
መምሪያ እና የሕግ መወሰኛ ምክር ቤቶች 
ተወካዮችን እንዲሁም አገረ ገዢዎችን ሲመርጡ 
ውለዋል።ከፍተኛ ፉክክር እየታየበት ባለበት በዚህ 
የ‘ሚድ-ተርም’ [አጋማሽ የሥልጣን ዘመን] ምርጫ 
ውጤቶች መገለጽ ጀምረዋል።የሕግ መምሪያ ምክር 
ቤቱን ለመቆጣጠር ሪፐብሊካኖች ከፍተኛ ተስፋን 
ሰንቀዋል። እየተሳካላቸውም ይመስላል።

የሕግ መወሰኛውን ምክር ቤትም ቢሆን 
በሪፐብሊካኖች የበላይነት ለመያዝ የአንድ እንደራሴ 
ብልጫ ብቻ በቂ ይሆናል።የሕግ መወሰኛ ምክር 
ቤት እንደራሴዎች የሥራ ዘመን ስድስት ዓመት 
ቢሆንም ከጠቅላላው 100 መቀመጫዎች አንድ እጁ 
ለምርጫ ቀርቧል። ይህም በድምሩ 35 ወንበሮችን 
ይይዛል።የሕግ መምሪያ ምክር ቤት የእንደራሴዎች 
የሥራ ዘመን ደግሞ ሁለት ዓመት ብቻ ነው።

የዚህ ታችኛው ምክር ቤት 435 
መቀመጫዎች ሲኖሩት ሁሉም ለውድድር 
ቀርበዋል።ሪፐብሊካኖች የታችኛውን ምክር ቤት 
ለመቆጣጠር ከ435 ወንበሮች፣ 218 ወንበሮችን 
ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል።ይህ ዜና እስኪጠናቀር 
ድረስ 190 መቀመጫዎች ከወዲሁ በሪፐብሊካኖች 
የተያዙ ሲሆን፣ ዲሞክራቶች 162 ላይ ናቸው።

ትውልደ ሶማሊያዊቷ ኢልሃን ኦማር 
በድጋሚ አሸነፉ

በሴኔት ደግሞ ዲሞክራቶች 48 መቀመጫ 
ሪፐብሊካኖች ደግሞ 47 መቀመጫዎችን ይዘው 
ተፋጠዋል።ሴኔትን በበላይነት ለመቆጣጠር ከ50 
መቀመጫዎች አንድ ተጨማሪ ወንበር ማግኘት 
በቂ ነው።ላለፉት ሁለት ዓመታት ሁለቱ ፓርቲዎች 
እኩል 50-50 የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ወንበርን 
ይዘው የነበረ ሲሆን የዚህ ምክር ቤት ሰብሳቢ 
ምክትል ፕሬዝዳንት ካሜላ ሐሪስ በመሆናቸው 
ዲሞክራቶች የአንድ ድምጽ ብልጫ ነበራቸው።

ለሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ውድድር ከፍተኛ 
ትንቅንቅ እየታየ ያለው በኔቫዳ፣ ፔንሲልቬኒያ እና 
ጆርጂያ ግዛቶች ውስጥ ነው።በጆርጂያ የዲሞክራቱ 
ራፋኤል ዋርኖክና የሪፐብሊካኑ ሚስተር ዎከር 
ከፍተኛ ፉክክር እያደረጉ ነው።ይህ የጆርጂያ 
ምርጫ ውጤት እስኪለይለት ቀናት ሊወስድ 
ይችላል።ይሁንና በፔንሲልቬኒያ የአገረ ገዢነቱን 
ቦታ የዲሞክራቱ ጆሽ ሻፒሮ አሸንፈዋል።

ላይ  ያለውን የተሳሳተ አመለካከት  ለማረም  የሚያስችል  
አይሆንም። ከመፍትሄው  ይልቅ  ችግሩ ጎልቶ 
በሚታይባቸው  አካባቢዎችም አካል  ጉዳተኞች   ከሌሎች   
በታች ሆነው  ኑሮን  እንዲገፉ  ይገዳዳሉ።

   በሀገራችን  ከሚገኙ   የሰውሰራሽ  አካል  ድጋፍ  
አምራች  ተቋማት  አብዛኞቹ  የጥሬ  ዕቃ አቅርቦት እጥረት 
አለባቸው ። ይህን ክፍተት ለመሙላትም  ተቋማቱ  
ከኅብረተሰቡና   ከዓለም  ዓቀፍ  ለጋሽ  ድርጅቶች  ጋር  
በትብብር  ይሰራሉ።ከዚሁ  ጋር ተያይዞ በሰው ሀይልና 
በባለሙያ ስልጠናዎች  ከአቅም በታች የሚሰራበት 
አጋጣሚው የሰፋ ነው። የሰውሰራሽና የአካል ድጋፍ 
አቅርቦቶች   በአብዛኛው  ከውጭ  አገራት  የሚመጡ  
ናቸው።

በሀገር ውስጥ በቀላሉ  ያለመገኘታቸውም   
የተጠቃሚዎችን  ፍላጎት  የሚገድብ  ይሆናል። ከአንድ 
መቶ ሰባት ሚሊዮን  በላይ የአካል ጉዳተኞች እንደሏት 
በሚገመተው አገራችን የጉዳቱ መጠን  እስከ  አስራሰባት   
በመቶውን  የሚሸፍን ነው ። 

በሀገራችን  የሚገኙ  የቤትና ህንጻ ግንባታዎች   ሁሉም  
በሚባል መልኩ ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ የሚባሉ 
አይደሉም። የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ያላቸው 
ወገኖች  በነዚህ  ስፍራዎች በወጉ  የመገልገል   አጋጣሚውን 
አያገኙም። በሆስፒታሎች፣ በመስሪያቤቶችና  በተለያዩ  
ተቋማት አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ  ያደረጉ ግንባታዎች  
ያለመኖራቸው  እነዚህን ወገኖች ገለልተኞች   እንዲሆኑ 
ያደርጋል ።

አሁን ላይ በአንዳንድ ቦታዎች   ትኩረት  እየተሰጠው 
ከመሆኑ  ጋር  ጥቂት የሚባሉት ብቻ   አካልጉዳተኞችን   
ታሳቢ ያደረጉ  ግንባታዎችን  ሲያካሂዱ ይስተዋላል ። 
ከዚህ ቀድሞ የነበሩት  በርካቶች  ግን  ይህ አይነቱን ልምድ 
ባለመያዛቸው አካል ጉዳተኞች ከማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ 
ተሳትፏቸው እንዲገለሉ አስገድዷል።

አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ  የሚያደርጉ  ድጋፎች 
በተገኙ  ጊዜ  በትምህርትና  በስራ ለመሳተፍ  የሚኖሩ  
አጋጣሚዎች   መልካም ይሆናሉ ። ይህን  መልካም ዕድል 
ለማስፋት  ደግሞ ለአካል  ጉዳተኞች   የሚበጁ  የአካል  
ድጋፍ መሳሪያዎች  ሊኖሩ ይገባል።  

በርካቶቻችን እንደምናውቀው ለሰውልጆች  መሰረታዊ 

ፍላጎት  የሚባሉት   ምግብ፣ ልብሰና መጠለያ ናቸው።  
በአካል ጉዳተኞች  ዓለም  ግን አራተኛ መሰረታዊ ፍላጎት  
ሆኖ የሚታሰበው  የአካል  ድጋፍ መሳሪያ  መሆኑ 
እየተለመደ ነው። አሁን ላይ የአካል ድጋፍ መሳሪያዎች 
የቅንጦት ዕቃ ያህል ዋጋቸው እየጨመረ ነው።

ይህ እውነታ  ባለበት አጋጣሚ ዕድሉን  ማግኘት 
ያልቻሉ ወገኖች በእጅ፣ በእግርና በደረታቸው  እየተንፏቀቁ  
ድጋፍ  አልባን ህይወት ሊኖሩ ተገደዋል። ክራንችን የመሰሉ 
የአካል ድጋፍን በማጣት  በቀላሉ መስተካከል  የሚችል  
የሰውነት  አቋም ለችግር ሲዳረግ ማየቱ የተለመደ ነው።

የእጅና የእግር ድጋፍ አግኝቶ  መንቀሳቀስና ምርታማ 
መሆን የሚችል ሰው ይህን ዕድል  በማጣት ብቻ መማር 
፣መስራትና  በወጉ መንቀሳቀስ ተስኖት ከቤት ይውላል። 
የሀገራችን ኤኮኖሚ ማነስና  የድህነት ጉዳይ  አስገድዶን  
እንጂ  የአካል ድጋፍን ማግኘት የፍላጎት  ብቻ ሳይሆን  
የመብት  ጥያቄ ጭምር  ሊሆን በተገባ ነበር።

ይህን አሳሳቢና  መሰረታዊ የሚባል ችግር  ለመፍታት  
የአካል ድጋፎችና የሰውሰራሽ አካላት   በአገር  ውስጥ  
በስፋት   ሊመረቱ  ያስፈልጋል።የአካል ጉዳትን በተሻለ  
ቴክኖሎጂ  ለማገዝ  የሚያስችሉ   ተቋማትና   ባለሙያዎች  
በሚፈለገው  ልክ  ሊኖሩን  ግድ ነው። የውጭ  አገራትን  
የድጋፍ  እጆች  ከመሻት   የዘለለም   በራስ  አቅም  
የሚደራጅና    ትኩረት  የሚሰጠው የሕክምና  አገልግሎት  
ትኩረት  ሊሰጠው ይገባል።

ዛሬን በሰላም  ውሎ ያደረ ማንነት ነገ ምን   
እንደሚገጥመው አይታወቅም። ተደጋግሞ እንደሚነገረውም  
ማንም ሰው  ከአካል ጉዳት ያልራቀና ለችግሩ ፍጹም የቀረበ 
ነው። በሀገራችን በየጊዜው በሚደርሰው   የትራፊክ  አደጋ 
አብዛኞች ለአካል  ጉዳተኝነት የሚዳረጉ ናቸው። ይህ አሀዝ 
ቁጥሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የትኩረት ወሰኑን  ጭምር 
የሚያመላክት ይሆናል።

ከችግሩ መስፋት ጋር መፍትሄው ያለመቅረቡ ይበልጥ   
ትኩረት እንዲሰጠው የሚያስገደድ ይሆናል።በተለይ 
በቀላሉ በአካል ድጋፎች ሊስተካከሉ የሚችሉ የጉዳት  
አይነቶችን  በህክምና ለመመለስ  ለመሳሪያዎቹ አቅርቦትና 
ለሚያስገኙት   ላቅ ያለ ጠቀሜታ  ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። 
መልዕክታችን ነው።

ችግሩ  ይህ  ብቻ አይደለም።   ከጉዳቱ    በኋላ  
ለእንቅስቃሴ   የሚያሥፈልጉ  የአካል   ድጋፎችን  ለማግኘት  
ሁኔታዎች   ቀላል  ላይሆኑለት ይችላሉ።   መረጃዎች  
እንደሚጠቁሙት  በሀገራችን  አካል ጉዳተኞችን  ታሳቢ 
ያደረጉ  የአካል ጉዳት   መሳሪዎች   እጥረት  አለ ። ለጉዳዩ  
ካለው   ትኩረት ማነስ    አንስቶ   የአቅርቦትና   የአቅም  
ማጣት  ችግሮችም     ከጉዳቱ  ጋር ለሚኖሩ ወገኖች  ፈታኝ  
የሚባሉ   ናቸው። 

 አካል ጉዳተኞች በተለያዩ  ምክንያቶች  መገለል 
ይደርስባቸዋል ።  እንደሌሎች  በስራ ላይ  የመሳተፍ    
ዕድላቸውም   ጠባብ  የሚባል ነው። አካታች የሚባል 
አሰተሳሰብና  ተሳትፎ  በሌለበት  ሁኔታ  ለመንቀሳቀስ 
የሚረዱ የአካል   ድጋፎች  ያለመኖራቸው   ጉዳታቸውን  
ይበልጥ የከፋ  ያደርገዋል።

ለአካል  ጉዳተኛ  ተማሪዎች  ምቹነት  የጎደለው   
የማስተማር  ሂደት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ  በርካቶች   
በትምህርት  ተጠቃሚ  አይሆኑም።  የመማር  ዕድሉን  
ያገኙ አካል  ጉዳተኛ  ተማሪዎችም   ከሌሎች እኩል   
ደረጃን   ወጥቶ  መውረድ   ፈተናቸው  ይሆናል።

የሰውሰራሽ  አካል ድጋፍ  በአግባቡ  በማይተገበርበት  
ማህበረሰብ  ውስጥ የተገኙ  አካል  ጉዳተኞች   በቤት 
ውስጥ  ተደብቀው ከመኖር   የዘለለ አማራጭ  ላይኖራቸው  
ይችላል።  ይህ እውነታም  ማህበረሰቡ  በአካል ጉዳት 
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ይህ ቦታ 
ለማስታወቂያ ክፍት ነው!ስፖርት

አዲስ ዘመን

ሐ
ሙ

ስ
የኢትዮጵያ ወጣት ቡድን የሴካፋ ግማሽ ፍጻሜ አሳዛኝ ሽንፈት

ቦጋለ አበበ

በሱዳን አስተናጋጅነት እየተካሄደ በሚገኘው የሴካፋ 
ከ20 አመት በታች ውድድር ኢትዮጵያ በግማሽ ፍጻሜ 
ፍልሚያ በደቡብ ሱዳን ተሸንፋለች። ከትናንት በስቲያ 
ምሽት እልህ አስጨራሽ ትግል በተደረገበት ጨዋታ ደቡብ 
ሱዳን ኢትዮጵያን በመለያ ምት በመርታት ለሴካፋ ውድድር 
ፍፃሜ እና ለአፍሪካ ዋንጫ መብቃቷን አረጋግጣለች። 
በአሰልጣኝ እድሉ ደረጄ የሚመራው የኢትዮጵያ ቡድንም 
በመቶ ሃያ ደቂቃው ፍልሚያ 2ለ2 ቢለያይም በመለያ ምት 
4ለ2 አጠናቆ አሳዛኝ ተሸናፊ ሆኗል። 

በተመሳሳይ በግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ የተፋለመችው 
አዘጋጇ አገር ሱዳን በዩጋንዳ ተረታለች። በዚህም ደቡብ 
ሱዳንና ዩጋንዳ ለሴካፋ ፍጻሜ ጨዋታ እንዲሁም ግብጽ 
ለምታዘጋጀው ከ20 አመት በታች አፍሪካ ዋንጫ ሲቀርቡ 
ኢትዮጵያና ሱዳን የደረጃ ጨዋታ የሚያደርጉ ይሆናል። 

የሴካፋ ከ20 አመት በታች ውድድር በመካከለኛውና 
ምሥራቅ አፍሪካ እግር ኳስ ምክር ቤት አማካኝነት ሃያ አባል 
አገራትን ያካተተ አንጋፋ የውድድር መድረክ ሆኖ እ.ኤ.አ 
ከ1971 ጀምሮ እየተካሄደ ይገኛል።

ውድድሩ ብዙ ጊዜ በየሁለት አመቱ አልፎ አልፎም 
በሦስትና አራት አመት ልዩነት ሲካሄድ ቆይቷል። 
ኢትዮጵያም ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ አስራ ሁለት ውድድሮች 
በሦስቱ ዋንጫ ማንሳት ችላለች። ይህም እ.ኤ.አ በ1995 
ኬንያ ባስተናገደችው ውድድር በፍጻሜ ጨዋታ ታንዛኒያን 
በመርታት ለመጀመሪያ ጊዜ ቻምፒዮን የሆነችበት አንዱ 

ነው። በቀጣይም ኢትዮጵያ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ባስተናገደችው ብቸኛ ውድድር እ.ኤ.አ በ1996 ዩጋንዳን 
በፍጻሜ ጨዋታ አሸንፋ ያነሳችው ዋንጫ ተጠቃሽ ሲሆን፣ 
እ.ኤ.አ 2005 ላይ ዛንዚባር ባስተናገደችው ውድድር 
ቡሩንዲን በፍጻሜ ጨዋታ አሸንፋ ቻምፒዮን እንደነበረች 
ይታወቃል።

ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር ሦስት ጊዜ ቻምፒዮን በመሆን 
ስኬታማ ከሚባሉ አገራት አንዷ ስትሆን ዩጋንዳ አራት ጊዜ 
የዋንጫ ባለቤት በመሆን ቀዳሚ ናት። 

ኢትዮጵያ በሴካፋው ውድድር ቻምፒዮን በመሆን 

ሁለተኛዋ ስኬታማ አገር ብትሆንም ከሴካፋ ውድድር በኋላ 
በአፍሪካ ዋንጫ እ.ኤ.አ ከ2001 ወዲህ መሳተፍ አልቻለችም። 
2001 ላይም የአፍሪካ ዋንጫውን አስተናጋጅ ሆና አራተኛ 
ደረጃን ይዛ ማጠናቀቋ ይታወሳል። ዘንድሮ በሴካፋ የፍጻሜ 
ፍልሚያውን ተቀላቅላ ወደ አፍሪካ ዋንጫው ከሃያ አንድ 
አመት በኋላ የመመለስ እድሏ ከጫፍ ደርሶ ተመልሷል። 

ዩጋንዳና ደቡብ ሱዳን ከምሥራቅና መካከለኛው 
አፍሪካ ተሳታፊ መሆናቸውን ባረጋገጡበትና ግብጽ 
በምታስተናግደው የአፍሪካ ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜውን 
የሚቀላቀሉ አራት አገራት በቀጣዩ የፈረንጆች አመት 

ኢንዶኔዥያ በምታስተናግደው የዓለም ከ20 አመት በታች 
ዋንጫ መሳተፋቸውን ያረጋግጣሉ። 

ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ 2001 ላይ አስተናግዳው በነበረው 
የአፍሪካ ከ20 አመት በታች ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ 
ተፋላሚ በመሆን ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ በተደረገው 
ፍልሚያ የተፈጠረው አወዛጋቢ ክስተት ብዙዎች ዛሬም 
ያስታውሱታል። በወቅቱ ግብጽና ካሜሩን ባደረጉት ጨዋታ 
ካልተሸናነፉ ተያይዘው የማለፍ ዕድል የነበራቸው ሲሆን፣ 
የጨዋታው በአቻ ውጤት መጠናቀቅ ኢትዮጵያን ከዓለም 
ዋንጫ ያስቀር ነበር። ይህን በማሰብ ወደ ሜዳ የገቡት 
ግብጽና ካሜሩንም ተያይዘው ወደ ዓለም ዋንጫ ለማለፍ 
ጨዋታውን ካለ ግብ ለማጠናቀቅ ያደረጉት ጥረት አንድ 
ደቂቃ ሲቀረው የኢትዮጵያ ደጋፊዎች ወደ ሜዳ በመግባት 
እንዲቋረጥ አድርገዋል። በዚህም የግብጽና ካሜሩን 
ጨዋታ ከሁለት ቀናት በኋላ ተደግሞ በግብጽ አሸናፊነት 
በመጠናቀቁ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በአርጀንቲናው 
ከ20 አመት በታች የዓለም ዋንጫ ለመሳተፍ እንደበቃች 
አይዘነጋም።

የሴካፋ ከ20 አመት በታች ውድድር መካሄድ 
ከጀመረበት ጊዜ ዘግይቶ እ.ኤ.አ ከ1979 አንስቶ መካሄድ 
የጀመረው ከ20 አመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ዘንድሮ 
በግብጽ ሲካሄድ ለአስራ ሰባተኛ ጊዜ ነው። በውድድሩ 
ናይጄሪያ ሰባት ጊዜ ቻምፒዮን በመሆን ትልቅ ስኬት ያላት 
አገር ስትሆን ጋና አራት ጊዜ ዋንጫ በማንሳት ትከተላለች። 
ጋና ያለፈው ውድድር አሸናፊ አገር ብትሆንም ዘንድሮ ግን 
ተሳታፊ ለመሆን ማጣሪያውን ማለፍ አልቻለችም። 

የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ከ21 ዓመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ የማለፍ ዕድሉን ሳይጠቀምበት ቀርቷል፣

የባለንብረቱ ስም ወርቅአፈስ ደበሌ የተሽከርካሪ ዓይነት ሚኒባስ የሰሌዳ 
ቁጥር 3-43478 ኦሮ	 የሻንሲ ቁጥር LH172-0040679 ሞዴል KG-
LH172V የሞተር ቁጥር 5L-4944268 የሊብሬ ቁጥር 0231058  ከላይ 
የተጠቀሰው አመልካች የተሽከርካሪ ሰሌዳ ጠፋብኝ በለው በ16/02/2015 
ዓ.ም. አመልክተዋል፡፡ በዚሁ መሠረት ሰሌዳውን ወድቆ፣ ተሰርቆ ወይም 
በሌላ ተሽከርካሪ ላይ ተለጥፎ ያገኘ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
በ15 ቀን ውስጥ የፍ/ቤት ማሳገጃ ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን ይህ 
ባይሆን ግን ለአመልካቹ ተለዋጭ ሰሌዳ የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡
በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የትራንስፖርት ጽ/ቤት

ከሳሽ ወ/ሮ ቤተልሔም አለሙ እና ተከሳሽ አቶ አብዱለዚዝ ሙሃመድ 
መካከል ስላለው የገንዘብ ክርክር በተመለከተ ተከሳሽ አቶ አብዱለዚዝ 
መሐመድ ክስ ስላቀረበብዎት መከሰስዎን አውቀው በ 05/03/2015 ዓ.ም 
ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት ላይ ቀርበው እንዲከራከሩ፤ ካልቀረቡ ግን እርስዎ 
በሌሉበት ውሳኔ የሚሰጥ መሆኑን አውቀው እንዲቀርቡ የአሰላ ወረዳ 
ፍ/ቤት አዟል፡፡

የአሰላ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት 

የባለንብረቱ ስም አቶ ፍሬው አለማየሁ እና አበበ አለኽኝ የሰሌዳ ቁጥር 
03-07013 አማ የሻንሲ ቁጥር JTFH50ZP060030753  የሞተር 
ቁጥር 2LD-1369026 የተሽከርካሪው አይነት አውቶቡስ ሞዴል KDH 
201-REMDXV ከላይ ደረጃው የተገለፀው የተሽከርካሪ የፊት እና የኋላ 
ታርጋ /ሰሌዳ/ ጠፋብኝ ብለው በ 09/02/2015 ዓ.ም አመልክተዋል፡፡
በዚሁ መሠረት ሰሌዳውን ወድቆ ፣ ተሰርቆ ወይም በሌላ ተሽከርካሪ ላይ 
ተለጥፎ ያገኘ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ 15 ቀን ውስጥ 
የፍርድ ቤት ማሳገጃ ትእዛዝ እንዲያቀርቡ እያሳወቅን ይህ ባይሆን ግን 
ለአመልካቹ ተለዋጭ ሰሌዳ የምንሰጥ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ጽ/ቤት 

በከሳሽ አቶ ግርማ ካሳ ማሞ     እና በተከሳሽ ወ/ሮ ሰናይት ሀይሌ 
መካከል ባለው የፍ/ብሄር ክርክር ጉዳይ ተከሳሽ በቀን 15/03/2015 
ዓ.ም. በ3፡50 ሰዓት ላለው ቀጠሮ ፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ን/ስ/ላ/ ምድብ 
4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት እንዲቀርቡ ታዟል፡፡ በቀጠሮ ቀን ባይቀርቡ 
በሌሉበት ፍርድ እንደሚሰጥ ፍ/ቤቱ አዟል፡፡

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት

ከሳሽ/አመልካች፡- አንበሳ ኢንሹራንሽ እና በተከሳሽ/ተጠሪ አቶ በረከት 
ሀይለብርሃን መካከል የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ን/ኢን ምድብ 4ኛ ችሎት ባለው 
ክርክር ጉዳይ ተከሳሾች/ ተጠሪዎች በ12/03/2015 ዓ.ም 3፡30 ሰዓት 
ስላለው ቀጠሮ በችሎት እንዲቀርቡ ፍ/ቤቱ አዟል፡፡

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት

የባለንብረት ስም እልፍነሽ ስለሺ ገብረየስ  የሰሌዳ ቁጥር አአ 0201-41211   
የተሽከርካሪው አይነት የመስክ ተሽከርካሪ የሻንሲ ቁጥር  230653  
ሞዴል  18L STIVN WAGNE     የሞተር ቁጥር 352261   የሊብሬ 
ቁጥር 117368     ከላይ የተጠቀሰው የተሽከርካሪ ባለንብረት የተሽከርካሪ 
ሠሌዳ ጠፋብኝ ብለው በ23/2/2015 ዓ.ም. አመልክተዋል፡፡ 
ሠሌዳውን ወድቆ፣ ተሠርቆ ወይም በሌላ ተሽከርካሪ ላይ ተለጥፎ 
ያገኘ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀን ውስጥ የፍ/ቤት 
ማሳገጃ ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን፣ ይህ ባይሆን ግን ለአመልካች 
ተለዋጭ ሠሌዳ የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ 
ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን የጉለሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት

የባለንብረት ስም እሱባለው ሰመርጌታ ገ/ማርያም  የሰሌዳ ቁጥር ኢት 
03-01-31312   የተሽከርካሪው አይነት ፈሳሽ ጭነት የሻንሲ ቁጥር  
LGAXEJ1L941021599 ሞዴል  YGJ514DE55EQ     የሞተር ቁጥር 
69266934   የሊብሬ ቁጥር --     ከላይ የተጠቀሰው የተሽከርካሪ 
ባለንብረት የተሽከርካሪ ሠሌዳ ጠፋብኝ ብለው በ23/2/2015 ዓ.ም. 
አመልክተዋል፡፡  ሠሌዳውን ወድቆ፣ ተሠርቆ ወይም በሌላ ተሽከርካሪ 
ላይ ተለጥፎ ያገኘ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀን ውስጥ 
የፍ/ቤት ማሳገጃ ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን፣ ይህ ባይሆን ግን 
ለአመልካች ተለዋጭ ሠሌዳ የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ 
ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን የአራዳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት

የባለንብረት ስም እንማው አለሙ ደለለ  የሰሌዳ ቁጥር አአ 03-01-A21619   

የተሽከርካሪው አይነት አውቶሞቢል የሻንሲ ቁጥር  KSP92-1013939  ሞዴል  

DBA-KSP92-BEXNK    የሞተር ቁጥር 1KR-0519096  የሊብሬ ቁጥር 

359868    ከላይ የተጠቀሰው የተሽከርካሪ ባለንብረት የተሽከርካሪ ሠሌዳ 

ጠፋብኝ ብለው በ23/2/2015 ዓ.ም. አመልክተዋል፡፡  ሠሌዳውን ወድቆ፣ 

ተሠርቆ ወይም በሌላ ተሽከርካሪ ላይ ተለጥፎ ያገኘ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት 

ቀን ጀምሮ በ15 ቀን ውስጥ የፍ/ቤት ማሳገጃ ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን፣ 

ይህ ባይሆን ግን ለአመልካች ተለዋጭ ሠሌዳ የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ 

ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን የአቃቂ ቃሊቲ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት

ኦሮሚያ ክልል የባለንብረት ስም ወጋየሁ ጌቱ  የሰሌዳ ቁጥር አአ 03-01-14680   የተሽከርካሪው 
አይነት ደረቅ ጭነት ከ10 ኩንታል የበለጠ የሻንሲ ቁጥር  JAAJP34G927PO2375  
ሞዴል  NPR-68    የሞተር ቁጥር 867584  የሊብሬ ቁጥር 287853    ከላይ 
የተጠቀሰው የተሽከርካሪ ባለንብረት የተሽከርካሪ ሠሌዳ ጠፋብኝ ብለው 
በ23/2/2015 ዓ.ም. አመልክተዋል፡፡  ሠሌዳውን ወድቆ፣ ተሠርቆ ወይም በሌላ 
ተሽከርካሪ ላይ ተለጥፎ ያገኘ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀን 
ውስጥ የፍ/ቤት ማሳገጃ ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን፣ ይህ ባይሆን ግን 
ለአመልካች ተለዋጭ ሠሌዳ የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ 
ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን የቦሌ ጽ/ቤት

የባለንብረት ስም ደረሰ አርጋው/የውሀ ጉድጓድ ቁፋሮ ሥራ  የሠሌዳ ቁጥር 
አአ 03-01-71199 የተሽከርካሪው ዓይነት አውቶሞቢል የሻንሲ ቁጥር 
5TEHN72N04Z356993  ሞዴል  VZN170L-PRPDKAB  የሞተር ቁጥር  
5VZ-1758816  የሊብሬ ቁጥር 118599 ከላይ  የተጠቀሰው የተሽከርካሪ 
ባለንብረት የተሽከርካሪ ሠሌዳ ጠፋብኝ ብለው በ23/2/2015 ዓ.ም 
አመልክተዋል፡፡ ሠሌዳው ወድቆ፣ ተሠርቆ ወይም በሌላ ተሽከርካሪ ላይ ተለጥፎ 
ያኘ ይህ ማስታወቁያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀን ውስጥ የፍ/ቤት ማሳገጃ 
ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን፣ ይህ ባይሆን ግን ለአመልካች ተለዋጭ ሠሌዳ 
የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና 
ቁጥጥር ባለሥልጣን    ቅ/ጽ/ቤት

የባለንብረት ስም ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ   የሠሌዳ ቁጥር ኢት 04-01-
25973  የተሽከርካሪው ዓይነት  ከ10 ኩንታል የበለጠ  የሻንሲ ቁጥር 
LWU4PM3C1HKM00141  ሞዴል  KAMAZ740  የሞተር ቁጥር  
4P17A000101  የሊብሬ ቁጥር 0187558 ከላይ  የተጠቀሰው የተሽከርካሪ 
ባለንብረት የተሽከርካሪ ሠሌዳ ጠፋብኝ ብለው በ23/2/2015 ዓ.ም 
አመልክተዋል፡፡ ሠሌዳው ወድቆ፣ ተሠርቆ ወይም በሌላ ተሽከርካሪ ላይ ተለጥፎ 
ያኘ ይህ ማስታወቁያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀን ውስጥ የፍ/ቤት ማሳገጃ 
ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን፣ ይህ ባይሆን ግን ለአመልካች ተለዋጭ ሠሌዳ 
የምንሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ 
ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን   ኮልፌ ቅ/ጽ/ቤት

የባለንብረቱ ስም ፡- ብርሃኑ ዘርጋው የሠሌዳ ቁጥር፡- 3-11410 ደ/ህ ተሽከርካሪ 
ሚኒባስ የሻንሲ ቁጥር LH172-0022756 ሞዴል KG-LH172V-USPRBGG  
የሞተር ቁጥር  5L-4803533 ከላይ የተጠቀሰው  ተሽከርካሪ 3-11410 ደ/ህ 
ሁለቱም ታርጋ ተበላሸብኝ ብለው አፖ/ወመ/17/3156/15 በ19/2/2015 ዓ.ም 
አመልክተዋል፡፡ ታርጋውን ያገኘ ወይም በሌላ ምክንያት ይዤዋለሁ የሚል 
ይህ ማስታወቁያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀን ውስጥ የፍርድ ቤት ማሳገጃ 
ትዕዛዝ እንዲያቀርቡ እያስታወቅን በተባለው ጊዜ ገደብ ውስጥ ካልቀረቡ 
አመልካች ተለዋጭ ታርጋ የምንሰጥ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡

በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት
 የጉራጌ ዞን ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ 

አዲስ አበባ አስተዳደር

አማራ ክልል

በደቡብ /ብ/ሕ/ክ/ መ
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